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ณ หองประชมุกรรมาธิการหมายเลข ๓๕๐๒ ชัน้ ๕ อาคารรัฐสภา ๓ 

------------------------------ 

   

เร่ิมประชุมเวลา ๑๐.๓๕ นาฬิกา 

 

  (นายสมเกียรติ วรปญญาอนันต ทาํหนาที่ประธานในทีป่ระชุม) 

ประธาน  :  ผมขออนุญาตเรียนปรึกษาครับ ผมไมทราบวาทานอนกุรรมาธิการ 

สะดวกที่จะอยูชวงบายวนันี้ไดไหมครับ ถาเปนไปไดสะดวกไหมครับ 

นางโสมสุดา ลียะวณิช  :  คอืเรียนทานวา ขณะนี้รอชี้แจงกรรมาธกิารอยูที่ชัน้ ๓ 

ถากระทรวงวฒันธรรมเสร็จเที่ยง บายก็ไดเลย แตเกรงวากระทรวงแรงงานยงัไมจบ แลวเราจะตอง

เขาชวงบาย แตก็จะนัง่ไปเรื่อย ๆ อยูได 

  ประธาน  :  ถาเปนไปไดขอรบกวนวาอยูไปเร่ือย ๆ จนกระทั่งพิจารณาตอไมได

จริง ๆ  ขอบพระคุณครับ ผมไมทราบวาเอกสารอยางอืน่เราพรอมไหมครับ หรือวาควรจะพิจารณา

ในเรื่องตรวจแกตามที่มีขอสังเกตไปเลยดีไหมครับ ผมวาวันนี้ยงัไมตองดูเร่ืองบันทกึการประชุม 

ไดไหมครับ เอาวาระเดียวเลย ขออนุญาตเปนอยางนี้เลยนะครับ เพราะวาผมเกรงใจทานอยางยิ่ง

จริง ๆ ทานเสยีเวลารอมานานแลว ขออนญุาตเอาในสวนที่คางอยูมาพิจารณาตอเลยนะครับ  

อยางนัน้ ผมขออนุญาตเปดประชุมนะครบั  

  ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองทีป่ระธานแจงใหทีป่ระชุมทราบ 

   วันนี้ขออนุญาตพิจารณาเรื่องเดียว วาระเดยีว ก็คือ เร่ืองบันทกึเจตนารมณราย

มาตราตามขอสังเกตทีม่ีการเสนอใหมกีารแกไขนะครับ ขอเชิญทางฝายทีมงาน เชิญครับ 

   นายนพรัตน  วิจิตรพันธุ  :  ตอในหมวด ๕ มาตรา ๘๕ นะครับ มาตรา ๘๕ 

เปลี่ยนจากแนวทาง เปน นโยบายของรัฐบาลที่ตองปฏิบตัิในการใชที่ดนิ 

  ประธาน  :  ผมรบกวนถามนิดหนึ่ง เราไมมีเอกสารแจกใชไหมครับ วนันี้มบีาง

ไหมครับ ตองดูบนจออยางเดียวนะครับ โอ.เค. นะครับ เจตนารมณเพือ่กําหนดเปนนโยบายของรฐั

ที่ตองปฏิบัติในการใชที่ดิน ไดไหมครับ รูสึกจะเปนแนวเดียวกับที่เราเคยพิจารณาแลวคงผานได 

นะครับ ตอไปครับ ขอประทานโทษเอาอะไรออกนะครับ เราเคยพิจารณาไปวาเปนรัฐบาล คือเรา

ใหแกวาเปน รัฐบาล ทีแรกเราเขียนวา รัฐ ใชไหมครับ เสร็จแลวทานที่ชวยตรวจทานแกเปนรัฐบาล 
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มาใหในหลายมาตรากอน ๆ ถาจะแกก็คงพิจารณาไดนะครับ เพียงแตวาตองตามไปแกมาตรา

กอน ๆ ดวยครับ ผมไมทราบวาจะใชคาํวา รัฐ หรือวารัฐบาลดีครับ ประเด็นนีท้ี่ทานอาจารยอําไพ

เสนอเรายงัไมไดพิจารณาตรงนี้อยางชัดเจนครับ ไมทราบวาควรจะใชคําวา รัฐ หรือ รัฐบาลดีครับ  

  รองศาสตราจารยอําไพ อินทรประเสริฐ  :  คําวา รัฐ จริง ๆ แลวดวูามนักวาง และ

ครอบคลุมรัฐบาล จริง ๆ กค็ือเดียวกนั แตไมคอยจะมีใครมาเขียนวาเปนนโยบายรัฐบาล ไมทราบ

คิดถูกหรือเปลานะคะ   

ประธาน  :  เราเคยพจิารณาแลว เราไมใชคําวา รัฐบาล เราเลือกใชคําวา รัฐ  

เร่ืองนี้เคยพิจารณาแลวในที่ประชุมอนุกรรมาธิการ เพยีงแตวาทางกรรมาธิการชุดใหญ ทานที่

ไดรับมอบหมายจากทีป่ระชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญไปตรวจเสนอใหเปลี่ยนมาใชคําวา รัฐบาล

ครับ เพราะฉะนั้นเขาคงอยากใหเราทบทวนเรื่องนี้ เราก็เลยตองพิจารณาครับ เพราะฉะนัน้ขอ

อนุญาตเรียนถามที่ประชุมอีกรอบหนึง่ครับวาจะคิดเห็นอยางไรครับ เชิญคุณปทมาครับ 

  นางสาวปทมา สูบกาํบัง  :  ปทมาคะ ในสวนของคาํวา รัฐ กับ รัฐบาล จริง ๆ 

แลวหมวดนี้ ถาชื่อหมวดก็คอื แนวนโยบายพืน้ฐานแหงรัฐ  แตวาเขาใชคํารัฐเปนชื่อหมวดก็จริง  

แตวาเจตนารมณจริง ๆ มนันาจะเปนการเหมือนใหแนวทางแกรัฐบาลในการไปกาํหนดนโยบาย 

วาแนวทางมันควรจะตองเปนเกีย่วกับที่ดนิ ทรัพยากรธรรมชาตินี่จะตองไปในแนวนี ้ เพราะฉะนัน้

ก็เหน็วานาจะใชคําวา รัฐบาล นาจะตรงประเด็นมากกวา  

  ประธาน  :  ทานประโภชฌครับ 

นายประโภชฌ สภาวสุ  :  ขอบคุณทานประธานครับ ผมเหน็ตรงกนันะครับ 

วาควรจะใชรัฐบาล เพราะวาตัวมาตรานี้จะกวางก็กวางไป แตพอเจตนารมณมันจะตองมีความ

ชัดเจน แลวกแ็คบ กระชับ แลวก็ตรงตามประเด็นจริง ๆ ครับ   

  ประธาน   :   ถาอยางนั้นเขาใจวาเราไดความเหน็สวนใหญแลวนะครับ 

เพราะฉะนัน้เอาตามที่อยูบนจอเลยนะครบั ก็คือ เนื่องจากมีคําอ่ืนประกอบแวดลอมดวยวาเปน

นโยบายของรฐับาลที่ตองปฎิบัติในการ ขอความอยางนีจ้ะดูชัดเจนกวา เพราะฉะนัน้ขอใหเราแก

ตามที่ไดเสนอมานะครับ โอ.เค. ครับ ตอไปครับ 

  นายนพรัตน วจิิตรพันธุ  :  และก็อยากเพิ่มเติมในเรื่องของการควบคมุสภาวะ 

โลกรอน  

  ประธาน  :  ขอ ๕ ใชไหมครบั อานเลยครบั ชวยอานทัง้ขอนะครับ 
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  นายนพรัตน  วิจิตรพันธุ  :  รัฐบาลตองบํารุงรักษาคุณภาพสิง่แวดลอม และ

ควบคุมกํากับมลพิษที่มีผลตอสุขภาพ อนามยั และคณุภาพชีวิต เชน การควบคุมสภาวะโลกรอน

รวมไปถึงการทําลายปาและการทําใหเกดิเรือนกระจก เปนตน โดยใหประชาชน ชมุชนทองถิน่และ

องคกรปกครองสวนทองถิน่มีสวนรวมตามหลักการพฒันาที่ยัง่ยนื   

  ประธาน  :  เหน็ดวยในการเพิ่มตัวอยางนะครับ หรือจะใหเพิ่มตัวอยางอื่นอีกไหม

ครับ พอดีทานอาจารยรัชฎาภรณทานกาํลงัจะมาครับ เหน็ดวยไหมครับทานประโภชฌครับ 

  นายประโภชฌ สภาวสุ  :  ในสวนของการควบคุมมันดจูะกวางเกินไปไหม เชน 

ออกกฎหมาย เพื่อกาํหนดมาตรการในการรักษาหรือวาดูแล คือมองคาํวา การควบคุมสภาพมนั 

จะเปนเรื่องที่เกินกวาอาํนาจของรัฐบาลหรือเปลาครับ ทีจ่ะไปควบคุม เพราะเปนเรื่องของทัง้โลก 

มันไมนาที่จะใชคําที่ใหญขนาดนี้ไดนะครับ ลองดูวามนันาจะเปนลักษณะของการสนับสนนุให

ประชาชนไดตระหนกัถงึภาวะหรือวาอะไรทํานองนี้ครับ เพราะการทีก่ระตุนใหประชาชนไดเหน็ถงึ

ความหายนะที่เกิดขึ้นจากภาวะที่โลกรอน ก็เทากับเปนการชวยสนับสนุนใหมาตรการในการดูแล

รักษาสภาพของโลกดีข้ึนไปดวย เชน การใชไฟฟาใหนอยลงอะไรอยางนี้ครับ 

  ประธาน  :  คําหนาตวัหนังสือสีแดงมีคําวา ควบคุมจํากัด อยูเทากับวาคิดวา

นาจะตรงกับคําหนามากกวา คือ บํารุงรักษา หรือใชคําอ่ืนที่ไมไดใชคําวา ควบคุมไดไหมครับ หรือ

ทานประโภชฌเห็นดวยวา เร่ืองโลกรอนนาจะยกเปนตวัอยางได แตไมเห็นดวยกับคําวา ควบคุม 

ไมทราบวาทานเหน็ดวยไหมครับวาจะใชคาํวา บํารุงรักษาหรือจัดการปญหา หรือใชคําอ่ืนนะครับ 

สงเสริมนะครับ เมื่อสักครูไดยินวาพอพูดถึงเรื่องโลกรอนกพ็ิจารณาประกอบกับมาตรา ๗๕ กับ

มาตรา ๗๖ ปญหาคือ มาตรา ๗๕ มาตรา ๗๖ บังคับวาตองตรากฎหมายทุกเรื่องหรือไม มันจะ

เกี่ยวของกับมาตรา ๗๕ กับมาตรา ๗๖ ดวยครับ คือเขายกตัวอยางโลกรอนจะเปนปญหาหรือไม 

เปนประเดน็ ไมใชคําวา เร่ืองควบคุมอยางเดียว คาํวา โลกรอนดวย เพราะเปนเรื่องทีน่อกขอบขาย

ที่จะมากาํหนดเปนเจตนารมณในรัฐธรรมนูญหรือไม กลัววาจะเกิดปญหาเหมือนกนั ใชไหมครับ 

คือขออนุญาตขยายความนะครับ เร่ืองการตรากฎหมายเขาเขียนไวในมาตรา ๗๕ นะครับวา 

บทบัญญัติในหมวดนี้เปนเจตจํานงใหรัฐดําเนนิการตรากฎหมาย และกําหนดนโยบายในการ

บริหารราชการแผนดิน แลวมีอีกทีห่นึง่ครับ ก็คือ มาตรา ๗๖ มาตรา ๗๖ เปนเรื่องที่คณะรัฐมนตรี

จะตองจัดทาํแผนการบรหิารราชการแผนดนิ แลวกําหนดไวในวรรคสองเทานัน้นะครับวา ในการ

บริหารราชการแผนดิน คณะรัฐมนตรีตองจัดใหมีแผนการตรากฎหมายที่จาํเปน ตอการดําเนินการ 

ตามนโยบายและแผนการบริหารราชการแผนดิน เพราะฉะนั้นนาสงสัยวา การตรากฎหมายจําเปน 
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ทุกเรื่องหรือไม หรือเฉพาะที่จําเปนเทานัน้ เพราะถาเราไมระวังใหดจีะไปถูกล็อกดวย มาตรา ๗๕ 

มาตรา ๗๖ และพอยกตัวอยางเขาไปจะสรางปญหา ตรงนีถ้าไมเปนปญหากน็าจะยกตัวอยางได 

แตถาไมสรางปญหากน็าจะผานไดครับ จะขออนุญาตหารือนิดหนึ่งนะครับ 

  นายประโภชฌ สภาวสุ  :  ทานประธานครับ อยางถาเราเขียนคําวา การรณรงค

อยางนี้มนัไมนาที่จะตองออกเปนถงึขนาดเปนกฎหมาย ถาเขียนเพยีงแคนี้  

  ประธาน  :  คุณปทมาครับ 

  นางสาวปทมา สูบกาํบัง  :  ปทมาคะ คือ ในมุมมองเหน็วาจริง ๆ แลวการที่จะ

ดําเนนิการตามนี้ การออกกฎหมายเปนเพยีงกลไกหนึ่ง อยางทีท่านประธานไดกลาว อาจจะเปน

กําหนดนโยบายและก็ไปมีแนวทางปฏิบัติอยางอืน่ก็ได ซึ่งคิดวานาจะกําหนดไวอยางนีน้าจะไปได 

เพราะถาเราไปผูกวาตองออกกฎหมายนีม่ันจะเปนการกํากับวา โอ.เค. ตองทําเฉพาะการออก 

กฎหมายนะ 

  ประธาน  :  โอ.เค. เราเหน็ดวยแลวใชไหมครับวา ใชคําวา รณรงค ดีกวา แลวก ็

คงคําวา โลกรอน ไวนะครับ อันนี้ผานไดไหมครับ ทานอืน่มีความเหน็อยางอืน่ไหมครับ ถาไมม ี 

ตรงนี้เอาตามนี้เลยนะครับ เชน การรณรงคใหประชาชนตระหนักถึงสภาวะโลกรอน ทนีี้คําอ่ืน 

นะครับ ทานเห็นดวยใหใสไหมครับ คําวา รวมไปถงึการทําลายปาและการทําใหเกดิสภาวะเรือน

กระจกเปนตน เขาใจวาอยูในความหมายของรณรงคเหมือนกนั รณรงค ๓ อยางใชไหมครับ พอ 

จะผานไดไหมครับ หรือจะใหตัดคําไหนออกไหมครับ คอืถาไมมีความเห็นก็จะคงไวตามนัน้ ตามที่

เสนอมาครับ มันตองรณรงคปลูกปาไดไหมครับ การปลกูปา ไดไหมครับ เปลี่ยนทาํลายปา เปน

ปลูกปาทดแทน ไดไหมครับ  ผมเปนขอเสนอเทานัน้ไมทราบวาเหน็ดวยไหมครับ เราขึ้นวารณรงค

นะครับ เรือนกระจกผมไมรูวาเรื่องเดยีวกบัโลกรอนหรือไม เปนเรื่องยอยในเรื่องโลกรอนหรือไม

ครับ ทานอาจารยอําไพเหน็วาอยางไรครับ เอาแค ๒ ตัวอยางไดไหมครับ หรือเอาเรือนกระจกไป

รวมกับโลกรอน หรือเอาไปคํานาํขางหนาโลกรอน เพราะเปนเรื่องเลก็ เล็กกวาเรื่องโลกรอนดวยซ้าํ 

เร่ืองโลกรอนเรื่องใหญกวามากทีเดียวครับ หรือยายคําไดไหมครับ เอาเรือนกระจกไปไวขางหนา 

อยางนัน้ขอแค ๒ อยางไดไหมครับ อันนัน้มันขีดเสนขัน้กลางไวนะครับ จะไดเหน็วาตัดอะไร 

ออกไปนะครับ ที่จริงเราทาํผิดรูปแบบไปนิดหนึ่ง ก็คือคําขางหนาเรากล็บทิ้งมนัไปเลย ทีจ่ริงตอง

ทําเปนขีดเสนคั่นคืนมา ไมรูวาพอทาํใหเขาเหน็ไดไหมครับ ทําเปนขีดเสนคั่นคืนมาและขอความ

เดิมชวยใสไวนะครับ เพื่อไมใหเสียเวลา มาตรานี้ไมทราบวามีจุดอื่นอีกหรือเปลานะครับ  

   



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                                                 นวพร ๑/๕ 

วันศุกรที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 

นายนพรัตน  วิจิตรพันธุ  :  มีเพิ่มเติมหมายเหตุในขอ ๒ นะครับ ก็เพิ่มรายงาน 

การประชุม 

  ประธาน  :  หมายเหตุขอ ๒ เพิ่มเพยีงรายงานการประชุมนะครับ ไดนะครับ  

ถาแกตรงนี้เสร็จจะไดผานไปมาตราตอไป ผานนะครับ พอเขาใจความหมายขีดเสนคั่น ถูกตองแลว

ครับ ที่คุณทําเปนตัวหนงัสือสีน้ําเงินถูกแลว โอ.เค. นะครบั บอกใหประชาชนตระหนกัถึงสภาวะ

โลกรอน อยางนั้นมาตราตอไปครับ   

  นายนพรัตน วจิิตรพันธุ   :  มาตรา ๘๖ ก็เปลี่ยนจาก กําหนดแนวทาง ก็เปน

กําหนดเปนแนวนโยบายของรัฐบาล 

  ประธาน  :  คําเดียวใชไหมครับ ถาคําเดยีวขอผานเลยนะครับ ตอไปหมายเหต ุ

  นายนพรัตน วจิิตรพันธุ :  หมายเหตุก็เพิ่มขอ ๒ เพิม่รายงานการประชุม 

คร้ังที่ ๒๘ ครับ 

  ประธาน  :  คร้ังที่ ๒๘ ตรงนะครับ ตอไปสวนที่ ๑๐ ครับ 

  นายนพนรัตน วิจิตรพันธุ  :  สวนที่ ๑๐ ก็เพิ่มเฉพาะหมายเหตุขอ ๒ รายงาน 

การประชุม ครั้งที่ ๒๘ 

  ประธาน  :  ตรวจสอบแลววาตรงนะครับ ถาตรวจสอบแลวไมตรงนี ่เราจะตองมี

คนรับผิดชอบ ตรงนะครบั ตอไปครับ ไมทราบจะเปนหมวดไหน 

  นายนพรัตน วจิิตรพันธุ   :  หมวด ๖  รัฐสภา มีอาจารยมนตรีกับทานบุญเรือง

ชวยดูใหครับ มาตรา ๘๘ ถงึ มาตรา ๙๕ ไมมี Comment นะครับ ไมมีการแกไขมา เพราะวา 

ตรงนี้ คือทานบุญเรืองไมไดเขียนมาใหครับ เพยีงแตวาเสนอแนะใหเพิม่เติมรายละเอียดนิดหนึ่ง

บางมาตรา แลวก็ทานมนตรีก็มีอยูแคจุดเดียวครับ 

                   

             - ๒/๑ 

 

 

 

 

 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ     สุรียรัตน ๒/๑ 

วันศุกรที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 

 ประธาน  :  ถาอยางนัน้ดูหมายเหตุเลยครับ 

 นายณัฐพล  จนัทรศิริภาส  :  มาตรา ๘๘ เปนรายงานการประชุม คร้ังที่  

๒๙/๒๕๕๐ ครับ 

 ประธาน  :  คร้ังเดียวไมมีรอบอ่ืนนะครับ มไีหมครับ ถามตีองใสดวย ไมมีนะครับ 

ตอไป มาตรา ๘๙ 

 นายณัฐพล  จนัทรศิริภาส  :  มาตรา ๘๙ รายงานการประชุม คร้ังที่  

๒๙/๒๕๕๐ ครับ 

 ประธาน  :  คุณปทมาครับ 

 นางสาวปทมา  สูบกําปง  :  ขออนุญาตนดิหนึง่นะคะ คอืสังเกตดู ๔ - ๕ มาตรา 

ที่ผานมา รายงานการประชุมสวนใหญจะเปนครั้งหลัง ๆ ทัง้นัน้เลย มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ 

หมายความวาคร้ังกอน ๆ หนานี้ไมมีการอภิปรายในมาตราพวกนีห้รือคะ ซึ่งเขาใจวานาจะมนีะคะ 

โดยเฉพาะหมวดนี้ กําหนดเปนประเด็นใชไหม 

 ประธาน  :  ผมอธิบายนิดหนึ่งนะครับ คือคร้ังที่มีการพิจารณาวาระที ่๒ แปรญัตติ 

จะเปนการประชุมคร้ังที ่๒๒ ถึงครั้งที่ ๓๙ วาระที่ ๓ ที่ลงมติ คร้ังที ่๔๐ เปนวาระที ่๓ ไปแลว 

ใชไหมครับ ฉะนัน้วาระที ่๒ แปรญัตติ คือรัฐธรรมนูญทัง้ฉบับ เร่ืองใหญก็คือวันที่ ๑๑ มถิุนายน  

ถึงวนัที่ ๕ กรกฎาคม ใชไหม วนัที ่๖ เปนวาระที่ ๓ ลงมตินะครับ ฉะนัน้วาระที ่๒ แปรญัตติ จะเปน

การประชุมคร้ังที ่๒๒ ถึงครั้งที่ ๓๙ ครับ สวนครั้งที่ ๑ ถึงครั้งที่ ๒๑ จะเปนอื่น ๆ เปนการรายงาน

ความคืบหนาของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญบาง ของภาคบาง ของประสานการม ี

สวนรวมประชามติบาง ฉะนัน้ครั้งที่จะเกีย่วของที่เนนจริง ๆ คือในวาระที่ ๒ แปรญัตติ ก็คือในชวง

ที่มีการประชุมวันที่ ๑๑ มิถนุายน ถงึวนัที่ ๕ กรกฎาคม ผมไมทราบวามีวันที่ ๖ กรกฎาคม  

ดวยหรือเปลานะครับ เพราะฉะนัน้ก็จะมาตกชวงนีน้ะครับ ตั้งแตคร้ังที ่๒๒ เปนตนไป  

ทีนี้ไมทราบวาคุณปทมาเหน็วามนัมีอยางอื่นครั้งอื่นกอนครั้งที ่๒๒ ดวยหรือเปลาครับที่คิดวา 

 นางสาวปทมา  สูบกําปง  :  ใชคะ คิดวานาจะมกีอนหนานี ้อยางเชน เร่ือง

โครงสรางของรัฐสภา ที่บอกประกอบดวยสองสภาอะไรพวกนี้ มันนาจะมีการพูดคุยและอภิปราย

จนตกผลึกมากอนที่จะเปนการประชุมตอนทาย ๆ แลวคะ คิดวาอนันัน้จําเปนหรือเปลาที่จะตอง

เอามาใสตรงนี้เหมือนกัน เพราะวามนัก ็เปนเหมือนจุดเริ่มตนของการที่จะพิจารณาวา รัฐสภา 

ของประเทศเราจะประกอบดวยสภาเดียวหรือสองสภา ในสวนตัวความเหน็คิดวานาจะตอง 

เอามาใสดวย 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ     สุรียรัตน ๒/๒ 

วันศุกรที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 

 ประธาน  :  ทานประโภชฌครับ 

 นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  คือประเด็นสภา สองสภานี ่จริง ๆ แลวมนัมาถึงจุด

แตกหักกนัตรงตอนที่แปรญัตติทานอาจารยเจิมศักดิ์กับทานการุณ ตรงสุดทายนัน่มนัมาหักชัดเจน

กันดวยคะแนนเสียงดวยใชไหมครับตรงนัน้ ผมคิดวาตรงนัน้นาจะพอ ถาเราไลการพดูคุยกัน

ระหวางทางมนัจะเต็มหนาไปหมดเลยครบั เพราะวามนัก็คุยกันอยูหลายครั้งเหมือนกนัในชวง

สปริงฟลดดวยครับ 

 ประธาน  :  จริง ๆ แลวก็เปนอยางนัน้จริง ๆ ก็คือทานการุณ ใสงาม ทานแปรญัตติ

วาขอใหมีสภาเดียว แลวก็ในที่สุดก็ไมเหน็ดวยตามที่ขอแปรญัตติแลวก็ยนืตามคณะกรรมาธิการ

ยกรางรัฐธรรมนูญแลวเปนมติของ สสร. เลยวาใหมีสองสภา ปญหากค็ือวา ไดรับทราบอยาง 

ไมเปนทางการจากทางทานอาจารยคมสนัวา ทานรองประธานคนที่ ๑ คือทานเสรี สุวรรณภานนท 

ตั้งขอสังเกตเบื้องตนวา ไดมองเหน็มองปราดเดียวนะครับ รางบนัทกึเจตนารมณของเรา เกรงวา

บางสวนสัน้มาก ๆ ทนีี้ไมรูวาเราพอมีทางเพิ่มในมาตรานี้ไดไหมครับ ก็คือยึดถือหลกัในสวนที่เขา

อภิปรายกันเรือ่งสภาเดียวสองสภา ในเรื่องที่มกีารแปรญัตตินั่นแหละครับ ถาตรงนี้หาไมเจอ ไมรู

วายุติตรงนี้ หรือวามีการอภิปรายอยางหนกัในกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญหรือเปลาในเรื่องของ

เหตุของผลนะครับ ผมไมทราบ ขอถามกอนวาเฉพาะในชั้นแปรญัตติของทานการุณ  ใสงาม  

มีอภิปรายเรื่องนีท้ี่พอจะถายทอดลงมามากกวานี้ไดไหมครับ 

 นายณัฐพล  จนัทรศิริภาส  :  ในการประชมุคร้ังที่ ๒๙ ตรงนี้ใชไหมครบัอาจารย 

ผมสรุปมาตอนแรกไมแนใจวาจะไวในภาคผนวกหรือวาอยางไรครับ 

 ประธาน  :  เอาขึ้นมาโชวหนอยไดไหมครับ เพราะคงไมใสภาคผนวก คงใสแทรก

เขาไปในนี้เพราะวามหีลายทานเห็นวาเขาอภิปรายกนัมาก แลวไมมาแสดงอะไรไวเลย อาจจะตอง

มาแสดงบางครับเพราะวามคีนแสดงความเปนหวงมาแลวครับ พอเปนไปไดไหมครับชวยด ู

เลยครับ 

 นายณัฐพล  จนัทรศิริภาส  :  ขออนุญาตตองอานไหมครบั 

 ประธาน  :  ตองอานครับ 

 นายณัฐพล  จนัทรศิริภาส  :  มาตรา ๘๘ กรรมาธิการเสนอใหมีสองสภา แตม ี

ผูแปรญัตติใหมีสภาเดียว  โดยใหเหตุผลดังนี้ครับ 

 - เนื่องจากในอดีตที่ใหสมาชิกผูแทนราษฎรมาจากการเลือกตั้งก็มกีารทุจริตการ

เลือกตั้งมาก ทําใหผูที่มาเปน ขอโทษนะครับ ตรงนี้คงเปน วุฒิสภา นะครับ  



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ     สุรียรัตน ๒/๓ 

วันศุกรที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 

 ประธาน  :  ไมเปนไรอานไปกอนไดครับ 

 นายณัฐพล  จนัทรศิริภาส  :  ที่มาเปนสมาชิกวุฒิสภาสวนหนึ่ง เปนผูทีไ่ด

ตําแหนงมาโดยทุจริต ซึง่ไมสมควรที่จะใหบุคคลดังกลาวมาเปนผูใชอํานาจนิติบัญญัติ  

 - เมื่อมีสองสภาก็จะเกิดกรณขีองสภาผัวสภาเมียหรือสภาครอบครัว 

 - ถาใหสมาชิกวุฒิสภามาจากการแตงตั้ง สมาชิกวุฒิสภาก็จะเปนอุปกรณหรือ

เครื่องมือของผูแตงตั้ง 

 - สมาชิกวุฒิสภาไมมีความเปนกลางอยางแทจริง และเปนกลุมเดยีวกนักับ

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ฉะนัน้จึงเหน็วาควรมีเพียงสภาเดียว และไปทุมเทปรับปรุงเรื่อง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหดีที่สุด 

 - แมมีสภาเดยีวก็ไมมีปญหาในการปฏิบัติหนาที่ซึง่เคยเปนหนาที่ของวุฒิสภา 

อยูเดิม โดยหนาที่กลัน่กรองกฎหมาย ใหมีการตั้งกรรมาธิการวิสามญัซึ่งประกอบดวย

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรสวนหนึง่รวมกบัผูทรงคุณวฒุิ มาทาํหนาที่พิจารณากลัน่กรองกฎหมาย 

สวนการควบคุมตรวจสอบการบริหารราชการแผนดินของฝายบริหารนั้น สมาชกิสภาผูแทนราษฎร

ก็สามารถกระทําไดอยูแลว และการรับรองหรือใหความเห็นชอบใหบคุคลดํารงตําแหนงในองคกร

ตามรัฐธรรมนญู ก็ใหเปนหนาที่ของสภาผูแทนราษฎรได 

 เหตุผลที่เหน็วาควรมีสองสภา 

 - เพื่อตองการใหมีวุฒิสภาทาํหนาที่ในการกลั่นกรองการตรากฎหมายของสภา

ผูแทนราษฎร ตรวจสอบการทํางานของฝายบริหารและใหความเหน็ชอบใหบุคคลดํารงตําแหนงใน

องคกรตามรัฐธรรมนูญและมีอํานาจในการถอดถอนผูดาํรงตําแหนงทางการเมือง 

 มติของสภารางรัฐธรรมนูญ 

 เห็นดวยกับคณะกรรมาธิการ (ใหมีสองสภา)  ๔๔ 

 ไมเห็นดวยกับคณะกรรมาธกิาร      ๗ 

 งดออกเสียง        ๘ 

 ไมลงคะแนนเสียง       ๑ 

 ประธาน  :  มีสวนที่ไปถอดความออกมามีอยางอื่นอีกไหมครับ นอกเหนือไปจาก

ที่เปนเหตุผลทีเ่ปน Pro เหตผุลที่เปน Con เหตุผลที่ควรมีสภาเดียว เหตุผลที่ควรมีสองสภาแลวก็

มติที่โหวตกนั มีอยางอื่นที่นาสนใจมากกวานี้ไหมครับที่ไมไดบันทึกมา 
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 นายณัฐพล  จนัทรศิริภาส  :  ไมมีแลวครับ สวนมากก็จะเปนอภิปรายกนัเรื่องขอดี

ขอเสียเหตุผลตรงนี้ครับ 

 นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  อาจารยเจมิศักดิ์วาอยางไรครับ 

 นายณัฐพล  จนัทรศิริภาส  :  ตรงนี้ครับเหตุผลที่มีการอภิปรายกันครบั  

ทานอาจารยเจิมศักดิ์กับทานการุณครับผม 

 ประธาน  :  เร่ืองนี้เราก็ติดตามกนัมากครับ จะขออนุญาตขอความเหน็ของทาน

อนุกรรมาธกิารวาจะเปนอยางไร หรือจะตองเอาอยางอืน่มาประกอบอีกหรือไม เขาใจวาเราก็มีใน

สวนของที่เราไดศึกษามาในชั้นของกรรมาธิการยกรางรฐัธรรมนูญอยูดวย ไมรูมีเหตผุลอะไรที่จะ

มาเสริมไดบางหรือเปลา คือข้ันแรกผมขออนุญาตขอความเห็นกอนครบัวา เราเห็นดวยไหมครับวา

จะเขียนเพิ่มมาตรา ๘๘ เหน็ดวยไหมครับวาจะเขียนเพิ่ม หรือวาควรจะเขียนไวส้ัน ๆ แบบเดิมครับ 

มาตรา ๘๘ ของเราเลยนะครับ ผมขออนญุาตอธิบายจาํไดวาเราวิเคราะหดูแลวเหน็วาใหเขียนให

ส้ันที่สวนสามพราน ตกลงกนัวาใหเขียนใหส้ันอนันี้ผมจาํได ทนีี้มี Feedback กลับมาวาอยากให

เขียนใหยาว เพราะฉะนัน้คนที ่Feedback มาเปนระดับรองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ ก็เลย 

ขออนุญาตปรึกษาครับวาเราคิดวาอยางไรครับ คุณปทมาครับ 

 นางสาวปทมา  สูบกําปง  :  ปทมาคะ ก็คอืในสวนนี้ถาเกิดวาเราไดตกลงกนัแลว

แลวก็เพื่อความชัดเจนในการทํางานตอไปไมตองไปร้ือนะคะ ก็ส้ันอยางนีก้็ได เพราะวาในสวนของ

รายละเอียดมนัก็จะมีเปนเอกสารภาคผนวกอยูแลว ซึง่จะบอกรายละเอียด ๆ มากอยูแลวใน 

แตละขั้น  

 ประธาน  :  ภาคผนวก หมายถึง ตาราง นะครับ ไมรูวาตารางเราไปเอามาดูเปน

ตัวอยางไดไหมครับ ใครสักคนไปหยิบมาสัก ๒ - ๓ ชุด จะไดเปดดูได ในเครื่องมีหรือเปลาถาใน

เครื่องมีก็เปดขึ้นมาใหดูเลยก็ได ในเครื่องมีขอมูลไหมครับ ไปเอาตัวเลมมา คนอื่นก็ไดนะครับ  

 นางสาวปรัชญาภรณ  อมรเวช  :  คือในสวนของภาคผนวกที่คณะใหญประชุม 

เมื่อครั้งที่ ๒๒ หรือครั้งที่ ๒๓ ของคณะใหญบอกวา ไมตองใสรายละเอยีดเยอะ ถาจะตองอานอันนี้

ใหไปดูจดหมายเหตุคะ อยูในบันทึกการประชุมคร้ังที ่๒๓ คะ 

 ประธาน  :  ครับ แตผมหมายความวา ผนวกของเรานี่เรามีภาคผนวกอีก ๓๐๐ 

หนานะครับ ทีเ่ปนตาราง เนือ่งจากวาเราเคยแจกที่ประชุมไปแลว ๒ คร้ัง ก็เลยไมผลิตมาอีกเพราะ

เปลืองกระดาษนะครับ ก็เลยไมไดแจก แตวาจะเปนสวนหนึ่งที่แนบทายอยูแลว นอกเหนือไปจาก

สวนที่จะอางองิไปถึงจดหมายเหตุ แลวก็มหีลายสวนเปนรายงานการประชุมซึ่ง Download ไดจาก  



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ     สุรียรัตน ๒/๕ 

วันศุกรที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 

Web site ของสภาอยูแลวนะครับ รายงานการประชมุของสภารางรัฐธรรมนูญทกุครั้งจะ 

Download เปน PDF file ไดอยูแลว แลวคนก็สืบคนไดงายแลวมกีารจดัพิมพแจสถาบันการศึกษา 

แจกหลาย ๆ ทานอยูแลวนะครับ ทนีี้ปญหาก็คือวาเขาอยากใหเขียนเพิ่มตรงนี้ดวย ไมใชวาสัน้ 

มาก ๆ แบบนี ้ทีนี้เราเคยพิจารณาเหมือนกันนะครับวา ยิ่งเขียนยาวยิง่มีปญหา เพราะฉะนั้น 

ในสวนนีพ้อไปดูกันแลว ทานอาจารยคมสันก็ใหเหตุผลกับเราแลวที่สวนสามพรานวา ไมควร 

เขียนยาว เพราะหลาย ๆ มาตราจะไมตรงนะครับ เชน ในเรื่องของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะ 

ไมตรงเลยแลวไมรูจะเขียนอยางไร แตวาในสวนนีน้าพอเขียนได เพราะเขามกีารพดูกัน ขอสังเกต 

ก็คือวาทําไมไมพูดถงึเรื่องสภาเดียวเลย อยากใหปรากฏตรงนี้หรือไม ปญหาคือมนัเปนเร่ือง

เจตนารมณหรือไมตางหากครับ วานี่คือวธิีการบนัทกึเจตนารมณหรือเปลาครับ เชญิครับ 

ทานประโภชฌ 

 นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  ในสวนที่เราไดคุยกันตั้งแตแรกนี่ เวลาเราเขียนทุกครั้ง

เราก็มักจะเขียนวาสุดทายที่ไดมาซึ่งมาตราตาง ๆ เพราะเหตุอะไร มีเจตนาอยางไร เราไมเคยเขียน

วาดานที่ไมไดมาแลวเราจะมาเขียนลงไปวาคนที่ไมเห็นดวยกับมาตรานี้กม็ีบาง มีใครบาง อยางนี้

เราตองร้ือทุกมาตรานะครับ ถาเกิดเราคิดอยางนี้ วันนี้เรามีสองสภา เราตัดสินใจวาเราจะม ี

สองสภา เรากบ็อกวาเหตุผลของสองสภาเปนอยางไร แตถาเราไปบอกเหตุผลของสภาเดียวก็คือ 

เราไปเอาอีกฝงหนึ่งมา มันกจ็ะผิดกับแนวทางที่เราทาํมาตั้งแตตนเลยนะครับ เราก็จะตองไปเขียน

อยางนัน้ใหม ถาเราจะเขียนก็เขียนวาสองสภามันดีอยางไร ทําไม ๔๔ เสียงถึงโหวตให 

 ประธาน  :  ก็คือเราพยายามสรุปเหตุผลที่ควรมีสองสภาเพิ่มเติมจุดเดียว ทีนีเ้สียง

โหวตกี่เสียงดูเหมือนเราไมเคยตกลงวาตองมาใส ผมวาไปคนได ทานอาจารยอําไพครับ 

 รองศาสตราจารยอําไพ  อินทรประเสริฐ  :  คราวที่แลวกพ็ูดนะคะเรื่องวามติ  

เราคงใชมติเปนหลกัวาตกผลึกอยางไร คงไมเอาอภิปรายกี่คร้ังกีห่นมากลาวเทาไรนกั เราเอามติ

สุดทายนาจะถูกตองที่สุด นัน่คือเจตนารมณรวมกันทัง้สภาเรียบรอยแลว มิฉะนัน้จะสับสน 

กันใหญคะ 

 

          - ๓/๑ 
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  ประธาน  :  ถกูตองมากเลยครับ เพราะวามันเปนมติเราก็ตองถือตามนั้นนะครับ 

เพราะฉะนัน้กม็ีขอเสนอครับวา ถาจะเพิม่ควรจะเพิ่มเหตุผลที่เปนตวัรอง เรามีเจตนารมณตัวเขม

แลว ๒ บรรทดั กับ ๑ คํา แลวเรากพ็ยายามประมวลสรุปขยายความวาทําไมจงึควรมี ๒ สภา 

อยางเดยีวเทานั้น เหน็ดวยไหมครับ ทีนี้ตรงนีน้ะครับ เรานาจะสรุปจากที่ไดจากทานในสภาที่สรุป

เมื่อกี้นี้ชวยเปด File เมื่อกี้อีกสักครูนะครบั ที่เปนรางเดมินะครับ แลวก็ดูเหตุผลทีม่ี ๒ สภานะครับ 

บนจอนะครับ  

เหตุผล  ก็คือเพื่อใหวฒุิสภาทําหนาที่ในการกลั่นกรองการตรากฎหมายของสภา 

ผูแทนราษฎรตรวจสอบการทํางานของฝายบริหารและใหความเหน็ชอบใหบุคคลดํารงตําแหนงใน

องคกรตามรัฐธรรมนูญ และมีอํานาจในการถอดถอนผูดาํรงตําแหนงทางการเมือง  อันนี้จะสะทอน

ในเรื่องของอํานาจหนาที่ ถาไมครบตองใสใหครบ เขาใจวาครบใชไหมครับ ทีนี้จะขยายความ 

อยางนี้ เราเคยดูแลวเรารูสึกวาเปนเรื่องอํานาจหนาที่ เราก็เลยตัดออกไป ทีนีถ้าจะขยายเราขยาย

อยางนีพ้อจะไดไหมครับ หรือไมเราตองไปเอาครั้งนัน้มาดูดวย ตองเหนื่อยอีกรอบหนึ่งก็คือ เอาครัง้

นั้นมาดู คร้ังที ่๒๙ มาดู ขอรบกวนอีกรอบหนึง่อยากเห็นตัวรายงานการประชุม ทนีี้ทานประโภชฌ

ครับ เชิญครับ 

  นายประโภชฌ สภาวสุ  :  ขอบคุณครับ สวนของ ๒ สภาในครั้งนี้ส่ิงที่สําคัญที่สุด

คือหัวใจของการกระจายตัวแทนภาคตาง ๆ ออกมาเปน ๗๔ คน ตรงนัน้เพื่อใหไดมาซึ่งความ

หลากหลายของคนในสาขาอาชีพตาง ๆ เปนตัวแทนเขามาสูประสิทธภิาพตรงนัน้จะดีข้ึน ก็คือ

ประสิทธิภาพในความเปนกลางในการที่จะเขามาพิจารณากฎหมาย เขามาตรวจสอบการทาํงาน

ของรัฐบาลไดเปนกลางขึน้ มีหัวใจของสภาที่สําคัญก็คือวา  Check and balance ครับ การ

ตรวจสอบที่เปนกลาง แลวก็เอาความเขมขนในการเขามาสูการตรวจสอบคราวนี้ปรากฏเห็นชัด

กวาป ๒๕๔๐ ตรงนี้นาจะตองใสลงไปดวย เพราะเขาถือการสรรหาเปนการไดมาซึ่งความ

หลากหลายของตัวแทนของคนมาก ๆ ซึง่ผูแทนราษฎรจะไมไดความหลากหลายเทากับ สว.  

เขาอางวาอยางนัน้ จริง ๆ แลวซึ่งในสวนลกึผมก็ไมเห็นดวย แตวาเขาวาอยางนัน้ เราก็ตองวาไป

ตามที่เขาวานีค่รับ ตรงนี้นาจะตองใสดวยครับ  

  ประธาน  :  ตรงนี้ข้ึนยอหนาใหมนะครับ ทานประโภชฌใหดูถึงประมาณ ๒ – ๓ 

ประเด็นนะครับวา ถามีสภาเดียวมนัจะไมหลากหลายใชไหมครับ ๑. เพื่อใหมีความหลากหลาย  

๒. เพื่อใหมกีารตรวจสอบที่เปนกลาง  ๓. ระบบการดุลและการคานอํานาจหรือ Check and 

balance  ๓ ประเด็น สวนนั้นอยาเพิ่งตัด ถาเพิ่มก็คือพยายามเพิ่มเขาไป แทรกเขาไปขางหนา  
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แทรกเขาไปตอยอหนาเรื่องอํานาจหนาทีแ่ทรกเขาไปนะครับ ผมขออนุญาตขอความเหน็เพิม่เติม

เร่ืองนี้เราเคยไดคุยกันแลว แลวผมเห็นดวยวาใหเราขยายความในสวนนี้ก็อาจจะทําใหเขาใจระบบ  

การที่สภารางรัฐธรรมนูญไดพิจารณาแลวเห็นวาควรมี ๒ สภาไดดียิ่งขึน้ ทีนี้ผมไมทราบวาจะมี

เหตุผล มีอะไรอยางอืน่อีกไหมครับ  เพยีงแตวาจะตองดูในเรื่องของตนรางนะครับ จากกรรมาธกิาร

ยกรางรัฐธรรมนูญก็ดีและจากสภารางรัฐธรรมนูญก็ดี เพราะวาหลายสวนเขาก็อภิปรายกนัมาใน

กรรมาธิการยกราง แลวก็เขาไดมีการรายงานมาบางแลว อยางที่คุณปทมาไดเคยบอกนะครับ  

มันจะมีสวนทีไ่ดมีการอภิปราย แตไมมีการลงมติอะไรเลย เปนขั้นตอนในการรายงานความ

คืบหนา ในการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการชุดตาง ๆ เชน กรรมาธิการยกราง หรือวา

กรรมาธิการรับฟงความเหน็นะครับ  ผมเองผมเห็นดวยนะครับ วานาจะตองเขียนเพิม่ตามแนวทาง

ที่เจาหนาที่ไดเสนอ แลวก็แตข้ึนตนกอนดวยของทานประโภชฌนะครบั อันนั้นมีชุดเดียวตองเวียน

ดูนะครับ ทีเ่ปนตารางครับ  

  นายณัฐพล จนัทรศิริภาส   :   ถาเกิด ๒ สภาอยูหนา ๑๕/๑ อาจารย 

  ประธาน  :  ๑๕/๑ หรือครับ ตัวรายงานการประชุมใชไหมครับ พอดีเรายังไมไดมา 

เราไดที่เปนตารางอยูครับ ใหทานประโภชฌดูอันหนึง่ ทนีี้มีอยูเพียง ๒ ชุดใชไหมครับ หรือไมก็เจาะ

รายละเอียดแลวลองอานใหฟง ถาเปนตารางจะอยูหนาไหนครับ พอดเีรามีเอกสารทีอ่ยูตรงหนาทกุ

คนคือในแฟมที่มาใหดูเพิม่ ประชาชนเคยบอกวาควรมี สว.  ๘๑.๙๓ เปอรเซ็นต เคยถามประชาชน 

ประชาชนบอกวาควรมี สว.  ๘๑.๙๓ เปอรเซ็นต ในหนา ๑๗๒ มีถามตามมาอกีหลายครั้ง ทกุครั้ง

ก็เหน็วาควรมี แตวามีความเห็นวาควรจะลด แตวาทกุครั้งมีถามอยูหลายครั้งม ี๖ ขอนะครับ และก็

หลาย ๆ กบ็อกวา ใหม ีแตวาใหลดจํานวน สว. ถาดูตามความเห็นประชาชนนะครับ และอีก

อันหนึ่งก็คือชุดที่เปนภาคผนวก ๑ อันนัน้ก็มีใชไหมครับ เร่ือง สว. ประชาชนเหน็วาอยางไร  

ผมเขาใจวาความเหน็ของประชาชนก็มนี้ําหนกั เปนความตองการของประชาชนดวย คือความ

ตองการของประชาชนเราอาจจะใสไวเปนหมายเหตุใหมองเหน็ไวเฉย ๆ ไมไดใสไวทั้งหมด ผมเปน

เพียงขอเสนอวาจะใสไดหรือไม  

  นายประโภชฌ สภาวสุ  :  ถาเราจะอางวาจากที่เราไปขอความคิดเหน็จาก

ประชาชนมาเราก็อางในหมายเหตุได  

  ประธาน  :  แลวก็ Code ออกมาใหละเอยีดเลย เราอยากเห็นก็เอาใหละเอียด 

เลยครับ คือซํ้ากับภาคผนวกก็ไดไมเปนไร เพราะวาอันนีสํ้าคัญมาก ก็เลยยกเอามา ดึงออกมาดวย 

และก็อยูในภาคผนวกดวย มนัจะชัดเจนขึ้นนะครับ เพราะวาหลาย ๆ สวน เราไมควรเปนขอ 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                                                                  นวพร ๓/๓ 

วันศุกรที่ ๒๗ กรกฏาคม ๒๕๕๐ 

 

อภิปรายอยางเดียว เพราะหลายอยางอาศัยฐานอางอิงความเหน็ของประชาชนที่ไดไปสอบถาม

มาแลวดวยนะครับ อันนัน้อยูในหมายเหต ุเดี๋ยวก็จะไปลบเลือนน้าํหนกัของเจตนารมณขางบน

หมายเหตุใชไหมครับ เพราะฉะนัน้เห็นดวยนะครับวาในสวนที่เปนความเหน็ประชาชนใหคัดลอก

ใสเพิ่มลงไปเปนหมายเหตุ จะยาวครึ่งหนาก็ไมเปนไร อันนีพ้อไดแลวสวนหนึง่ใชไหมครับ ทนีี ้

ในสวนของรายงานการประชุม ผมไมทราบวาเจาหนาทีต่รวจสอบดูแลวเปนอยางไรบางครับ  

ที่ลองอานดู มอีะไรเพิ่มอีกไหมครับ นอกจากทีป่รากฏบนจอมีไหมครบั 

  นายณัฐพล จนัทรศิริภาส  :  เขามพีูดอางเรื่องของความเห็นของประชาชนสวน

หนึง่ดวยครับ ในการอภิปราย เพิ่มตรงนัน้ไปอีกใชไหมครับ 

  ประธาน  :  สรุปแลวนาจะเปนอยางนี้ใชไหมครับ วาเราเห็นดวยวาจะเขียนเพิ่ม  

ทีนี้ในสวนของหมายเหตกุ็จะเพิ่มขอมูลที่อยูในภาคผนวก ๑ กับภาคผนวก ๒ ของเราเอา

เรียงลําดับก็นาจะตองเรียงตามกําหนดเวลาที่ไปถาม คอย ๆ ไล ผมวาจะมวีันที่หมดเลยใชไหม

ครับ มีวันที่กาํกับดวย เวลาถามประชาชนมันตองมจีํานวนตองมีวนัทีก่ํากับใหหมด โอ.เค. ไหม

ครับ แลว ใช Format เดียวกัน อยาใหปรากฏวาที่อยูในภาคผนวก ๑ กับที่ดึงมาจากภาคผนวก ๒ 

ใชรูปแบบคนละอยางนะครับ ใหเขียนใหไปดวยกนัใหมตีัวเลข และกม็ีวันที่กาํกับนะครับ อันนี้ผม

ขออนุญาตไปดู เชิญครับ 

  นายณัฐพล จนัทรศิริภาส  :  คือที่เขาพูดเหมือนเปนเรื่องจํานวนหรือเร่ืองอะไร

ทํานองนี้ครับ ไมไดพูดตรง ๆ วาควรม ี๒ สภาหรือเปลาอะไรทํานองนัน้ 

  ประธาน  :  แตวากรรมาธิการประสานการมีสวนรวมและประชามติไปรายงาน

ความคืบหนาตอสภารางรัฐธรรมนูญ ๒ คร้ัง คร้ังที ่๑ อยูในภาคผนวก   

                

            - ๔/๑ 

 

 

 

 

 

 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ     สุรียรัตน ๔/๑ 

วันศุกรที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 

 นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  ขออนุญาตทานประธานนะครับ คือถาเราจะเขียน

อยางนี้มนัจะไมชัดเจน ถาทานปทมาพูดนัน่คือคนละอยางกับทีน่องกําลังเขียนครับ คือนองกาํลัง

เขียนตอจากมาตรา ๗๔ แตทานปทมาที่เมื่อกี้ทีพู่ดคือทานพดูในเรื่องของมาตรา ๗๖ ถกูไหมครับ 

เพราะฉะนัน้ถาเราสับสนอยางนี้เราตองเขยีนแลววา องคประกอบของ สว. ประกอบไปดวย

เลือกตั้งเพราะเหตุใด ประกอบดวยการสรรหาเพราะมีเจตนาอยางไร เพราะฉะนัน้จะตองแยกเปน 

๒ ประเด็นเลย ถาจะลงไปในรายละเอียด เพราะอนันี้เขาพูดถึงโนมไปทางมาตรา ๗๔ เพื่อใหเกิด

ความหลากหลาย ที่เมื่อกี้ผมพูดวาที่เอาองคประกอบนีม้าเพื่อจะมาใสใหครบ ประการที ่๑ ก็คือ

เปนตัวแทนของความหลากหลาย ประการที่ ๒ ก็คือจะไดไมถูกครอบงาํอยางสมบูรณทางการเมือง 

อยางนอยมีตวัถวงดุลในความเปนกลางอนันีย้ังมีตวัทีม่าเปนอัตราสวนเปนสวนผสมที่จะทําให 

ฝายเลือกตัง้ทีม่าจากทางการเมืองไมมากจนลนสภานะครับ แตก็ยังมนี้ําหนกักวาใหความเคารพ

กวา ตรงนีก้็นาจะตองใสดวย เพราะเขามีเจตนาอยางนีจ้ริง ๆ คือมาตรา ๗๖ เขาตองการที่จะใหดู

มากกวา ใหแสดงความเคารพกวา มนัม ีHint อยูนิดหนึ่งตรงนี้ครับ 

 ประธาน  :  วาอยางไรครับ 

 นายณัฐพล  จนัทรศิริภาส  :  คือถาเกิดเปนเรื่องของที่มาเลือกตั้งหรือวาสรรหานี่

จะมีเขียนในมาตราของ สว. ครับ มาตรา ๑๑๑ อยูแลวครบั 

 ประธาน  :  อันนี้เราเขาใจ แตวาเราจะมาเขียนตรงนี ้แตตรงนั้นมีอยูแลวมาตรา

นั้นทุกคนเขาใจอยูนะครับ แตวาเราจะอธบิายวาทําไมตองมีสองสภา เราจะดึงจุดใหญออกมา ทนีี้

เดี๋ยวจะลืมทีท่านประโภชฌอธิบายหมด เอาสาระตรงนีแ้ลวพยายามมาเขียน ดูเหมือนวาไมควร

แยกเปน ๓ ประเด็น เอามารอยเรียงใหเปนเหตุเปนผลกนัจะดีกวา อันหนึง่เปนเหตุเปนผลใน ๓ 

Concept อันนั้นไมควรจะแยกแลวนาจะรวมอยางที่ทานประโภชฌอธิบายรอบหลงัจะดีกวา 

นะครับ เดี๋ยวเราพยายามอีกทีหนึ่ง ไมรูวาทานใดจะชวยลองเรียบเรียงใหดูไดไหมครับ เชิญครับ 

 นางสาวปทมา  สูบกําปง  :  ทานประโภชฌกลาวไวแลว นอกจากความ

หลากหลายแลวมีอะไรอีกนะคะ ๒ ประเด็นหลงั 

 นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  เปนการถวงอาํนาจของการเมืองไมใหมนัลนสภา

เกินไป เพราะวาตรงสวนนี้มาจากเลือกตั้งสวนหนึง่ แลวก็สวนหนึ่งมาจากการสรรหา ซึง่ถือวา 

มีความเที่ยงตรง มีความเปนกลางมาก มาจากประธานศาลฎีกา ศาลปกครองนีน่ะครับ ตรงสวนนี้

ก็จะทาํใหเกิดความเปนกลางที่สมบูรณข้ึน 
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 ประธาน  :  ครับ แลวก็ไมถกูครองงําหรือแทรกแซง เพราะถาเปนสภาเดียวจะ 

นาหวงมากและไมมีที่มาทีห่ลากหลาย ดูเหมือนวาลกัษณะของมาตรา ๗๖ มาตรา ๗๔ อะไรนี่จะมี

คําวา ทีม่าที่หลากหลาย ไมรูวาจะเปนคําที่ใชไดหรือไม ที่มาของสมาชิกรัฐสภา ๒ ประเภท 

นี่นะครับ ใหมหีลากหลาย 

 นางสาวปทมา  สูบกําปง  :  สุดทายในสวนของการตรวจสอบและถวงดุลจะตอง

ใสอีกไหมคะ Check and Balance  

 ประธาน  :  เห็นวาใหใสใชไหมครับ เพราะยิ่งถาเปนองคกรเดียวมนักข็าด Check 

and Balance ขาดเรื่องระบบตรวจสอบถวงดุลนะครับ 

 นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  ทานประธานครับ ความจรงิ Check and Balance  

นี่มันเปนจุดเริม่ตนของทีม่าทั้งหลายทัง้ปวงนี่นะครับ คือมันควรจะตองเปนเรื่องที่จะตองกลาว 

นําเปนอันดับแรกดวยซ้ําวา การที่จะทําใหระบบตรวจสอบคือ Check and Balance ไดมี

ประสิทธิภาพสูงสุดได ก็จะตองเริ่มตนจากการที่ใหมีองคประกอบของสมาชกิวฒุิสภาที่เปนกลาง

อยางจรงิ ๆ แลวก็สรางความหลากหลายขึ้นมา เพื่อที่จะใหความหลากหลายนีน่าํไปสูการ

ตรวจสอบผูบริหารก็ดี การกลั่นกรองกฎหมายก็ด ีมีศักยภาพ มีประสิทธิภาพมากขึน้ แลวก็ถึงจะ

มาไลวา ตรงนีเ้ปนตัวแทน ถงึจะตามมา ผมวานาจะขึ้นตนดวยซ้าํถาคิดจะเขียนนะครับ ถามา

เขียนหอยทายจะดูวามนัไมใชเปนหัวใจ แตจริง ๆ แลวกค็ือหัวใจสูงสุดของวุฒิสภา 

 ประธาน  :  โอ.เค. ไหมครับ เรียงลําดับใหมอยางนี้ ดีไหมครับ เอาเรื่องระบบ

ตรวจสอบถวงดุลข้ึนมากอน แลวคอยโยงไปเหตุไปผลวาอยางนี้แหละถึงตองมีสองสภา ทาํไมตอง

มีสองสภา ก็เราตองการใหมอีงคประกอบของสมาชิกวฒุิสภาที่เปนกลางอยางแทจริง เอา Key 

word กอนนะครับ เพราะฉะนั้นแลวก็โยงตอไปใน Step ที่ ๓ ในยอหนาเดียวกันนะครับวา ดงันัน้

เราก็ตองมีตวัแทนที่หลากหลาย แลวก็จะไมถูกครอบงําถูกแทรกแซงนะครับ เขียนอยางนี้ ทนีี้ผม

กําลังจะมายุงอยูกับการเขียนหมายเหตนุะครับ จะขอใหทานโสมสุดาชวยเปนประธานตรงนี้ตอ 

นะครับ ผมขออนุญาตใชสมาธินัง่เขียนนะครับ เชิญครับ 

 (นางโสมสุดา  ลียะวณิช ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม) 

 นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  เพื่อใหเกิดตัวแทนที่มาจากความหลากหลาย 

ทางวิชาชีพ 

 รองศาสตราจารยอําไพ  อินทรประเสริฐ  :  ตรงนี้คะจะเปนไปไดไหมทีเ่ราจะแยก

วา วุฒิสภาทีม่าจากการเลือกตั้งดวยเหตผุลตามทีท่านประโภชฌพูดในครั้งแรก แลวก็ทีม่าจาก 
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การสรรหาดวยเหตุผลอะไรแลวถึงจะสรุปกันนิดหนึ่งสุดทายวา ทั้งหมดก็คือถวงดุลอํานาจ  

ถาอยางนี้เราเขียนก็รวม ๆ  

 ประธาน  :  ใสไปเลยไหมคะ มาจากการเลือกตั้งเพราะเปนตัวแทนของการ

เชื่อมโยงระหวางตัวแทนกับประชาชนหรืออะไรอยางนี้ และที่มาจากการสรรหาเพราะอยางนี ้

สมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งเพื่อใหเกิดความชอบธรรมและมีความเชื่อมโยงกบัประชาชน 

 รองศาสตราจารยอําไพ  อินทรประเสริฐ  :  ถาเราจะไมร้ือบรรทัดแรก เพื่อใหเกิด

การตรวจสอบและถวงดุลอํานาจทางการเมืองโดยผูที่มคีวามเปนกลาง เราอาจจะยงัย้ําความเปน

กลางอยู เพราะวาทั้ง ๒ สวนนี้เราตองการ ฉะนัน้ จงึใหวฒุิสภามีทีม่าจาก ๒ ทางหรือคะ จะเรียก

อะไรดีถึงจะดไูพเราะ จากการเลือกตั้งเลยก็ได มีที่มาจากการเลือกตัง้สวนหนึง่ ใชไหมคะ เพื่อให

เปนตัวแทนและมีความเชื่อมโยงในการทาํงานกับประชาชนหรือคะ เปนตัวแทนและเชื่อมโยงกับ

ประชาชนในพืน้ที ่สวนอีกดานหนึ่งเดี๋ยวเราลองกอนนะคะ มาจากการสรรหา 

 นายณัฐพล  จนัทรศิริภาส  :  คือถาอยางนัน้ขออนุญาตไปดูมาตรา ๑๑๑ ที่เขียน

ไวกอนไดไหมครับ 

 รองศาสตราจารยอําไพ  อินทรประเสริฐ  :  เขียนแลวหรือคะ 

 นายณัฐพล  จนัทรศิริภาส  :  คือมันเขียนไวแลว เดี๋ยวไปดูตรงนั้นกอนดีไหมครับ 

 ๑. วิธกีารเลือกตั้ง เพื่อใหไดตัวแทนซึง่มีความเชื่อมโยงโดยตรงกับประชาชน ซึ่งรู

ถึงปญหาของพื้นที่เปนอยางดีจึงสามารถแกไขปญหาตาง ๆ ไดอยางตรงจุด 

 ๒. วธิีการสรรหา เพื่อใหไดตัวแทนซึ่งมีความหลากหลายทางวิชาชีพหรอืกลุม

บุคคลตาง ๆ ซึ่งหากใชระบบการเลือกตั้งเพียงอยางเดียว กลุมบุคคลเหลานี้จะไมมโีอกาสไดเขามา

เปนสมาชิกวฒุิสภา  

 นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  เรียนทานประธานครับ ผมกลับมองวาถาเราเขียน

เหมือนกนัมันจะไมไดอะไรเพิ่มเติมข้ึนมา ถาอยางนั้นในมาตรานัน้นาจะเปนภาพรวมกวาง ๆ 

แทนที่จะยกเปนขอ เพราะเดี๋ยวจะเปนแผนเสียงตกรองนะครับ 

 ประธาน  :  ถาอยางนัน้เรากลับไปมาตราเดิมใหมนะคะ  

 นางสาวปทมา  สูบกําปง  :  เรียนทานประธานคะ ยอหนานีน้าจะ โอ.เค. แลว 

นะคะ แตวายอหนาถัดไปนะคะ ขอนองเลือ่นลงมานิดหนึ่งไดไหมคะ มันจะเปนการเอาอํานาจ

หนาที่ของวุฒสิภา 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ     สุรียรัตน ๔/๔ 

วันศุกรที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 

มาใสคะ ซึง่เมือ่กี้นี้ก็รูสึกวาจะมีอยูในสวนของมาตราที่เปนโดยตรงของเรื่องอํานาจหนาที่ของ

วุฒิสภาแลว เพราะฉะนัน้ตรงนีน้าจะตัดออกไหมคะ 

 นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  ขอโทษนะครับ ใจผมยงัอยูในบรรทัดที่ ๒ นะครับ  

ก็เลยไมไดคิดถึงบรรทัดที ่๓ บรรทัดที่ ๔ บรรทัดที่ ๒ มันยังมนีัยที่ไมถกูตองอยางสมบูรณนะครับ 

เพราะวาการที่เรามาจากเลอืกตั้ง ๗๖ คน เราก็อดเสียไมไดที่จะถูกครอบงําทางการเมือง เพียงแต

วามนัครอบงําไมไดสมบูรณเทานั้นเอง------------------------------------------------------------------------ 

 

          - ๕/๑  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ      นวพร ๕/๑ 

วันศุกรที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 

เพราะฉะนัน้จะวา สว. คร้ังทีจ่ะเกิดขึ้นมานีไ่มไดถูกครอบงําคงไมใช แตเพียงแตวาจาก ๗๔ ทาํให 

๗๖ มนี้ําหนักไมมากนักถกูไหมครับ เพราะฉะนัน้ถาเราเขียน เราควรจะตัดคําวา ไมถูกครอบงํา

ออกไปเสีย เพราะวามันไมจริง เราควรจะเขียนเพยีงแตวาผูที่มีความเปนกลางเพื่อใหเกิดการ

ตรวจสอบและถวงดุลอํานาจโดยผูที่มีความเปนกลาง 

  นางสาวปทมา สูบกาํบัง  :  เรียนทานประธาน ทานประโภชฌใจจริง ๆ ในวรรคนี้

อยากจะเนนไปที่สัดสวนของ สว. ที่มาจากการสรรหาเทานั้น เพื่อใหดึงจุดเดนของวา เหตุใดจึงตอง

มี สว. จากการสรรหาเขาไปผสมในรัฐสภาใชไหมคะ เพราะฉะนั้นก็คงตองตัดออกในสวนนัน้ แลวก็

เนนไปเลยวา ที่ใหมีจากการสรรหา เพื่อโดยมีเจตนารมณอะไร ก็นาจะชัดขึ้นถาอยางนั้น 

นายประโภชฌ สภาวสุ  :  มันตางกับป ๒๕๔๐ ตรงนีม้ันแทรกเปนเหมือนยาหมอ 

ใหญแทรกเขามาเพื่อที่จะใหตรงนั้นน้ําหนกัมันนอยลง ตรงนี้เรานาจะใสไป เพราะวามันเปนสิ่งที่

เปลี่ยนแปลงจากป ๒๕๔๐ อยางชัดเจน 

  รองศาสตราจารยอําไพ อินทรประเสริฐ  :  และไมถกูครอบงําหรือแทรกแซง  

ขีดไวเฉพาะแทรกแซง ฉะนัน้จึงกําหนดใหสมาชกิวฒุิสภาที่มาจากการเลือกตั้งสวนหนึ่ง 

  นางสาวปทมา สูบกาํบัง  :  เอาในสวนของสมาชกิวฒุิสภาที่มาจากการสรรหาขึ้น

ไปกอนนะคะ แตวาทัง้นีก้็ใหเปนจํานวนที่อาจจะยงันอยกวาที่มาจากการเลือกตั้งอะไรอยางนี้ จะ

เปนการเนนตรงจุดการสรรหาขึ้นมาไดบางไหมคะ หรือจะปรับเปนวาเพื่อใหการตรวจสอบและ

ถวงดุลอํานาจ เพื่อใหการตรวจสอบมีประสิทธิภาพประสิทธิผลในทางปฏิบัติอยางแทจริง จึงได

เพิ่มสัดสวนในทาง สว. ที่มาจากการสรรหาประมาณนี้ไดไหมคะ 

ประธาน  :  ตัดคําวา ที ่ออก  

นางสาวปทมา สูบกาํบัง  :  เปนการเนนเหมือนกนัวา เราปนระบบใหมอะไร 

อยางนี้ จาํนวนสรรหา 

ประธาน  :  ขออนุญาตเสรมิวา ถาเราใชคําวา เพื่อใหมีที่มาของสมาชิกวฒุิสภาที ่

หลากหลายไดไหมครับ คือองครวมเราไมเนนใชไหมครับ คือหมายความวา เดี๋ยวเราไปเนนเรื่อง 

สรรหาเรื่องอะไร คือใหมีที่มาของสมาชิกวฒุิสภาทีห่ลากหลาย สมาชิกรัฐสภามีที่มาที่หลากหลาย

ไมใชวุฒิสภา สมาชิกรัฐสภามีทีม่าที่หลากหลาย ขออนญุาตอันนีเ้ร่ืองรัฐสภาอยูครับ มี ๒ สภา 

  นางสาวปทมา สูบกาํบัง  :  คือจริง ๆ มนัอยูในหมวดของที่เปนรัฐสภากจ็ริง  

แตวาทานประโภชฌอยากจะเนนไปทีวุ่ฒสิภา และก็เนนไปเฉพาะในสวนที่มาจากการสรรหาดวย 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ      นวพร ๕/๒ 

วันศุกรที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 

  ประธาน  :  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชกิวุฒิสภาทีมทีี่มาทีห่ลากหลาย

เพื่อจะแยกออกไป และก็ตอดวยสมาชิกวฒุิสภาตอไปอีกก็ไดครับ แตจะเพิ่มลงไปตรงนี้จะชัดขึน้

หรือเปลาครับ ที่มาของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาที่หลากหลายอยางนี้ไดไหม

ครับ และก็ขยายความเรื่องสมาชิกวุฒิสภาของทานประโภชฌตอ คือ เรายอมเสียเวลาตรงนีห้นอย 

เดี๋ยวเรื่องมาตราอื่นเขาใจวา ไมตองไปขยายความทุกมาตรานะครับ แตวาตรงนีม้ันเปนจุดเริ่ม 

ของหมวด ๖  รัฐสภา ไมอยางนั้นแลวเราจะไมไดอธิบายเรื่องสภาเดียว ๒ สภา เลยใชเวลาตรงนี้

คอนขางมากนะครับ เดี๋ยวสวนอืน่คิดวานาจะไปเร็วขึ้นนะครับ โอ.เค. นะครับ พอไมรูวาเมื่อกี้ผม

ไมไดตามการประชุมอยู คณุปทมาชวยดใูหหนอยวาพอไปไดหรือยังนะครับ คอย ๆ เอาใหครบ 

ทุกอนั 

  นางสาวปทมา สูบกาํบัง  :  จะจบลงดวยที่มาทีห่ลากหลายแคนีห้รือวาควร

จะตองขยายความตออีกนิดหนึง่ 

  ประธาน  :  ขยายความตอวาอยางไรดีครับ เวนวรรค และก็คุณปทมาชวยตอให

หนอยนะครับ  

  นางสาวปทมา สูบกาํบัง  :  ทั้งนี้ โดยกําหนดใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีทั้งมา

จากการเลือกตั้งทัง้แบบแบงเขตและแบบสัดสวนประมาณนัน้ใชไหมคะ 

  ประธาน  :  ชวยไลไปเลยครับ ไลจาก สส. หรือ สว. ไลจาก สส. ไปกอนหรือครับ 

  นางสาวปทมา สูบกาํบัง  :  ไลจาก สส. ทัง้นี ้ โดยกําหนดใหสมาชิกสภา 

ผูแทนราษฎรมาจากการเลือกตั้งทัง้แบบแบงเขตเลือกตั้งและแบบสัดสวน  เปนในสวนของการทาํ

หนาทีท่างดานนิติบัญญัติดวยหรือเปลามนัก็อาจจะตองใสไหมคะ ดุลและคานมนัจะมีทัง้ระหวาง 

สส. และ สว. ดวยกนัเอง และในขณะเดียวกันในสัดสวนของ สว. ที่มาจาก ๒ ที่มา มันก็จะคาน

และดุลกันอยูในตัวเหมือนกนั เพราะวาในกรณีที่ สว. ทีม่าจากการเลือกตั้ง คือ เราไวใจไมไดนะคะ 

มันอาจจะกลายเปนแปรพวกเปนเหมือนแบบวานักเลือกตั้งทั่ว ๆ ไปก็คอืไปเขาพรรคกับทาง สส. 

ซึ่งในกรณทีี่แบบพรรคควบคุมได หรือผูมีอํานาจในสภาควบคุมได ตรงนัน้ก็จะกลายเปนวา การไป

เปนพวกนักเลอืกตั้งไปหมด เพราะฉะนัน้เขาใหสัดสวนของสรรหามามนัก็จะเปนการละลายหรือ

ถวงดุลเหมือนกันวา โอ.เค. ตรงที่มาจากการสรรหาอาจจะไปคานตรงนั้นไดเหมือนกนั ก็คือเวลา

ประชุมเร่ืองสาํคัญมันประชมุในรัฐสภา การคะแนน การโหวตอะไรอยางนีทุ้กคนมี ๑ เสยีงเทากัน 

เพราะฉะนัน้มนัก็ใชไดทัง้กรณีสภาผูแทนราษฎรกับวุฒิสภา และในวุฒสิภาดวยกนัเองเหมือนกนั 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ      นวพร ๕/๓ 

วันศุกรที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 

ยอหนาขางบนเราพูดถึงแควาเพื่อใหการทําหนาทีท่างดานนิติบัญญัติถูกตอง เพราะวรรคแรกเรา

บอกแลววา การทําหนาที่ทางดานนิติบัญญัติ แตวรรคที่สองจะเนนไปที่ตรวจสอบ 

  ประธาน  :  ผมคิดวาคงไดแลว คือผมเรียนอยางนี้ครับ ในสวนของหมายเหตุ 

พอไปดูแลวตองใชเฉพาะที่เปนในแฟมสีสมอันเดียว สวนในภาคผนวก ๑ ใชไมได เพราะไมตรง 

เลย ไมมีตัวไหนตรงเลย มีแตความเห็นที่วาไมเหน็ดวยกบัการที่ให สว. มาจากการสรรหาเทานัน้ 

เพราะฉะนัน้เมื่อไมตรงขอใสคร้ังเดียว เขากําลงัพมิพบนจออยู ทนีี้ในสวนนี้พมิพในเครื่องอื่นไดไหม

ครับ จะไดตอไปที่มาตราอืน่ ทานประโภชฌเขามาพอดีครับ ถาอยางนั้นดบูรรทัดสดุทายของ

ขางบน ดูขางบนแลวชวยอานใหทานประโภชฌฟง และก็อานใหผมฟงดวยครับ เชญิครับ  

                  

   - ๖/๑ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ     สุรียรัตน ๖/๑ 

วันศุกรที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 

 นายณัฐพล  จนัทรศิริภาส   :  เจตนารมณเพื่อใหการใชอํานาจนิติบัญญัติเปนไป

ดวยความถูกตองและรอบคอบยิ่งขึ้น จึงกาํหนดใหรัฐสภาประกอบดวยสองสภา เพื่อใหการ

ตรวจสอบและถวงดุลอํานาจทางการเมืองมีประสิทธิภาพอยางแทจริง จึงกาํหนดใหมีที่มาของ

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชกิวุฒสิภาที่หลากหลาย ทั้งนี้โดยกําหนดใหสมาชิก 

สภาผูแทนราษฎรมาจากการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งและแบบสัดสวน สวนสมาชิกวุฒิสภา 

ใหมาจากการเลือกตั้งสวนหนึ่งและการสรรหาอีกสวนหนึ่ง 

 ประธาน  :  มีจบทายวาเปนตัวแทนอะไรสักนิดหนึง่ไหมครับ หรือวาจะจบ 

อยางนี้เลย 

 นางสาวปทมา  สูบกําปง  :  อันนี้จะเปนภาพรวมนะคะ แตยังขาดวรรคของทาน

ประโภชฌในสวนของเนนไปที่ สว. สรรหาคะ 

 นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  เรายังมีมาตราที่ไปพูดถึงสดัสวนชัดเจน เดี๋ยวเราไป

พูดตรงนัน้ได 

 ประธาน  :  ผมขออนุญาตเรามี Concept เร่ืองการตรวจสอบที่เปนกลาง ไมถูก

ครอบงําแทรกแซงอะไรนี่ตบทายไดไหมครบั ขอความครอบคลุมหรือยงัครับ 

 นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  คือในสวนครอบงํานี่มนัครอบอยู แตครอบไดไมเต็ม

สภาครับ เวลานี้ถาเรามองวาถกูครอบงําทางการเมืองไหม มันมเีปอรเซ็นตอยูซึมอยูใน ๗๖ ที่มา

จากการเลือกตั้ง ๗๖ จงัหวดั มันก็ตองอาศัยพรรคการเมืองเขามาเปนฐานเสียง แตวา ๗๔ ไปยนั

ไมให ๗๖ มามากลนเกนิไปโอกาสที่จะพอเปนกลางยังพอมีทางเห็นบางครับ เพราะฉะนัน้ในตรงนี้

จึงขอเสนอใหตัดออกไป 

 ประธาน  :  โอ.เค. ครับ ถาอยางนัน้คุณปทมาครับ 

 นางสาวปทมา  สูบกําปง  :  นิดหนึง่นะคะ ในสิ่งทีท่านประโภชฌพูด มนัเหมือน

อยูในอุดมคติเหมือนกันนะคะในความเปนจริง แตเวลาปฏิบัติจริง ๆ สรรหา ๗๔ อาจจะถูกครอบงาํ

หรืออาจจะถูกแทรกแซงมากกวาที่จากเลือกตั้งก็อาจจะเปนไดนะคะ เพราะฉะนัน้ไมใสไว 

ก็ไมนาจะเปนอะไร 

 ประธาน  :  เราก็สรางระบบไว เพยีงแตวาพฤติกรรมของคนที่จะไปทําอะไรตาง ๆ 

เร่ืองของคนสือ่มวลชนใคร ๆ ก็พูดถงึอยูแลว แลวเขาใจตรงกัน เอาเปนวาเราเอาไวอยางนีพ้อได

แลวนะครับ ถดัจากนีจ้ะเปนหมายเหตุเลยใชไหมครับ โอ.เค. ครับ หมายเหตุก็จะไปพมิพมา  

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ     สุรียรัตน ๖/๒ 

วันศุกรที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 

ทานประโภชฌครับ ผมไปดูแลวปรากฏวาเราใสไดเฉพาะความเห็นของประชาชนในแฟมสีสม

อยางเดยีว สวนที่เปนความเห็นรอบสอง กลับมีความเหน็สวนใหญแตเพียงวาไมเหน็ดวยกับระบบ

สรรหา แลวดแูลวไมตรงครับก็เลยขอไมใส ขอเติมเฉพาะตรงนี้วา จากสรุปประมวลความคิดเหน็

ของประชาชนแลวก็มี ๖ ขอ ๖ ขอนัน้กม็ี ๒ สวน สวนที่เหน็วาสวนใหญเขาจะบอกวาใหมี สว.  

แลวก็ใหลดจํานวน สว. จะมีความเห็นอยู ๒ สวน ที่แยกออกเปน ๖ ขอ แลวก็แยกเปนฟงความเหน็  

๓ คร้ัง ในเวทตีาง ๆ ก็จะใสเขาไปนะครับ 

 นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  เขาใหลดจํานวน สส. ดวยครับ 

 ประธาน  :  ลดจํานวน สส. นี่จะใหใสดวยใชไหมครับ แลวก็เพิ่มเขาไปอีกก็ไดครับ

ในสวนของ สส. แตปญหากค็ือวา สส. เราลดแค ๒๐ คน แต สว. ลดไปในสัดสวนที่คอนขางมาก

นะครับ ลดเหลือ ๑๕๐ คนนะครับไมใช ๑๖๐ คน จาก ๒๐๐ คน เหลือเพียง ๑๕๐ คนเทานั้น สส. 

จะลดเหลือ ๓๐๐ คนนะครับ แลวก็เขยิบมาเปน ๔๐๐ คน แลวเขยิบเปน ๔๘๐ คนจนได ซึ่งอนันัน้

ไมมีคําอธิบายนะครับ แตวาจะใหเขียนดวยไหมครับ เขยีนเติมก็ไดนะครับ เดี๋ยวถาเขียนเติมเดี๋ยว

ขอแฟมสีชมพแูลวเติมเขาไปอีกอันก็ได พอหาเจอไหมครับ ชวยไปเติมอีกทีไดไหม ความเหน็ของ

ประชาชนวาใหลด สส. ดวย มันมีอยูอีกหนาหนึง่ ไดนะครับ ตรงนี้จะไดผานได โอ.เค. นะครับ 

ตอไปมาตรา ๘๙ ถาหาไมเจอเดี๋ยวชี้ใหนะครับ  

 นายณัฐพล  จนัทรศิริภาส  :  มาตรา ๘๙ กเ็พิ่มตรงหมายเหตุ ในสวนของรายงาน

การประชุม คร้ังที่ ๒๙/๒๕๕๐ เหมือนกนัครับ  

 ประธาน  :  ตรงนี้ผมเรียนเสนอวาไมนาตองเขียนยืดยาว อันนี้ผานไดไหมครับ  

โอ.เค. นะครับ ตอไปมาตรา ๙๐ ครับ 

 นายณัฐพล  จนัทรศิริภาส  :  มาตรา ๙๐ ตรงนี้ยงัไมไดเพิม่ตรงหมายเหตุ 

เพราะวาพอดคีร้ังที่ ๒๙ เขาแขวนไว แลวก็ตรงนี้ยงัคนชวเลขไมเจอวาเขาไปอภิปรายกันใน 

คร้ังไหนครับ 

 ประธาน  :  ก็ครั้งสุดทายสคิรับ คร้ังที่ ๓๙ 

 นายณัฐพล  จนัทรศิริภาส  :  คร้ังสุดทายผมดูแลวแตก็ไมเหน็นะครับ กเ็ลย 

ยังไมแนใจ 

 ประธาน  :  ถาไมเหน็คือยนืตามกรรมาธกิาร เพราะไมมคีนขอแกขอแปรญัตติ  

ถาอยางนั้นกค็ือถาหาไมเจอ แสดงวาตองอยูในครั้งที ่

 นายณัฐพล  จนัทรศิริภาส  :  ลงมตหิรืออยางไรครับทาน 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ     สุรียรัตน ๖/๓ 

วันศุกรที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 

 ประธาน  :  ไมคร้ังที่ ๒๙ กค็ร้ังที่ ๓๙ ชวยตรวจสอบแลวกันใสสักครั้งหนึ่ง ดูวา

คอนไปทางไหน จริง ๆ แลวเลขาหรือคนที่เขาเปนเลขาทีป่ระชุมเขาไมมีจริง ๆ หรือครับ นาจะมี 

ชวยตรวจสอบหนอย 

 นายณัฐพล  จนัทรศิริภาส  :  เดี๋ยวกลับไปดูอีกครั้งหนึง่ครับ 

 ประธาน  :  ใสใหไดสักครั้งหนึ่ง คุณปทมาครับมีความเหน็ไหมครับ 

 นางสาวปทมา  สูบกําปง  :  ถาไมมกีารอภิปรายสวนใหญก็จะมีการขานอานเลข

มาตราแลวบอกวาไมมีการแปรญัตติแลวก็ผาน นาจะใชตรงนั้นไดคะ 

 ประธาน  :  ใช ก็คืออันนั้นแหละ ถามเีลขมาตรา ทีนีเ้ลขมาตรามันไมตรงเทา

นั้นเอง เพราะฉะนัน้ดูเนื้อความวาถามันตรงอันไหนใสอันนั้นเลยนะครับ ไมรูวาครั้งที่ ๒๙ หรือ

เปลา เขาใจวาไมไดแขวนนะ 

 นายณัฐพล  จนัทรศิริภาส  :  คือคร้ังที่ ๒๙ เขาบอกวาขอแขวนไวกอนทาํนองนี้

ครับ แลวก็คร้ังหลงักลับไปดูแลวก็ยังหาไมเจอครับ 

 ประธาน  :  ก็อางครั้งนั้น ครั้งที่ ๒๙ 

 นายณัฐพล  จนัทรศิริภาส  :  ถาเกิดหาไมอยางไรก็ขออนญุาตใสคร้ังที่ ๒๙ 

 ประธาน  :  หาไมเจอก็ไมมคีรับ ก็ตองครั้งที ่๒๙ ใหคนเห็นวาจริง ๆ นีแ่ขวน  

แตจริง ๆ แลวไมมีการพิจารณาก็คือไมไดแก ถูกไหมครับ ถาไมไดแกก็คือยืนตามกรรมาธิการ 

อยู อยางนั้นอางครั้งที่ ๒๙ ไวกอนนะครับ ยกเวนหาเจอจริง ๆ วาไปทบทวนกนัวนัไหนนะครับ  

ซึ่งถาอยางนัน้ก็ตองอาง ๒ คร้ังนะครับ ครั้งที่บอกใหแขวนกบัคร้ังทีพ่จิารณาอีกครั้งหนึง่ โอ.เค.  

นะครับ อันนี้ผานไดนะครับ หมายเหตุจดไวแลวนะครับ พิมพไวดวยก็ไดจะไดไมลืม คร้ังที่ ๒๙ 

บวกครั้งที่เอามาพิจารณา แลวก็วงเล็บเปนตัวสีเขียว สีน้ําเงินอะไรก็ไดแลวตรวจสอบวามีเพิ่มอีก

หรือเปลา เชญิตอไปเลยครับ ไปมาตรา ๙๐ 

 นายณัฐพล  จนัทรศิริภาส  :  มาตรา ๙๑ ครับ 

 ประธาน  :  มาตรา ๙๑ หรือครับ มาตรา ๙๑ 

 นายณัฐพล  จนัทรศิริภาส  :  ตรงนี้เหมือนกันครับมาตรา ๙๐ มาตรา ๙๑ ก็คือ 

จะแขวนไวประมาณ ๒ - ๓ มาตราดวยกนั 

 ประธาน  :  ก็ระบุคร้ังที่ ๒๙ ไปแลวก็เหมอืนกนันะครับ เหมือนกับมาตราเมื่อกี้ 

ตอไปครับ มาตรา ๗๒ ดวยหรือเปลาครับ 

 นายณัฐพล  จนัทรศิริภาส  :  ถึงมาตรา ๙๒ ครับที่แขวนไว 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ     สุรียรัตน ๖/๔ 

วันศุกรที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 

 ประธาน  :  เหมือนกนันะครับ ผมขออนุญาตหารือครับ เราตอสวนที่ ๒ สภา

ผูแทนราษฎรดวยใชไหมครบั ทนีี้ผมถามนิดเดียวหมวด ๓ ไมรูวาไดขอมูลมาหรือยังครับ หรือวา 

ยังแกไมเสร็จ เร่ืองสิทธิเสรีภาพยงัไมไดมาใชไหมครับ โอ.เค. ครับ ตอไปสวนที่ ๒  

สภาผูแทนราษฎร มาตรา ๙๓ นะครับ 

 นายณัฐพล  จนัทรศิริภาส  :  มาตรา ๙๓ เพิ่มตรงรายงานการประชมุ ตรงนี้จะมี

คร้ังที่ ๒๙ นีจ้ะเปนอภิปรายในเรื่องของมาตรา ๙๑ มาตรา ๙๒ เดมินะครับ แตวาตอนหลงัเขามี

การแกไขก็ไปอภิปรายกันอกีครั้งหนึ่งในครั้งที่ ๓๑ ครับ ทีนี้เดีย๋วขอเพิม่คร้ังที่ ๒๙ ไปดวย 

ใชไหมครับ ใส ๒ คร้ัง 

 ประธาน  :  อันนี้อภิปรายกนัยาวมาก ผมขออนุญาตขอความเห็นที่ประชุมหนอย

นะครับ คือเร่ืองนี้อภิปรายกันยาวมากแลวก็มีโหวต ๔๘๐ คน แตเราเขียนไมไดเราก็เลยเขียนเทานี้ 

อนุกรรมาธกิารเห็นวาอยางไรครับ จะใชขอความแบบเดมิ หรือวาจะขยายความอะไรหรือเปลา

ครับ ลองชวยอานใหหนอยตั้งแตเจตนารมณ 

 นายณัฐพล  จนัทรศิริภาส  :  เจตนารมณ เพื่อเปนเกณฑในการกาํหนดรูปแบบ

และที่มา รวมทั้ง เงื่อนไขในการปฏิบัติหนาที่ของสภาผูแทนราษฎร 

 หมายเหต ุ

๑. แกไขรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช ๒๕๔๐ โดยปรับลด 

จํานวนสมาชกิสภาผูแทนราษฎรจากเดิม จํานวน ๕๐๐ คน เปนจาํนวน ๔๘๐ คน และเพิ่มกรณีทีม่ี

เหตุการณใดทาํใหการเลือกตั้งทั่วไปมจีํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมถึงจํานวนที่รัฐธรรมนูญ

กําหนด ยังสามารถเรียกประชุมสภาผูแทนราษฎรเพื่อปฏิบัติการใด ๆ ตามบทบัญญตัิแหง

รัฐธรรมนูญนี้ได 

 ๒. คําวา “การเลือกตั้งแบบสดัสวน” หมายความวา เปนการเลือกตั้งโดยมีสมาชิก 

สภาผูแทนราษฎรในระบบบัญชีรายชื่อทีเ่รียกวา บัญชีสัดสวน 

 ๓. รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ คร้ังที ่๒๙/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)  

วันพฤหัสบดีที ่๒๑ มิถนุายน ๒๕๕๐ และรายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ คร้ังที ่ 

๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ) วันเสารที ่๒๓ มถินุายน ๒๕๕๐ 

 ประธาน  :  คุณปทมาครับ 

 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ     สุรียรัตน ๖/๕ 

วันศุกรที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 

 นางสาวปทมา  สูบกําปง  :  เหน็ในเจตนารมณบรรทัดแรกใชคําวา กาํหนด

รูปแบบและที่มารวมทั้งเงื่อนไขการปฏิบัติหนาที ่คําวา รูปแบบ ไมแนใจวา คือเดิมทีมันนาจะปรบั

เปนคําวา โครงสรางหรือองคประกอบ ไดไหมคะวาเปนโครงสรางของสภาผูแทนราษฎรวา 

มีจํานวนเทาไร ประกอบไปดวยกี่คนจากสวนไหน เพราะวาคาํวา รูปแบบ ไมแนใจวามันจะไป 

กินความไดอยางไรนะคะ แลวก็อีกคําหนึง่ก็คือคําวา เงือ่นไขในการปฏิบัติหนาที่ของ 

สภาผูแทนราษฎร มันหมายความถึงวา ถาเราเลือกตั้งทั่วไปครั้งใดไมสามารถมีสภาไดครบจํานวน  

ก็ใหเทาที่รัฐธรรมนูญกําหนดทําหนาที่ตอไปไดใชไหมคะ เราใชคํานี ้

 ประธาน  :  เงื่อนไขในการปฏิบัติหนาที่ ใชครับหมายถึงวาอยางนัน้ 

 นางสาวปทมา  สูบกําปง  :  แลวก็สุดทายในสวนนี้อยางที่บอกวามนัเปนมาตรา 

ที่กําหนดเกี่ยวกับโครงสรางองคประกอบของสภาผูแทนราษฎรเปนหลักนะคะ นาจะตองบอก

รายละเอียดลงไปนิดหนึ่งไหมคะวา ทาํไมสรุปสุดทายแลวมันเหลือ ๔๘๐ คน ๔๐๐ + ๘๐ อะไร

อยางนี ้เพราะวาตัวระบบสัดสวนเองมนันาจะตองอธิบาย เพราะวาเปนเรื่องใหม แลวก็แตกเปน

บัญชีกี่บัญช ีบัญชีละเทาไร เพราะอะไรตรงนัน้คะ คิดวาจะตองใสไหม 

 ประธาน  :  มันเปนผลจากการโหวตวาโหวตแลวใหเพิม่จากเดิมลงไป เดิมนี่

ตองการใหมีแค ๔๐๐ คนนะครับ ที่รางมา แลวพอโหวตปบกลายเปน ๔๘๐ คน อันนี้เราก็คยุที่สวน

สามพราน เปนผลจากการโหวต แลวก็ไมมีเหตุผล แตเมื่อโหวตแลวกเ็ปนทียุ่ติครับ คําทั่วไปใชคํา

วาอะไรกนัแน คือมันมีคําหลายคําซึง่คลายคลึงกันอยู คือ รูปแบบ หมายความวา ตองการหาคาํ

รวมที่อยูในมาตรา ๙๓ อันไหนตรงกวาเทานัน้ คุณปทมาเสนอใหใชคําวา โครงสรางหรือ

องคประกอบ ใชไหมครับ โครงสรางและองคประกอบ หรือวาอยางไรคําวา ที่มา หมายความวา 

สส. เขตกับ สส. บัญชีสัดสวนใชไหมครับ 

 นางสาวปทมา  สูบกําปง  :  คือถาดูพวกตาํราตาง ๆ สวนใหญเขาจะใชคําวา 

โครงสราง องคประกอบ ทีม่า อะไรพวกนีน้ะคะ แตวาคาํวา รูปแบบ  

 ประธาน  :  คําวา รูปแบบ กค็ือรูปแบบของสภาผูแทนราษฎรนะครับ  

๑. รูปแบบของสภาผูแทนราษฎร รูปแบบและที่มามนัตองเขียนติดกนัหรือเปลานะครบั รูปแบบ

และที่มาของสภาผูแทนราษฎร แลวอีกอันหนึง่ก็คือ เงื่อนไขในการปฏบิัติหนาที่ของสภา

ผูแทนราษฎรนะครับ--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

         - ๗/๑ 
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คือเขาใจวา คําวา เงื่อนไขในการปฏิบัติหนาที่ อันนี้ไมตดิใจแลวใชไหมครับ แตวาตดิใจที่คําวา 

รูปแบบและที่มาของสภาผูแทนราษฎร อันนี้เราทบทวนกนัเองนะครับ เพราะวาทานบญุเรืองกับ

ทานอาจารยมนตรีทานไมไดใหแกอะไรใชไหมครับ ทีมวิชาการ ตรงนีท้านอาจารยมนตรีทาน 

บุญเรืองไมไดใหแกอะไรใชไหมครับ 

  นายณัฐพล จนัทรศิริภาส  :  ไมแนใจ อันนีค้ือรูสึกทานอาจารยคมสนัจะชวยเขียน

ตอนที่ไป โรส การเดน ครับ   

ประธาน  :  อยูดวยกนั ตอนนั้น เชิญครับ 

  นายณัฐพล จนัทรศิริภาส  :  อาจารยบุญเรืองทานก็แนะนํามานิดหนึ่งครับวา

บางอยางก็คืออยากจะเพิม่รายละเอยีดไปครับ แตวาทานจะเพิ่มตรงสวนของ สว. ครับ ที่ทาน

แนะนาํมา ก็คอืทานไมไดเขียนมาให แตบอกวาบางอยางอาจจะ 

  ประธาน  :  สว. เดี๋ยวเราจะถึงตอนนี้เราอยู สส.   

  นายณัฐพล จนัทรศิริภาส  :  ใชครับ หมายถึงวา ทานก็ไมไดระบุมาชัดเจนสัก

ทีเดียววาตรงไหนแกจุดไหน ทานบอกวา บางมาตรานี้รายละเอียดอาจจะยังไมคอยชดัเจนเทาไร 

ตรงนี้ทานก็บอกวามันอาจจะยังไมเหมือนกับวาอยากจะใหเพิ่มรายละเอียดไปบางครับ ก็คือพูด

รวม ๆ ครับ 

  ประธาน  :  แลวก็บนจอที่เปนตัวสนี้ําเงินนั้น แคที่ผมอธิบายขยายความเทานัน้ 

แตดูเหมือนเขาจะไปพิมพตดิกันแลวครับ คําวา รูปแบบและที่มา แตวาไมจําเปนวาจะตองใสคําวา 

ของสภาผูแทนราษฎรซ้ําเขาไปอีกหรือไม เพราะมีอยูขางหลงั อาจจะไมตองใสก็ไดนะครับ ทําขีด

เสนคั่นขีดฆาตรงกลางไวกอนนะครับ ทนีีย้ังติดใจอยูไหมครับ แลวเราก็รางมาวามนัไปอยางนี้ได

เปนเรื่องรูปแบบและที่มาครับ 

  นางสาวปทมา สูบกาํบัง  :  อีกนิดหนึ่งในเรื่องของคําวา เงื่อนไขการปฎิบัติหนาที่

ของสภาผูแทนราษฎร ถาจะขยายเพิ่มความไปอีกสักนดิหนึง่ไดไหมวา กรณทีี่เลอืกตั้งครั้งแรก

เงื่อนไขการปฎิบัติหนาที่ของสภาผูแทนราษฎรจะใชอยางไรเพื่อที่มนันาจะตองสื่อใหมากกวานี ้

วากรณทีี่เลือกตั้งแลวไมครบ ๔๘๐ คน ก็ตองทาํหนาที่ได อันนี้มันเปนเหมือนเงื่อนไขจะทาํอยางไร

ใหทาํหนาที่ได และมันไมส่ือไปถึงตรงมีแค รอยละ ๙๕ กท็ําหนาที่ได 

  รองศาสตราจารยอําไพ อินทรประเสริฐ  :  ทานประธานคะ คําวา เงื่อนไข อาน

คร้ังแรกก็สะดุด เชนเดียวกับนองปทมานะคะวามนันาจะมีปญหาอะไรจึงตองมีเงื่อนไขตรงนี้  แต

จริง ๆ แลวก็คือเร่ืองของไมครบ ทีนีถ้าเราจะตัดตรงนี้ออกนี่จะเกิดความสมบูรณไหม คือ เพื่อเปน 
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เกณฑกาํหนดรูปแบบและที่มารวมทั้งการปฎิบัติหนาที่ของสภาผูแทนราษฎรไปเลยจะไดไหม  

ถาเงื่อนไขเราเอาออกเสีย ที ่Condition ตรงมันเหมือนกบัมีอะไรแฝงอยู 

  ประธาน  :  คือถาใชคําวา การปฎิบัติหนาที่ของสภาผูแทนราษฎร ก็จะไมชัด

เหมือนกนั คือปญหาก็อยางนี้ครับ คือ เดิมนี่ ปารตี้ ลิสต ๑๐๐ คน และก็ สส. เขต ๔๐๐ คน เปน 

๕๐๐ คนใชไหมครับ ถาไมครบ ๕๐๐ คน เขาบอกวามันไมเปนสภาทําหนาที่ไมได ฉะนัน้ตองการ

แกไขปญหานีแ้มไมครบ ๔๘๐ คน ก็เปนสภาแลว แลวกท็ําหนาที่ได นัน่ตองหาคําแทนเพื่ออธิบาย

ตรงนี้ครับ คือ ตองการใหเร็วไมใชวาไปคางไวทั้งที่ไมครบขาดไปนิดเดียวมีคําอ่ืนแทนไหมครับ คือ

วันนั้นเรากท็ํางานกห็นกัมาก และกห็าคาํมาอธิบาย โดยใชคําวา เงื่อนไขในการปฏบิัติหนาที่ของ

สภาผูแทนราษฎร เงื่อนไขในการเริ่มปฏิบตัิหนาที ่ผมไมรูนะครับจะใชคําวาอยางไร หรือการครบ

องคประกอบใหถือเสมือนหนึ่งวาครบองคประกอบของสภาผูแทนราษฎร ถาไมครบไมเปนสภา 

เพราะเดิมมีคาํวนิิจฉัยของศาลรัฐธรรมนญูวายงัไมเปนนะครับ 

  นางสาวปทมา สูบกาํบัง  :  คําวา ใหถูก หรือวาสมาชกิจาํนวนนั้นประกอบเปน

สภาผูแทนราษฎร ไปเนนเรือ่งองคประกอบ 

ประธาน  :  เงือ่นไขที่ใหถือวาคําวาอะไรครับ 

นางสาวปทมา สูบกาํบัง  :  คิดยังไมออก ก็ผานก็ไดคะ 

ประธาน  :  หรือไมก็ตองอธิบาย แตวาเรามีอธบิายอยูในหมายเหตุขอ ๑ ซึง่ 

วันนั้นคิดวามนัพอหรือตองมีตัวรองอธิบายอีกหรือเปลาครับ วาแกปญหาอะไร ทีนีม้ันก็ตองไปคน

มันมีคําวนิิจฉัยก็ไปคนอันนัน้มาอางหรือเปลา แตวาไมรูเขาเขาอภิปรายในกรรมาธกิารยกราง

รัฐธรรมนูญ แตวาในสภาไมไดอภิปรายเรื่องนี้ใชไหมครับ อภิปรายหรอืเปลาครับ ปญหาเรื่องครบ

หรือไมครบ ๕๐๐ คน  

  นายณัฐพล จนัทรศิริภาส  :  สวนมากเปนเรื่องจํานวนมากกวาครับ ทีเ่ขาพูดวาจะ

เปน ๔๘๐ คน หรือเทาไร 

  ประธาน  :  คุณปทมา 

  นางสาวปทมา สูบกาํบัง  :  รูสึกวาขอ ๑ จะอธิบายไวหมดแลว จากที่คยุเมื่อกี ้

อยางนัน้ผานไดคะ 

  ประธาน  :  ถาอยางนัน้ตรงนี้เราไมแกแลวกันนะครับ เราเพิ่มเฉพาะขอ ๓ อันนี ้

โอ.เค. นะครับ เพยีงแตวาเราแกนิดเดียว คือ เอาคําวา รูปแบบและที่มา ใหเขียนติดกัน แกจุดเดยีว

นะครับ ขออนญุาตผานไดไหมครับ เชิญตอไปครับ มาตรา ๙๔ 
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  นายณัฐพล จนัทรศิริภาส  :  มาตรา ๙๔ เพิ่มเฉพาะหมายเหตุ เร่ืองรายงานการ

ประชุมครับ 

  ประธาน  :  อันนี้เรายาวอยูแลว และก็เพิม่หมายเหตุ คอืตอนนี้กาํลังหวงวาจะ 

ส้ันไปและก็มขีอสังเกต เพราะฉะนั้นตรงนีไ้มเกี่ยวกับเร่ืองขอสังเกตใด ๆ เพราะฉะนัน้ผานไดไหม

ครับ เพิ่มเฉพาะรายงานการประชุมมีกี่คร้ังนะครับ  

  นายณัฐพล จนัทรศิริภาส  :  เปน ๒ คร้ังครับ คร้ังที่ ๒๙ และก็คร้ังที ่๓๑  

  ประธาน  :  ๒๙ กับ ๓๑ ผานไดนะครับ ตอไปครับ 

  นายณัฐพล จนัทรศิริภาส  :  มาตรา ๙๕ กเ็พิ่มเฉพาะหมายเหตุ เร่ืองรายงาน 

การประชุมครับ 

  ประธาน  :  อันนี้เร่ืองปลีกยอยไมมีปญหาอะไรมากมาย ผานไดนะครับ เชิญครับ 

  นายณัฐพล จนัทรศิริภาส  :  มาตรา ๙๖ ครับ ตรงนี้อาจารยบุญเรืองทานไมได

แกไขมาใหนะครับ แตทานบอกวา อยากจะใหเขียนใหชดัวาทาํไมถงึวาแตกตางกับป ๒๕๔๐ 

อยางไรเรื่องของบัญชีรายชือ่กับแบบสัดสวนครับที่เปนเขตประเทศกับเขต ๘ กลุมจงัหวัดครับ ผม 

ก็เลยเติมเปนตัวสีแดง เติมมาเองนะครับวา เนนไปวาเอาเฉพาะยอหนาที่แกนะครับ ผม การ

เปลี่ยนแปลงเขตเลือกตั้งจากเดิมที่ใชประเทศเปนเขตเลือกตั้งมาเปนการกําหนดเขตเลือกตั้งเปน 

๘ กลุมจงัหวัด เพื่อใหบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองจัดทําขึ้นมีรายชื่อบุคคลที่มาจากทั่วประเทศ 

โดยกระจายไปตามกลุมจงัหวัดตาง ๆ มิใหมีการกระจุกตัวผูแทนราษฎร แตในสวนกลาง และ

รายชื่อที่จัดทํานั้นจะเปนรายชื่อบุคคลที่ประชาชนในกลุมจงัหวัดนัน้ยอมรับ 

  ประธาน  :  ขาดอันไหนไปหรือเปลาครับ การเปลีย่นแปลงเขตเลือกตั้งอะไร 

มาตรานีเ้ปนแบบเขตเลือกตั้งสมาชกิสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนใชหรือเปลาครบั เขียนเติมลง

ไปอีกไดไหมครับ  

  นายณัฐพล จนัทรศิริภาส  :  ป ๒๕๔๐ เขาใชแบบบัญชีรายชื่อใชไหมครับ ตรงนี้

จะเขียนเปนแบบบัญชีรายชือ่หรือเปนแบบสัดสวน เพราะเขาเรียกไมเหมือนกัน 

  ประธาน  :  ตองอางรัฐธรรมนูญ 

  นางสาวปทมา สูบกาํบัง  :  ดูจากวรรคบน ขออนุญาตยอนไปวรรคขางบน 

นิดหนึ่ง กําหนดใหใชกลุมจงัหวัดเปนเขตเลือกตั้งสมาชกิสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน เพื่อใหเขต

เลือกตั้งมีขนาดใหญ ซึ่งทําใหการทุจริตการเลือกตั้งทาํไดยาก อันนี้เปนขอสรุปที่คิดวานาจะยัง 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                                                                   นวพร ๗/๔ 

วันศุกรที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 

ไมครอบคลุมหมด การใชกลุมจังหวัดแลวบัญชีเปนกลุมจังหวัด วัตถปุระสงคหรือวาเปาหมายมนั

ไมนาจะใชแคทําใหการทุจริตทําไดยาก กระจายดวยสวนหนึ่ง แลวก็อีกสวนหนึ่งก็คือเพื่อให

หลากหลายกระจายแลวก็หลากหลายกลุมอาชีพหรือวาเปนผูแทนในกลุมจงัหวัดนัน้จริง ๆ คะ 

  นายณัฐพล จนัทรศิริภาส  :  กระจายจะอยูในยอหนา ๒ ที่ตัวแดงใชไหมครับ 

  ประธาน  :  วาอยางไรครับ 

  นางสาวปทมา สูบกาํบัง  :  เหตุผลหนึ่งที่เขาเปลี่ยนจากระบบบัญชีรายชื่อที่เปน

บัญชีประเทศมาเปนสัดสวนที่บัญชยีอย ๆ สวนหนึ่งนาจะเปนเขาเรียกอะไร เพื่อแตไมรูจะเขียนได

หรือเปลา เพื่อลดในสวนของอํานาจของทางการเมืองนะคะ พรรคการเมืองมนัมีการเคลมอยูเปน

ประจํา มกีารอางอยูเปนประจําวา เปนผูแทนของคนทัง้ประเทศอะไรอยางนี้ คืออันนี้นาจะเปน

เหตุผลที่แทจริง แตวาไมรูวาสมควรที่จะใสดวยหรือเปลา 

  ประธาน  :  เดีย๋วชวยดูนะครับมันมีอยู ๓ ยอหนา ยอหนาที่ ๑ กม็ีความเห็นวา 

ไมนาจะเกี่ยวกับเร่ืองการทจุริตการเลือกตั้ง แตนาจะเกีย่วกับเร่ืองการอาง ๑๙ ลานเสียงมากกวา

ใชไหมครับ ประเด็นนี้ใชไหมครับ ไมรูวาจะเหน็วาอยางไรครับ จะแกไหมครับ เอายอหนานีก้อน

ครับ ๑๙ ลานเสียงอยูในยอหนาถัดมาที่เพิ่มตัวสีแดงนะครับ อยูตรงนั้น เชิญทานประโภชฌครับ 

  นายประโภชฌ สภาวสุ  :  ตัวดําขางบนมันมาอยางไร ผมกง็งมนัหลงตาผมมาได

อยางไร กําหนดใหกลุมจงัหวดัเปนเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน เพื่อใหเขต

เลือกตั้งมีขนาดใหญ มันใหญอยางไร 

  นายณัฐพล จนัทรศิริภาส  :  คือใหญนีน้าจะเปรียบเทียบกับการแบงเขตเลือกตั้ง

ครับ ซึ่งแบบจาก ก็คือ ตอนป ๒๕๔๐ ทีเ่ขามีบัญชีแบงเขตกับบัญชีรายชื่อก็สวนหนึง่เขาอยากใหมี

เปนพวกของบญัชีรายชื่อทีม่เีขตเลือกตั้ง 

  ประธาน  :  มนัเปนบัญชีเดียวและเขตประเทศ ใชเขตประเทศ แตนี้มนัเล็กลง 

  นางสาวปทมา สูบกาํบัง  :  ควรจะเปรียบเทียบกับบัญชรีายชื่อระบบเดิมมากกวา

ที่จะไปเปรียบเทียบกับระบบแบงเขต เพราะวามนัเปนระบบรูปแบบเดียวกนั 

  นายประโภชฌ สภาวสุ  :  เราก็เปรียบเทยีบกับแบบบญัชีรายชื่อ แลวพอเราพูด

ถึงสัดสวน เราจะไปพูดบัญชรีายชื่ออีกมนัก็จะงง เพื่อใหบัญชีรายชื่อทีพ่รรคการเมืองจัดทาํขึ้น 

มันยิง่ทาํใหเกดิความสับสน ผมวาตองตัง้กติกา 

  ประธาน  :  ดูเหมือนวาเราลมืตัดออกหรือเปลา ใหตัดออกเลย ทั้งยอหนา 

ไดไหมครับ และอยางอื่นความหมายยังครบ เขาใจวาจะเปนอยางนั้น ลองตัดออก แลวเนื้อความ 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                                                                   นวพร ๗/๕

วันศุกรที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 

ครบหรือเปลา ทานประโภชฌเห็นดวยหรอืเปลาครับ เอาละครับ ในหมายเหตุเราเทยีบกับ 

ป ๒๕๔๐ อยูแลว ในหมายเหตุเราเขียนไววา แกไขรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ เพื่อใหสอดคลองกับ 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน  เราเขียนอยางนั้นอยูนะครับ อยูในหมายเหตุ

เพราะฉะนัน้ตรงนี้เราตองพดูรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ ดวย ตรงยอหนานี้กําลังดูตรงนีอ้ยู โอ.เค. ถา

แกจบแลว ลองชวยอานใหฟงอีกรอบหนึ่ง โดยเฉพาะตัวสีแดงทั้งยอหนาครับ  

  นายณัฐพล จนัทรศิริภาส  :  ตรงนี้ถาตัดไปได เดี๋ยวลองดู คือมาเปนการกําหนด

เขต เลือกเปน ๘ กลุมจงัหวัด  ทัง้นี้ เพื่อใหไดมาซึ่งบุคคลที่มาตอไปเลย เพื่อใหบัญชีรายชื่อที่พรรค

การเมืองจัดทาํขึ้นมา ตัดทิง้ไปดีกวา เพื่อใหไดมาซึ่งบุคคลที่มาจากทัว่ประเทศ โดยกระจายไป ตัด

เพื่อใหกบับัญชีรายชื่อและเขียนคําวา เพือ่ใหไดมาซึ่งบคุคลจากทัว่ประเทศ อันนีท้านอาจารย คือ

อันนี้ไมไดหมายถึงกลุมนะครับ คือแลวแตพรรคจะเสนอมา บางทีกลุมซํ้าก็ได แตวามีชื่อเสียง

ประชาชนเหน็ ออ นี่ใชไดก็โหวตให อันนี้ไมไดคํานึงถึงอาชีพ แตคํานงึวากระจาย แตที่นองปทมา

พูดตรงประเดน็ทีว่า ๑๙ ลานเสียงทีม่ันซอนอยูขางในนี่ จริง ๆ เราจะพดูไดวาจากเดมิความ

เสียหายที่เกิดขึ้นก็คือวา บญัชีรายชื่อสวนใหญมาจากภาคกลาง และก็ขาดซึ่งความหลากหลาย

หรือศักยภาพการไปเปนตัวแทนมนัก็ดอยลงไป เพราะวามันไปกระจุกอยูภาคกลาง อันนีย้ังไมรวม

พูดถึงความผกูพนัในพื้นที่ ก็ไมมี ทีนีถ้าเปนอยางนี้มันก็จะไดความผกูพนัในพื้นที่ดวย เพราะวา 

เขามาจากหลาย ๆ ที่เขาก็จะรักภาคของเขาที่เขามาอยู เขาก็จะอธิบายอะไรตออะไรสนับสนนุ

กฎหมายตาง ๆ เขาก็จะมองถึงสิ่งที่เขามา อันนีก้็จะไดประโยชนจากที่เขากระจาย  

ประธาน   :  เพราะฉะนัน้เราจะแกยอหนานี้เอาตามนี้ ไมทราบวามีความเหน็ 

อยางอืน่อีกไหมครับ มีไหมครับ แลวยอหนาที ่๓ เขาใจวาเราไมแกใชไหมครับ ผมลองถาม 

คุณปทมาอีกทีหนึ่ง เห็นวาอยางไรครับ 

นางสาวปทมา สูบกาํบัง  :  มันอธิบายตัวบทนะคะ ก็ไมนาจะมีปญหาใสได 

ประธาน  :  ครับ เพราะฉะนัน้เทากับวาเราตัดออกไป ๑ ยอหนา อันนัน้ทาํให 

สับสน เราตัดออกไดนะครับ โอ.เค. นะครับ ชวยดหูมายเหตุตอครับ  

นายณัฐพล จนัทรศิริภาส  :  หมายเหตุ รายงานการประชุม คร้ังที ่๒๙ และก็  

คร้ังที่ ๓๑ นะครับ เดี๋ยวจะเพิ่มคร้ังที่ ๒๙ ครับ 

ประธาน  :  พมิพเลยครับ เดี๋ยวลืม แลวอันนัน้ตรง โอ.เค. ตอไปมาตรา ๙๗  

นะครับ  



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                                                                   นวพร ๗/๖ 

วันศุกรที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 

นายณัฐพล จนัทรศิริภาส  :  มาตรา ๙๗ เพิ่มรายงานการประชุม   ครัง้ที่ ๒๙  

และครั้งที่ ๓๑ ครับ 

ประธาน  :  ผานไดนะครับ ตอไป ๙๘ 

นายณัฐพล จนัทรศิริภาส  :  มาตรา ๙๘ เพิ่มรายงานการประชุม คร้ังที่ ๒๙  

และครั้งที่ ๓๑ ครับ 

          

             - ๘/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ     สุรียรัตน ๘/๑ 

วันศุกรที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 

 นายณัฐพล  จนัทรศิริภาส  :  มาตรา ๙๘ เพิ่มรายงานการประชุมสภา 

รางรัฐธรรมนญู คร้ังที่ ๒๙/๒๕๕๐ และครั้งที่ ๓๑/๒๕๕๐ ครับ 

 ประธาน  :  ผานนะครับ มาตรา ๙๙ ครับ 

  นายณัฐพล  จนัทรศิริภาส  : มาตรา ๙๙ เพิ่มรายงานการประชุมสภา 

รางรัฐธรรมนญู คร้ังที่ ๓๑/๒๕๕๐ ครับ 

 ประธาน  :  ไมมีความเหน็ผานนะครับ มไีหมครับ ผานครับ มาตรา ๑๐๐ ครับ 

  นายณัฐพล  จนัทรศิริภาส  : มาตรา ๑๐๐ เพิ่มรายงานการประชุมสภาราง

รัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๓๑/๒๕๕๐ ครับ 

 ประธาน  :  ไปเร็วนะครับ ไมมีความเหน็นะครับ มีไหมครับ ไมมี ตอไปครับ 

  นายณัฐพล  จนัทรศิริภาส  : มาตรา ๑๐๑ เพิ่มรายงานการประชุมสภาราง

รัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๓๑/๒๕๕๐ ครับ 

 ประธาน  :  มาตรานี้เขียนละเอียดอยูแลวนะครับ เขียนละเอียดมาก เราพูดเสีย

เวลานานมากดวยครับที่สวนสามพราน ซึง่ตอนนั้นทานอาจารยก็ไมคอยสบายดวย ขอบพระคุณ

นะครับที่ไปเหนื่อยดวยกนัทีโ่นนนะครับ ตอไปมาตรา ๑๐๒ นะครับ 

  นายณัฐพล  จนัทรศิริภาส  : มาตรา ๑๐๒ เพิ่มรายงานการประชุมสภาราง

รัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๓๑/๒๕๕๐ ครับ 

 ประธาน  :  ไดนะครับ มาตรา ๑๐๓ นะครับ 

  นายณัฐพล  จนัทรศิริภาส  : มาตรา ๑๐๓ เพิ่มรายงานการประชุมสภาราง

รัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๓๑/๒๕๕๐ ครับ 

 ประธาน  :  อันนีก้็รางมาสุดฝมือแลวนะครับ และไมมีใครขอแก ผานไดนะครับ 

ตอไป มาตรา ๑๐๔ ครับ 

 นายณัฐพล  จนัทรศิริภาส  : มาตรา ๑๐๔ เพิ่มรายงานการประชุมสภาราง

รัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๓๑/๒๕๕๐ ครับ 

 ประธาน  :  ตอไปมาตรา ๑๐๕ ครับ 

  นายณัฐพล  จนัทรศิริภาส  : มาตรา ๑๐๕ เพิ่มรายงานการประชุมสภาราง

รัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๓๑/๒๕๕๐ ครับ 

 ประธาน  :  ผานไดนะครับ มาตรา ๑๐๖ ครับ 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ     สุรียรัตน ๘/๒ 

วันศุกรที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 

  นายณัฐพล  จนัทรศิริภาส  : มาตรา ๑๐๖ เพิ่มรายงานการประชุมสภาราง

รัฐธรรมนูญครั้งที ่๓๑/๒๕๕๐ ครับ 

 ประธาน  :  ในหมายเหตุเราก็เขียนเรื่อง Walkout เร่ืองอะไรมาแลว ผานไดนะครับ 

ตอไป มาตรา ๑๐๗ ครับ 

  นายณัฐพล  จนัทรศิริภาส  : มาตรา ๑๐๗ เพิ่มรายงานการประชุมสภาราง

รัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๓๑/๒๕๕๐ ครับ 

 ประธาน  :  ตอไปมาตรา ๑๐๘ ครับ 

  นายณัฐพล  จนัทรศิริภาส  : มาตรา ๑๐๘ เพิ่มรายงานการประชุมสภาราง

รัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๓๑/๒๕๕๐ ครับ 

 ประธาน  :  ตอไปมาตรา ๑๐๙ ครับ 

  นายณัฐพล  จนัทรศิริภาส  : มาตรา ๑๐๙ เพิ่มรายงานการประชุมสภาราง

รัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๓๑/๒๕๕๐ ครับ 

 ประธาน  :  ผมไปเลยนะครบั มาตรา ๑๑๐ นะครับ 

  นายณัฐพล  จนัทรศิริภาส  : มาตรา ๑๑๐ เพิ่มรายงานการประชุมสภาราง

รัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๓๑/๒๕๕๐ ครับ 

 ประธาน  :  อันนี้เปนมาตราสุดทายของสวนที ่๒ วาดวยสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

ไมมีผานนะครบั ตอไปเร่ิมสวนที ่๓ วุฒิสภา มาตรา ๑๑๑ เชิญครับ 

  นายณัฐพล  จนัทรศิริภาส  : สวนที่ ๓ มาตรา ๑๑๑ อาจารยบุญเรืองทานอยาก

ใหเพิ่มรายละเอียดตรงการสรรหาของ สว. ครับ ซึ่งตัวแดงนีก้็คือนํามาจากตัวรางเดมิที่ทางพี่ออม

เขาเขียนมาตอนกอนเขาทีป่ระชุมแลวกถ็ูกตัดไปครับ 

 ประธาน  :  ชวยสรุปหนอยครับวาทานบญุเรืองใหเพิม่ในประเด็นแบบไหน ชวย

อธิบายหนอย 

  นายณัฐพล  จนัทรศิริภาส  :  นาจะเหมือนที่ทานประโภชฌเสนอตอนแรกครับวา 

ทําไมถงึมกีารสรรหาขึ้นมาจากเดิมที่เปนการเลือกตั้งนะครับ ก็อยากใหเนนตรงจุดนัน้ดวย 

เพราะวาเราอธิบายแควาทาํไมถึงใหมีการเลือกตั้งและทาํไมถึงใหมีการสรรหา ซึ่งทานอยากใหเนน

เร่ืองวาสรรหาอาจจะเปนขอดีขอเสียหรืออะไรทํานองนั้นนะครับ 

 ประธาน  :  ทีนี้ตัวแดงนะครับ เกี่ยวเนื่องกบัประเด็นขอ ๒ วิธกีารสรรหาโดยตรง

ใชไหมครับ เดี๋ยวคอยปรับการเริ่มตนยอหนา แตวาลองชวยอานกอน เชิญครับ 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ     สุรียรัตน ๘/๓ 

วันศุกรที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 

  นายณัฐพล  จนัทรศิริภาส  :  เนื่องจากวุฒสิภามีหนาที่ในการกลั่นกรองกฎหมาย 

ตรวจสอบการกระทาํของฝายการเมืองและการคัดเลือกผูทําหนาที่ในองคกรอิสระ ผูปฏิบัติหนาที่

เปนสมาชิกวฒุิสภาจึงตองเปนผูเปนกลางทางการเมือง มีอิสระในการตัดสินใจ และจะตองเปนผูที่

มีความรูความเชี่ยวชาญเพยีงพอที่จะปฏิบตัิหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงควรประกอบดวย

บุคคลที่มีความหลากหลายอาชีพ รัฐธรรมนูญฉบับนีจ้งึไดกําหนดใหสมาชิกวุฒิสภาสวนหนึ่ง 

มาจากการสรรหา เพื่อใหไดบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในดานตาง ๆ เปนการเฉพาะ และเนื่องจาก

ประเทศไทยมกีารปกครองในระบอบประชาธิปไตย ประชาชนจึงควรมีสวนรวมในการคัดเลือก

สมาชิกวุฒิสภาดวยเชนกนั สวนหลังอาจจะเกินมาครับ เพราะวาตรงนีพู้ดเฉพาะสรรหาครับ 

 ประธาน  :  จัดการสวนหลงักอน ผมขอเรียนปรึกษาวา คําวา เนื่องจาก ตัดออก 

ไดไหมแลวความยงัอยูครบ ไมรูนะครับวา คําวา เนื่องจาก เกนิมาหรือเปลา เชิญทาน 

ประโภชฌครับ 

 นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  ขอบคุณครับ ในสวนของการคัดเลือกคงจะใหความ

เห็นชอบเฉย ๆ นะครับ ตองเปลี่ยนเปน ใหความเหน็ชอบ บรรทัดที่ ๒ และใหความเห็นชอบ 

 ประธาน  :  ทํา Font เปนสนี้ําเงินดวยนะครับ ขอความเห็น มีความเห็นอืน่ 

อีกไหมครับ ทานประโภชฌครับ 

 นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  ในสวนนีพ้อเรามี Paragraph นี้แลว สุดทายเรานาจะ

พูดดวยวาผูแทนราษฎรมีสัดสวนที่มากกวา เจตนาคือเพื่อที่จะใหความเคารพตอตัวแทนของ

ประชาชนวามาเหนือส่ิงอืน่ใดมีเขียนแลวใชไหม ทั้งนี้ ยังคงใหความสาํคัญกับวิธีการเลือกตั้ง 

ที่มาจาก 

 นางสาวปทมา  สูบกําปง  :  เขียนใหชัด ๆ ลงไปเลยไดไหมคะ 

 นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  โดยใหจํานวนที่มากกวา 

 ประธาน  :  อีกทัง้ ไวขางหลังใหจบประโยคกอน ที่มาจากการเลือกตัง้มากกวา

ที่มาจากการสรรหา อีกทั้งอะไร คุณปทมาชวยทวนอีกทหีนึง่ครับ 

 นางสาวปทมา  สูบกําปง  :  เมื่อกี้ข้ึนดวย ทั้งนี้ อะไรนะคะเพราะ 

 นายณัฐพล  จนัทรศิริภาส  :  ทัง้นี ้ยงัคงใหความสาํคัญกบัวิธีการเลือกตั้งที่มา

จากตัวแทนของประชาชนมากกวาวิธีการสรรหา  

 ประธาน  :  บนจอคําวา นี้ หายแลวนะครับ เติมคําวา นี ้นะครับ 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ     สุรียรัตน ๘/๔ 

วันศุกรที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 

 นางสาวปทมา  สูบกําปง  :  ใชคําวาอะไรดีคะ เพื่อจะเนนอีกทีหนึ่งคะ เพราะวา

จะตองมี สว.  สว. จะตองมบีทบาทสําคญัในการที่จะไปตรวจสอบผูที่มาจากการเลือกตั้งเชนกนัคะ 

เพราะถาจะใหคนที่มาจากสรรหาไปตรวจสอบคนที่มาจากเลือกตัง้ ไปถอดถอนไปอะไรเขานี่ 

ความชอบธรรมตรงนัน้มันจะไมมีคะ 

 ประธาน  :  มันตรงหรือเปลาครับ 

 นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  บังเอิญผมเขาในที่ประชุมตอนนี้โดยอาจารยจรัญพูด

เนนตรงนีว้าเราจะตองปรงุสดัสวนตรงนี้ใหมากกวาเพื่อใหเกยีรติ แลวทานก็ไปออกสื่อทานก็จะพดู

ตรงนี้ ผมยังใหเกยีรติอยูนะ ผมก็จะใหสัดสวนของผูแทนราษฎรที่มาจากประชาชนมากกวา แต

ไมไดบอกเรื่องของการไปถอดถอนอะไรนี่ ไมไดพูด 

 ประธาน  :  ครับ คือไมตรง ตอนนัน้เราก็ดแูลววาจะใสหรือไมใสอะไรนะครับ  

แลวก็รูสึกเราคุยนอกรอบกนัเยอะดวยนะครับเร่ืองอันนี ้

 นางสาวปทมา  สูบกําปง  :  ถาอยางนัน้กผ็านไดคะ เพราะวาก็ใชคําวา  

ใหความสําคญักับตรงนี้กน็าจะสื่อไปได 

 ประธาน  :  เราตองการใหคาํนี้แทน คําอ่ืนจะมีปญหาทัง้นั้นนะครับ เร่ือง

ความชอบธรรม เร่ืองอะไรแลวก็หวงกันเยอะ หวงวา สว. สมัยหนาทาํงานกนัอยางไรทุกคน 

ก็มองภาพ เราหวงไปหมด เชิญทานประโภชฌครับ 

 นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  ความจริงเจตนาของกรรมาธิการยกรางรฐัธรรมนูญ

ทานหนึ่งบอกวาดีจะไดแขงกันทํางาน อันนี้เราก็ไมอยากจะใส เรารูสึกขยะแขยงที่จะใสไว  

คือความจริงเราทํางานผิดนะครับ เลือกปฏิบัตินะนี ่ใชไหมครับ พอคนไหนเราชอบเราก็ใสไป 

 ประธาน  :  คืออยางไรในสภาเขาก็ใหเพิม่ไดนะครับ เราเสนอไปนะครับ เสนอ

กรรมาธิการแลวก็เสนอสภารางรัฐธรรมนญูไปนะครับ และเดี๋ยวตองสงไปที่กรรมาธกิารยกราง

รัฐธรรมนูญดวยนะครับ สงไป ๒ ทางตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมาธิการวิสามัญ ฉะนั้นตรงนี้

ตกลงวาสีแดงเราเอาไวนะครับ ใชไดแลวนะครับ แลวก็ยอหนา ทั้งนี้ กแ็กไขแลว ผานไดนะครับ 

เชิญครับ 

 นางสาวปทมา  สูบกําปง  :  มีอีกนิดหนึ่งนะคะ บรรทัดแรกตรงตอเนื่องกับบรรทัด

ที่ ๒ ตรวจสอบการกระทําของฝายการเมอืง เมื่อกี้สภามีหนาที่ในการกลั่นกรองกฎหมาย 

ตรวจสอบการกระทาํของฝายการเมืองและใหความเห็นชอบใหบุคคล 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ     สุรียรัตน ๘/๕ 

วันศุกรที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 

 ประธาน  :  มันไมครบใชไหมครับ มันมกีีอ่ยาง 

 นางสาวปทมา  สูบกําปง  :  ใชคะ เปนฝายการเมืองหรอืจะเปนตรวจสอบการใช

อํานาจรัฐมันจะกวาง ๆ กวาไหมคะ หรือวาเราอยากจะเนนวาตรวจสอบฝายการเมืองนะ 

 ประธาน  :  ทีนี้ตอนเราเริ่มประชุมมันมอียูมาตราหนึง่ที่เราพูดถึงเรื่อง ๔ อยาง

เอาไวนะครับ ก็ใสใหครบ มนัไมครบ ก็อันนี้เราชวยดูวารอบคอบนะครับ นี่เดี๋ยวตองอานขอความ

วามนัตอกนัหรือเปลานะครบัคือจริง ๆ แลวไมตรงกับภาษาไทย เพราะเวลาเราเขียนกันนี่เขียน

ประโยคยาว ๆ ทัง้นัน้เลยนะครับ ถาภาษาไทยเปนภาษาตระกูลคําโดดใชไหมครับทานอาจารย

อําไพ เพียงแตวาเราเขียนยิ่งเขียนยิง่ยาว ๆ จะเขาใจยากขึ้นเรื่อย ๆ มนัไมตรงกับนิสัยคนไทย 

ภาษาไทยเปนภาษาตระกูลคําโดดครับ และไมใชประโยคที่ซับซอนประโยค Simple นี่เราประโยค

อะไรก็ไมรู ชวยกันดหูนอยนะครับ เราเขียนประโยคซับซอนเขาใจไหม พอไดไหมครับ ถาไดก็ผาน

นะครับ โอ.เค. ครับ ตอไปหมายเหต ุเชิญครับ 

 

         - ๙/๑ 

           

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                                                                      นวพร ๙/๑ 

วันศุกรที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 

  นายณัฐพล จนัทรศิริภาส  :  หมายเหตุ เพิม่รายงานการประชุมสภาราง

รัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๓๐ ครับ 

  ประธาน  :  คร้ังเดียวใชไหมครับ ขอบคุณครับ ตอไปมาตรา ๑๑๒ นะครับ  

  นายณัฐพล จนัทรศิริภาส  :  มาตรา ๑๑๒ เปนมาตราที่เพิ่มข้ึนมาใหมจากราง 

ที่เขาไปครับ ตอนนีก้็ยังหาตรงที่อภิปรายยงัไมเจอเหมือนกนัครับ เดี๋ยวจะไปคนเพิ่มเติมครับ  

  ประธาน  :  ไปหาทางใสวาอยูคร้ังไหน เพราะเลขมาตรามันไมตรงกนั ไปดูเร่ือง 

นะครับ ตอไปมาตรา ๑๑๓ นะครับ  

นายณัฐพล จนัทรศิริภาส  :  มาตรา ๑๑๓   เพิ่มรายงานการประชุม  

คร้ังที่ ๓๐ ครับ 

ประธาน  :  ครับ ไดนะครับ ผมเรียนอยางนี้นะครับ วาทางทีมคณะวชิาการ 

เขาอาจจะเขามาอีกแมเปนวนัอะไรเขาพรรษา แลวหยุดชดเชยวนัจันทร วนัอังคารหนา วนัจนัทร

ผมจะอยูกับครอบครัวของผม วนัอังคารผมจะปรึกษาผมจะทาํเรื่องขออนุมัติครอบครัวของผมวา

จะใหมาหรือเปลา ผมจะพยายามเขามา เขาใจวาเขาจะมาทาํงานกัน อันนัน้ผมจะพยายามเขามา

วันองัคารนะครับ ก็ขออนุญาตเรียนตรงนี้เพิ่มเติมนะครับ เพราะฉะนัน้เขาจะทาํงานตอเนื่องและก็

เดี๋ยวเราคอยดูกันวาเราจะทําอะไรตอที่สภาเลยใชไหมครับ ตอไป มาตรา ๑๑๔ ใชไหมครับ  

เชิญครับ 

  นายณัฐพล จนัทรศิริภาส  :  มาตรา ๑๑๔  เพิ่มรายงานการประชุม  

คร้ังที่ ๓๐ ครับ  

  ประธาน  :  สรรหานี้ไดนะครับ ตอไป มาตรา ๑๑๕ ครับ 

  นายณัฐพล จนัทรศิริภาส  :  มาตรา ๑๑๕  เพิ่มรายงานการประชุม  

คร้ังที่ ๓๐ ครับ 

  ประธาน  :  ที่เราเขียนมาละเอียดแลวในหมายเหตุนะครับ ผานไดนะครับ ตอไป  

มาตรา ๑๑๖ ครับ 

  นายณัฐพล จนัทรศิริภาส  :  มาตรา ๑๑๖  เพิ่มรายงานการประชุม  

คร้ังที่ ๓๐ ครับ 

  ประธาน  :  ผานไดนะครับ มาตรา ๑๑๗ ครับ 

  นายณัฐพล จนัทรศิริภาส  :  มาตรา ๑๑๗  เพิ่มรายงานการประชุม  

คร้ังที่ ๓๐ ครับ 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                                                                     นวพร ๙/๒ 

วันศุกรที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 

  ประธาน  :  ตอไป มาตรา ๑๑๘ ครับ 

  นายณัฐพล จนัทรศิริภาส  :  มาตรา ๑๑๘  เพิ่มรายงานการประชุม  

คร้ังที่ ๓๐ ครับ 

  ประธาน  :  ไดนะครับ มาตรา ๑๑๙ เชิญ 

  นายณัฐพล จนัทรศิริภาส  :  มาตรา ๑๑๙ อันนี้ของทานอาจารยมนตรนีะครับ 

ทานบอกวาตรงสวนของหมายเหตุขอ ๒ ครับ เร่ือง Walkout ไมควรจะเขียนไป แตวามีการ

อภิปรายแลวก็เสนอใหบันทึกไวเจตนารมณครับ ตรงหมายเหตุขอที่ ๒ ครับ เร่ืองการขาดประชมุ 

ไมถือเปนการขาดประชุมครับ เร่ืองทีม่ีการ Walkout ทานอาจารยมนตรีบอกวาไมควรใสลงไปครับ 

แตวามีการอภิปรายและก็ใหบันทกึในเจตนารมณครับ จะมี ๒ มาตราครับ เร่ือง Walkout ก็คือ 

มาตรา ๑๑๙ ของ สว. และก็ มาตรา ๑๑๖ 

  ประธาน  :  ทวนความเหน็ทานอาจารยมนตรีอีกครั้งหนึง่ 

  นายณัฐพล จนัทรศิริภาส  :  ทานเหน็วาไมควรใสไปครับ แตวาไมแนใจวา 

ทานทราบหรอืเปลาวามีการอภิปราย 

  ประธาน  :  แตที่ประชุมมีมติใหใส 

  นายณัฐพล จนัทรศิริภาส  :  ก็คือตรงสวนของ Walkout ไมถือเปนการขาด 

การประชุมเขามีการพูดกนัวาจะถือวาจะเปนการขาดการประชุมหรือเปลา ก็คือตรงสีแดงที่ขีด 

มานี ่ก็คือที่เขียนไวกอนแลวครับ คือทานเห็นวาไมควรใสไปเลยครับ ไมแนใจวาทานทราบ 

หรือเปลาวามกีารอภิปรายกนัตรงนี ้

  ประธาน  :  เราพิจารณาวนันี้เราเห็นวาตองใส ใชครับ คือเราอางรายงานการ

ประชุมอยูแลว ไมอยางนั้นก็อางรายงานการประชุมวามีมติใหบันทึกเจตนารมณ แตวาถาใสนี ้

ตองใสทุกแหงที่เปนมติใหบนัทกึเจตนารมณเลย จะตองอางวาเปนมตทิี่ประชุมไหมครับ หรือเอา

อันนี้ไปตอที่เราอางรายงานการประชุม เราก็บอกวาที่ประชุมมีมติใหบันทกึเจตนารมณ ขอความ

ดังนี้ดวยดีไหมครับ ผมขอความเหน็ เชิญครับ 

  นางสาวปทมา สูบกาํบัง  :  รูปแบบของที่เราอางมาคือเราใสของ สส. นะคะ  

ก็นาจะเปนใสไวในอยางนี้ใชไหม คิดวาถาใสไวอยางนีก้็ไมนาจะมีปญหา ก็ชัดเจนขึ้น  เพราะวา

เปนการบอกอธิบายความวาเหตุที่เวลา สส. Walkout  สว. Walkout ไมนับวาเปนการขาดประชุม

ไมเปนเหตุที่จะตองถูกขับออกจากสมาชกิหรืออะไรตรงนัน้ 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                                                                     นวพร ๙/๓ 

วันศุกรที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 

  ประธาน  :  ตรงนี้อยางไรกต็ามเดี๋ยวเรารายงานตอประชุมวา คณะอนุ

กรรมาธิการตรวจสอบแลว ก็เปนมติของสภารางรัฐธรรมนูญวาใหบนัทกึเจตนารมณไวดวย แลวก็

เห็นวาบนัทึกได เพราะมีบางสวนที่เราจะตองรายงานดวยใชไหมครับวา พจิารณาแลว แมเปนมติ 

สสร. ใหบนัทกึก็ตาม แตวาบันทกึไมไดเชน ในเรื่องนายก ๘ ป บนัทกึไมได อันนัน้บนัทกึไมได  

เชิญทานประโภชฌครับ 

  นายประโภชฌ สภาวสุ  :  ผมกําลงัมองคําวา  Walk-out มันมี – ตรงกลาง 

หรือเปลา    

  ประธาน  :  ใส – ลงไป แลวกไ็ปตรวจสอบนะครับ  

  นายประโภชฌ สภาวสุ  :  ผมไมแนใจ  

  ประธาน  :  เวลาคุณคนเว็บระวังอยางยิ่ง เว็บมนัมีที่ผิดเต็มไปหมด แลวไมมีใครรู

วาถกูหรือไม ตองตรวจสอบ ตองรีเช็คดวย เร่ืองเวบ็ผมยกตัวอยาง เจาหนาที ่ผมเวลาพิมพชื่อคน

ตรวจดูเว็บปรากฏวาเราเห็นปบเรารูปุบเลยวาผิดเลย ชนุหวัน มี สระอะ เขาไปดูในเว็บไมเหน็

สระอะ ก็มีคนพิมพผิดเยอะแยะ และก็ใสลงมา ฉะนั้นถาตรวจสอบตองตรวจสอบจาก Dictionary 

อยาไปตรวจสอบในเว็บ หรือไมอยางนั้นถาเกิดในเว็บคุณตองเขาไปในเว็บ Dictionary นะ อยาไป

เอาเว็บทั่ว ๆ ไปถาจะตรวจสอบ มันมีแหลงที่อางองิไดชวยตรวจสอบใหถูกตองหนอย 

  นายณัฐพล จนัทรศิริภาส  :  ถาดูตามชวเลขไดไหมครับ 

  ประธาน  :  ดูตามชวเลขหรือ มันมทีี่เขาแกระวัง ดูใน Dictionary ดีกวานะครับ  

นี้ตองเสียเวลาไปตามเขาอกี แตเขาก็ม ีDictionary จะไปถามเขากไ็ด เขาก็นัง่ทํางานอยู โอ.เค.  

ไมเปนไร แตวาไปตรวจสอบก็แลวกนันะครับ ฉะนัน้ในตรงนี้ก็ตวัสีน้าํเงินนั้นคงตองฆาออก 

ใชไหมครับ เพราะเหน็วามนัตองบันทึก โอ.เค. นะครับ ถาอยางนัน้เราดูแลว แตขอหมายเหต ุ

ขอ ๒ เสร็จแลวขางลางนัน้ตองเปลี่ยนเปนขอ ๓ ใชไหมครับ ชวยแกหนอย หมายเหตขุอ ๒ ขางลาง

เปลี่ยนเปนขอ ๓ ตกลงแยกกันอยางนี้ไว โอ.เค. นะครับ แลวก็ Format ของเราก็คือ หมายเหต ุ

ขอสุดทายก็จะบอกวาเปนรายงานการประชุมคร้ังไหนอยางนี้ตลอดใชไหมครับ โอ.เค. ครับ  

ตอไปครับ 

  นายณัฐพล จนัทรศิริภาส  :  มาตรา ๑๒๐  เพิ่มรายงานการประชุม  

คร้ังที่ ๓๐ ครับ 

  ประธาน  :  ผานครับ เชิญครับ มาตรา ๑๒๑  

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                                                                     นวพร ๙/๔ 

วันศุกรที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 

  นายณัฐพล จนัทรศิริภาส  :  มาตรา ๑๒๑  เพิ่มรายงานการประชุม  

คร้ังที่ ๓๐ ครับ 

  ประธาน  :  ผานนะครับ สวนที ่๔  บทที่ใชแกสภาทัง้สอง  มาตรา ๑๒๒ นะครับ  

เชิญครับ 

  นายณัฐพล จนัทรศิริภาส  :  มาตรา ๑๒๒  เพิ่มรายงานการประชุม  

คร้ังที่ ๓๐ ครับ 

  ประธาน  :  ตอไปมาตรา ๑๒๓ ครับ 

  นายณัฐพล จนัทรศิริภาส  :  มาตรา ๑๒๓  เพิ่มรายงานการประชุม  

คร้ังที่ ๓๐ ครับ 

  ประธาน  :  มาตรา ๑๒๔ ครับ 

  นายณัฐพล จนัทรศิริภาส  :  มาตรา ๑๒๔  เพิ่มรายงานการประชุม  

คร้ังที่ ๓๐ ครับ 

  ประธาน  :  ผานไดนะครับ มาตรา ๑๒๕ ครับ 

  นายณัฐพล จนัทรศิริภาส  :  มาตรา ๑๒๕  เพิ่มรายงานการประชุม  

คร้ังที่ ๓๐ ครับ 

  ประธาน  :  มาตรา ๑๒๖ ตอ 

  นายณัฐพล จนัทรศิริภาส  :  มาตรา ๑๒๖  เพิ่มรายงานการประชุม คร้ังที่ ๓๐  

ประธาน  :  ตอไป มาตรา ๑๒๗ ครับ 

  นายณัฐพล จนัทรศิริภาส  :  มาตรา ๑๒๗  เพิ่มรายงานการประชุม คร้ังที่ ๓๐  

ประธาน  :  ผานไดนะครับ ตอไปมาตรา ๑๒๘ 

นายณัฐพล จนัทรศิริภาส  :  มาตรา ๑๒๘  เพิ่มรายงานการประชุม คร้ังที่ ๓๐  

ประธาน  :  ตอไป มาตรา ๑๒๙ ครับ 

  นายณัฐพล จนัทรศิริภาส  :  มาตรา ๑๒๙  เพิ่มรายงานการประชุม คร้ังที่ ๓๐ 

ประธาน  :  มาตรา ๑๓๐ นะครับ 

  นายณัฐพล จนัทรศิริภาส  :  มาตรา ๑๓๐  เพิ่มรายงานการประชุม คร้ังที่ ๓๐  

ประธาน  :  อยางไรเราไปตรวจสอบอยูแลววาการรันขอในหมายเหตผิุดพลาด 

หรือไม เดี๋ยวเช็คอยูแลว ตอไปมาตรา ๑๓๑ นะครับ 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                                                                     นวพร ๙/๕ 

วันศุกรที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 

  นายณัฐพล จนัทรศิริภาส  :  มาตรา ๑๓๑  เพิ่มรายงานการประชุม  

คร้ังที่ ๓๐ ครับ 

ประธาน  :  ตอไปมาตรา ๑๓๒  

  นายณัฐพล จนัทรศิริภาส  :  มาตรา ๑๓๒  เพิ่มรายงานการประชุม คร้ังที่ ๓๐  

ประธาน  :  มาตรา ๑๓๓ ครับ  

  นายณัฐพล จนัทรศิริภาส  :  มาตรา ๑๓๓  เพิ่มรายงานการประชุม  

คร้ังที่ ๓๐ ครับ 

ประธาน  :  มาตรา ๑๓๔ ครับ 

  นายณัฐพล จนัทรศิริภาส  :  มาตรา ๑๓๔  เพิ่มรายงานการประชุม คร้ังที่ ๓๐  

ประธาน  :  ตอไปมาตรา ๑๓๕ ครับ 

  นายณัฐพล จนัทรศิริภาส  :  มาตรา ๑๓๕  เพิ่มรายงานการประชุม คร้ังที่ ๓๐  

และก็จะมีอภิปรายเพิม่เติม คร้ังที่ ๓๑ เดีย๋วจะเพิ่มครับ  

ประธาน  : เขียนเลยครับ เพิ่มคร้ังที่ ๓๑ แกวันที่ดวยนะครับ วันที่ ๒๓ มิถนุายน  

ถูกนะครับ ชวยดูใหถูกนะครบั  ตอไปสวนที่ ๕   การประชุมรวมกนัของรัฐสภา 

           

       - ๑๐/๑ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ     สุรียรัตน ๑๐/๑ 

วันศุกรที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 

 นายณัฐพล  จนัทรศิริภาส  :  มาตรา ๑๓๖ เพิ่มรายงานการประชุมสภาราง

รัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๓๑/๒๕๕๐ ครับ 

 ประธาน  :  ตอไปมาตรา ๑๓๗ ครับ 

 นายณัฐพล  จนัทรศิริภาส  :  มาตรา ๑๓๗ เพิ่มรายงานการประชุมสภาราง

รัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๓๑/๒๕๕๐ ครับ 

 ประธาน  :  ตอไปสวนที ่๖ การตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ มาตรา 

๑๓๘ ครับ 

 นายณัฐพล  จนัทรศิริภาส  :  มาตรา ๑๓๘ เพิ่มรายงานการประชุมสภาราง

รัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๓๑/๒๕๕๐ ครับ 

 ประธาน  :  ในยอหนาที ่๒ เราแกเปน ๓ ประการแลวใชไหมครับชวยดูนิดหนึง่ 

เดิมเปน ๒ เปลี่ยนเปน ๓ แลว โอ.เค. ครับ ผานไดนะครับ ตอไปมาตรา ๑๓๙ ครับ 

 นายณัฐพล  จนัทรศิริภาส  :  มาตรา ๑๓๙ เพิ่มรายงานการประชุมสภาราง

รัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๓๑/๒๕๕๐ ครับ 

 ประธาน  :  ผานไดนะครับ ตอไปมาตรา ๑๔๐ ครับ 

 นายณัฐพล  จนัทรศิริภาส  :  มาตรา ๑๔๐ เพิ่มรายงานการประชุมสภาราง

รัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๓๑/๒๕๕๐ ครับ 

 ประธาน  :  ยังเปนครั้งที ่๓๑ อยูนะครับ มาตรา ๑๔๑ 

 นายณัฐพล  จนัทรศิริภาส  :  มาตรา ๑๔๑ เพิ่มรายงานการประชุมสภาราง

รัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๓๑/๒๕๕๐ ครับ 

 ประธาน  :  ผานไดนะครับ ตอไปสวนที ่๗ การตราพระราชบัญญัติมาตรา ๑๔๒  

 นายณัฐพล  จนัทรศิริภาส  :  มาตรา ๑๔๒ เพิ่มรายงานการประชุมสภาราง

รัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๓๑/๒๕๕๐ ครับ 

 ประธาน  :  ตอไปมาตรา ๑๔๓ 

 นายณัฐพล  จนัทรศิริภาส  :  มาตรา ๑๔๓ เพิ่มรายงานการประชุมสภาราง

รัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๓๑/๒๕๕๐ ครับ 

 ประธาน  :  มาตรา ๑๔๔ 

 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ     สุรียรัตน ๑๐/๒ 

วันศุกรที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 

 นายณัฐพล  จนัทรศิริภาส  :  มาตรา ๑๔๔ เพิ่มรายงานการประชุมสภาราง

รัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๓๑/๒๕๕๐ ครับ 

 ประธาน  :  ตอไปมาตรา ๑๔๕ นะครับ 

 นายณัฐพล  จนัทรศิริภาส  :  มาตรา ๑๔๕ เพิ่มรายงานการประชุมสภาราง

รัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๓๑/๒๕๕๐ ครับ 

 ประธาน  :  ตอไปมาตรา ๑๔๖ 

 นายณัฐพล  จนัทรศิริภาส  :  มาตรา ๑๔๖ เพิ่มรายงานการประชุมสภาราง

รัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๓๑/๒๕๕๐ ครับ 

 ประธาน  :  ตอไปมาตรา ๑๔๗ 

 นายณัฐพล  จนัทรศิริภาส  :  มาตรา ๑๔๗ เพิ่มรายงานการประชุมสภาราง

รัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๓๑/๒๕๕๐ ครับ 

 ประธาน  :  ตอไปมาตรา ๑๔๘ เลยครับ 

 นายณัฐพล  จนัทรศิริภาส  :  มาตรา ๑๔๘ เพิ่มรายงานการประชุมสภาราง

รัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๓๑/๒๕๕๐ ครับ 

 ประธาน  :  มาตรา ๑๔๙ 

 นายณัฐพล  จนัทรศิริภาส  :  มาตรา ๑๔๙ เพิ่มรายงานการประชุมสภาราง

รัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๓๑/๒๕๕๐ ครับ 

 ประธาน  :  มาตรา ๑๕๐  

 นายณัฐพล  จนัทรศิริภาส  :  มาตรา ๑๕๐ เพิ่มรายงานการประชุมสภาราง

รัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๓๑/๒๕๕๐ ครับ 

 ประธาน  :  มาตรา ๑๕๑ 

 นายณัฐพล  จนัทรศิริภาส  :  มาตรา ๑๕๑ เพิ่มรายงานการประชุมสภาราง

รัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๓๑/๒๕๕๐ ครับ 

 ประธาน  :  มาตรา ๑๕๒ 

 นายณัฐพล  จนัทรศิริภาส  :  มาตรา ๑๕๒ เพิ่มรายงานการประชุมสภาราง

รัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๓๒/๒๕๕๐ ครับ 

 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ     สุรียรัตน ๑๐/๓ 

วันศุกรที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 

 ประธาน  :  มาตรา ๑๓๒ วนัที่เราดูถูกตองนะครับ ตอไปมาตรา ๑๕๓ 

 นายณัฐพล  จนัทรศิริภาส  :  มาตรา ๑๕๓ เพิ่มรายงานการประชุมสภาราง

รัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๓๒/๒๕๕๐ ครับ 

 ประธาน  :  ตอไปสวนที ่๘ การควบคุมการตรากฎหมายที่ขัดหรือแยงตอ

รัฐธรรมนูญนะครับมาตรา ๑๕๔ ครับ 

 นายณัฐพล  จนัทรศิริภาส  :  มาตรา ๑๕๔ เพิ่มรายงานการประชุมสภาราง

รัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๓๒/๒๕๕๐ ครับ 

 ประธาน  :  ตอไปมาตรา ๑๕๕  

 นายณัฐพล  จนัทรศิริภาส  :  มาตรา ๑๕๕ เพิ่มรายงานการประชุมสภาราง

รัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๓๒/๒๕๕๐ ครับ 

 ประธาน  :  ตอไปสวนที ่๙ การควบคุมการบริหารราชการแผนดิน  

มาตรา ๑๕๖ ครับ 

 นายณัฐพล  จนัทรศิริภาส  :  มาตรา ๑๕๖ เพิ่มรายงานการประชุมสภาราง

รัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๓๒/๒๕๕๐ ครับ 

 ประธาน  :  ตอไปมาตรา ๑๕๗ 

 นายณัฐพล  จันทรศิริภาส  :  มาตรา ๑๕๗ เพิ่มรายงานการประชุมสภาราง

รัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๓๒/๒๕๕๐ ครับ 

 ประธาน  :  ตอไปมาตรา ๑๕๘ 

 นายณัฐพล  จนัทรศิริภาส  :  มาตรา ๑๕๘ อาจารยบุญเรอืงทานอยากจะให 

ชวยเพิ่มตรงผลของขอดีขอเสียของการลดจํานวนการเสนอชื่อที่ผูเขาชือ่เสนอชื่อเพื่อขอเปด

อภิปรายไมไววางใจครับ ซึ่งจริง ๆ ตรงเจตนารมณที่ทาํไวก็มีการเขียนไวแลววา เพื่อใหการ

อภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรีใหกระทําไดงายขึน้ครับ ผมก็เลยไมแนใจวา 

ตองมาเพิ่มตรงหมายเหตุดวยหรือเปลาครบั เพราะวาตรงหมายเหตุก็จะพูดเรื่องการแกไขจํานวน 

ผูที่เขาชื่อเสนอญัตติครับ ก็มาเพิม่ตรงสีแดง เพื่อใหสามารถตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ของ

นายกรัฐมนตรีไดงายขึ้น 

 ประธาน  :  ตองเติมไหมครบั เพื่อใหสามารถตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ของ

นายกรัฐมนตรีไดงายขึ้น พดูซ้ําไปไหมครับ พูดซ้ํากับขางบน 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ     สุรียรัตน ๑๐/๔ 

วันศุกรที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 

 นางสาวปทมา  สูบกําปง  :  มีเร่ืองของเจตนารมณกก็ําหนดไวแลวก็ไมนาจะตอง

ซ้ําแลวกระมงัคะ เพราะวาจริง ๆ การตรวจสอบทําไดงายขึ้นนอกจากลดจํานวนแลวมันยังมี

เงื่อนไขอื่น ๆ อีกคะ อยางเชน บริหารราชการมาแลว ๒ ป ถามีอะไรไมครบเทาไรก็ยงัเขาชื่อได 

อีกคะ มนัอยูขางบนมนันาจะครอบคลุมอยูแลว 

 ประธาน  :  อาจจะเปนสวนที่ไมไดแกดวยใชไหมครับ ถาอยางนัน้ขอไมใส 

ไดไหมครับ มันมีขางบนอยู เราก็ทาํขีดคั่นกลางครับ อยางไรขอสังเกตของทานบุญเรืองจริง ๆ  

เราก็เขียนเอาไวเพียงแตไมไดข้ึน Heading วาเปนขอดีขอเสีย แตอธิบายเปนเหตุผลไวอยู ไมรูวา

เราเหน็วาครอบคลุมอยูแลวใชไหมครับ ชวยพจิารณาหนอยครับตามขอสังเกตของทานบุญเรือง 

จะตองเพิม่อะไรอีกไหมครับ มีอยูแลวนะครับ เพราะฉะนัน้ขออนุญาตผานนะครับ เราเห็นเร็ว ๆ 

แลวเหน็วามันมีแลวนะครับ ตอไป 

 นายณัฐพล  จนัทรศิริภาส  :  หมายเหตุ ๒ เพิ่มรายงานการประชุมสภาราง

รัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๓๒/๒๕๕๐ ครับ 

 ประธาน  :  วันที ่๒๔ มิถนุายน เปนวันอาทิตยถกูตองนะครับ โอ.เค. ครับ ตอไป

มาตรา ๑๕๙ 

 นายณัฐพล  จนัทรศิริภาส  :  มาตรา ๑๕๙ อันนี้เหมือนกนัครับทานพูดรวมเรื่อง

ของการลดจํานวน ก็คือใหเขียนขอดีเพิ่มเติมเขาไปหนอยครับ ซึ่งทุกมาตราเราก็จะมตีรง

เจตนารมณอยูแลวครับวาเพื่อใหตรวจสอบกระทาํไดงายขึ้นครับ เหมอืนกับมาตรากอนครับ 

 ประธาน  :  คืออยูในยอหนาที ่๒ ของเจตนารมณอยูแลวใชไหมครับ  

 นายณัฐพล  จนัทรศิริภาส  :  ครับผม 

 ประธาน  :  โอ.เค. ครับ ตรงนี้มีแลวนะครบั คือขางบนมนัมีแลว ไมตองเติม 

ไดไหมครับ เหมือนกับมาตราเมื่อกี้ครับ ตอไปหมายเหตคุรับ 

  นายณัฐพล  จนัทรศิริภาส  :  เพิ่มรายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนญู  

คร้ังที่ ๓๒/๒๕๕๐ ครับ 

 ประธาน  :  ผานไดไหมครับ ไดนะครับ ตอไปมาตรา ๑๖๐ ครับ 

 นายณัฐพล  จนัทรศิริภาส  :  มาตรา ๑๖๐ เพิ่มรายงานการประชุมสภาราง

รัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๓๒/๒๕๕๐ ครับ 

 ประธาน  :  ตอไปมาตรา ๑๖๑  

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ     สุรียรัตน ๑๐/๕ 

วันศุกรที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 

 นายณัฐพล  จนัทรศิริภาส  :  มาตรา ๑๖๑ ก็เพิ่มเรื่องของเพื่อใหสามารถ

ตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ของคณะรัฐมนตรีไดงายขึ้นครับ 

 ประธาน  :  วาอยางไรนะครับ 

 นายณัฐพล  จนัทรศิริภาส  :  มาตรา ๑๖๑ เปนเรื่องลดจาํนวนที่ขอเปดอภิปราย

เหมือนกนัครับ  

 ประธาน  :  เพิ่มในหมายเหตวุาใหตรวจสอบไดงายขึ้น 

 นายณัฐพล  จนัทรศิริภาส  :  แตมาตรานี้ในตัวเจตนารมณไมได 

 ประธาน  :  เราไมไดรางเอาไว ตองเขียนไหมครับ ชวยโชวใหดูตรงที่เพิ่มมาหนอย 

ในหมายเหตุใชไหมครับ 

 นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  ทานประธานครับ คือถาเราไปเพิ่มในหมายเหตุมนัก็

จะไมเหมือนมาตราอื่น ๆ ที่ผานมา ถาเราจะเพิ่มเราก็ตองไปเพิ่มในเนื้อหาของเจตนารมณ 

 ประธาน  :  คือเรามีคําวา เปดอภิปรายไดงายขึน้อยูใชไหมครับ เดิมไมนอยกวา  

๓ ใน ๕ ใชไหมครับ เปลี่ยนเปน ๑ ใน ๓ เปลี่ยนเปนไมนอยกวา ๑ ใน ๓ ในหมายเหตุเราบอกวา 

ไมนอยกวา ๓ ใน ๕ เปนไมนอยกวา ๑ ใน ๓ นะครับ ทีนีง้ายขึ้นมพีดูอยูนะครับวาเปดอภิปราย 

ทําไดงายขึ้น อยูในยอหนาที่ ๒ อยูแลว 

 นายณัฐพล  จนัทรศิริภาส  :  มีครับ 

 ประธาน  :  ชวยขยับมานัน่แหละครับ เปดอภิปรายทําไดงายขึน้ ขอยอหนาเมื่อกี้

ใหม ยอหนาที ่๒ คางไวนิดหนึ่งครับ ก็ระบายตรง โดยการเปดอภิปรายทําไดงายขึ้น เห็นไหมครับ 

 นางสาวปทมา  สูบกําปง  :  ในเมื่อโดยรวมไมไดเปนอภิปรายทัว่ไปโดยไมมีการ

ลงมติใชคํานีก้ไ็ด  

 ประธาน  :  เปดอภิปรายทั่วไปโดยไมมีการลงมติสามารถทําไดงายขึ้น โอ.เค.  

นะครับตรงนี้ไดแลวนะครับ อยางนัน้เลื่อนลงมาดทูี่หมายเหตุเมื่อกี้นี้จะแกอะไรแกเลยนะครับ  

จะตัดตรงนั้นออกใชไหมครับ ตัดสีแดงออก แลวก็ตวัสีน้าํเงนิเติมคําวา ไมนอยกวา ลงไปแลว 

นะครับ ไมนอยกวา ๑ ใน ๓ ไดแลวนะครบั ตอไปหมายเหตุขอ ๓ ใชไหมครับ เชิญครับ 

 นายณัฐพล  จนัทรศิริภาส  :  หมายเหตุขอที่ ๓ เพิม่รายงานการประชุมสภาราง

รัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๓๒/๒๕๕๐ ครับ 

 ประธาน  :  คร้ังที่ ๓๒ มาตราตอไปครับ 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ     สุรียรัตน ๑๐/๖ 

วันศุกรที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 

 นายณัฐพล  จนัทรศิริภาส  :  มาตรา ๑๖๒ เพิ่มรายงานการประชุมสภาราง

รัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๓๒/๒๕๕๐ ครับ 

 ประธาน  :  ไดแลวนะครับ ตอไปหมวด ๗ การมีสวนรวมทางการเมืองโดยตรง 

ของประชาชนมาตรา ๑๖๓ ครับ 

 

          - ๑๑/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                นวพร ๑๑/๑ 

วันศุกรที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 

  นายณัฐพล จนัทรศิริภาส  :  ในหมวด ๗ นี ้ทานอภิชัยทานไมไดแกมานะครับ  

ก็มีเฉพาะเพิ่มหมายเหตุเร่ืองรายงานการประชุมครับ มาตรา ๑๖๓ 

  นายประโภชฌ สภาวสุ  :  โทษนะครับ ทานไมไดแกไขมา คือ ทานไมมีอะไรจะ

แกไขหรือยังไมสงมา   

  นายณัฐพล จันทรศิริภาส  :  ไมแกเลย 

  ประธาน  :  ทานยนืยนันะครับวาไมแก ทานมหีมวดอื่นอยู 

  นายณัฐพล จนัทรศิริภาส  :  มีหมวดคณะรัฐมนตรี ที่สงมาแลวครับ 

  ประธาน  :  โอ.เค. นะครับ เขาใจตรงกัน เชิญครับ 

  นายณัฐพล จนัทรศิริภาส  :  มาตรา๑๖๓  เพิ่มรายงานการประชุม  

คร้ังที่ ๓๒ ครับ 

  ประธาน  :  ผานไดนะครบั ตอไปมาตรา ๑๖๔  

  นายณัฐพล จนัทรศิริภาส  :  มาตรา ๑๖๔  เพิ่มรายงานการประชุม  

คร้ังที่ ๓๒ ครับ 

  ประธาน  :  ตอไปมาตรา ๑๖๕ 

  นายณัฐพล จนัทรศิริภาส  :  มาตรา ๑๖๕  เพิ่มรายงานการประชุม  

คร้ังที่ ๓๒ ครับ 

  ประธาน  :  ตอไปครับ เปนหมวด ๘ การเงิน การคลงัและงบปะมาณ อันนี้ทาน

อภิชัยเหมือนกัน  

  นายณัฐพล จนัทรศิริภาส  :  ไมมีแกไขครับ 

  ประธาน  :  ทานดูแลวไมแก เพราะฉะนั้นเชิญเลยนะครบั มาตรา ๑๖๖ 

  นายณัฐพล จนัทรศิริภาส  :  มาตรา ๑๖๖  เพิ่มรายงานการประชุม  

คร้ังที่ ๓๒ ครับ 

  ประธาน  :  ตอไปมาตรา ๑๖๗ ครับ 

  นายณัฐพล จนัทรศิริภาส  :  มาตรา ๑๖๗  เพิ่มรายงานการประชุม  

คร้ังที่ ๓๒ ครับ 

  ประธาน  :  ตอไปครับ 

  นายณัฐพล จนัทรศิริภาส  :  มาตรา ๑๖๘  เพิ่มรายงานการประชุม  

คร้ังที่ ๓๒ ครับ 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                นวพร ๑๑/๒ 

วันศุกรที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 

  ประธาน  :  ตอไปมาตรา ๑๖๙ ครับ 

  นายณัฐพล จนัทรศิริภาส  :  มาตรา ๑๖๙  เพิ่มรายงานการประชุม  

คร้ังที่ ๓๒ ครับ 

  ประธาน  :  มาตรา ๑๗๐ นะครับ 

  นายณัฐพล จนัทรศิริภาส  :  มาตรา ๑๗๐  เพิ่มรายงานการประชุม  

คร้ังที่ ๓๒ ครับ 

  ประธาน  :  ตอไปหมวด ๙  คณะรัฐมนตรีนะครับ หมวดนี้มีทานใดแกไขมา 

  นายณัฐพล จนัทรศิริภาส  :  มีทานอภิชัยมีแกไขมาครับ  

  ประธาน  :  เชญิมาตรา ๑๗๑ ครับ 

  นายณัฐพล จนัทรศิริภาส  :  มาตรา ๑๗๑  เพิ่มรายงานการประชุม คร้ังที่ ๓๒ 

ครับ แตวาทานมีขอสังเกตมานิดหนึง่ เร่ืองของหมายเหต ุตรงหลักการดังกลาวมีบัญญัติไวใน

รัฐธรรมนูญฉบับไหนเปนครั้งแรกครับ ซึ่งเดิมเราเคยตัดออกไปครับ เพราะวาตรงแตละอนุมาตรา

เร่ืองของคุณสมบัติมันแตกตางจากครั้งแรกพอสมควรครับ ก็เลยมมีติใหตัดกันออกไป  

  ประธาน  :  แลวของเรายงัอยูหรือเปลาครบั 

  นายณัฐพล จนัทรศิริภาส  :  หมายเหต ุ

  ประธาน  :  ขอ ๒ ใชไหมครบั 

  นายณัฐพล จนัทรศิริภาส  :  ก็คือตัดออกไปแลวครับ วาเดี๋ยวนะครับ คนละ

มาตราครับผมขอโทษครับ อันนี้มาตรา ๑๗๑ ไมมีแกไขครับ 

  ประธาน  :  โอ.เค. เพราะฉะนั้นในสวนนีเ้พิ่มเฉพาะรายงานการประชุม เชิญครับ 

  นางสาวปทมา สูบกาํบัง  :  ขออนุญาตนิดหนึง่ การอางรัฐธรรมนูญเมือ่กี้ที่บอก

วา พ.ศ. ๒๕๓๐ แกไขเพิ่มเติม คร้ังที ่๕ ตอจากนั้นมนัตองใส พ.ศ. อีก พุทธศกัราช แกคร้ังที่ ๕ 

พ.ศ. อะไร ๒๕๓๘ หรือ ๒๕๓๙ ใสใหครบ   

  ประธาน  :  ชวยใส พ.ศ. ใหหนอยนะครับ มีเปนเลมอยูของอาจาจารยคมสัน และ

ก็ File ใหดาวนโหลตไดจากเว็บไซตของรัฐสภามันมีอยูครับ ชวยเติม พ.ศ. ผานไดนะครับ ตอไป

มาตรา ๑๗๒ ครับ 

  นายณัฐพล จนัทรศิริภาส  :  มาตรา ๑๗๒  เพิ่มรายงานการประชุม  

คร้ังที่ ๓๒ ครับ 

  ประธาน  :  ตอไปมาตรา ๑๗๓ 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                 นวพร ๑๑/๓ 

วันศุกรที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 

  นายณัฐพล จนัทรศิริภาส  :  มาตรา ๑๗๓  เพิ่มรายงานการประชุม  

คร้ังที่ ๓๓ ครับ 

  ประธาน  :  ตอไปมาตรา ๑๗๔ ครับ 

  นายณัฐพล จนัทรศิริภาส  :  มาตรา ๑๗๔ ที่ใหเพิ่มตรงหลักการดังกลาวครับ 

  ประธาน  :  ที่เราตัดไปเพราะมันไมตรงมนัก็เลยตัดไป ทนีี้ถาจะใสวาเปนครั้งแรก

ที่เราไปคนมามีขอเสนอไหมครับ เห็นวาอยางไรครับ หรือวาไมม ี

  นายณัฐพล จนัทรศิริภาส  :  คร้ังแรกผมไมแนใจวาเขากาํหนดไวอยางไรบางครับ  

จําไมไดแลว 

  ประธาน  :  ทานอภิชัยเพียงแต Comment วาอยากใหบอกไววาอนัไหนเปนครัง้

แรก ทานอยากเปนพัฒนาการหลายขั้นตอน เพราะมหีลายรุนที่เขาเขยีนไวแตกตางกัน แลวก็ดู

เหมือนวาจะไมเปนประโยชน เราก็เลยพิจารณากนัที่สวนสามพรานวามาตรานี้ไมใส ไมมีความ

จําเปน ถาใสตองใสละเอียด แลวก็หลายครัง้หลายหน แลวก็ไมรูจะเขียนอยางไร ผมขออนุญาต

หารือที่ประชุมครับวา ควรจะตองเขียนหรอืไมครับ  เพราะเราเคยเหน็วาจะตองตัดออกไป เอา

อยางไรดีครับ ขอ ๓ จะเขียนหรือไมเขียนดคีรับ ถาขียนไมรูจะคนอยางไรเหมือนกนัครับ 

  นางสาวปทมา สูบกาํบัง  :  จริง ๆ ถาตองใหยอนกลับไปขนาดนัน้แลวก็จะเปน

ปญหาดวยไมตองใสก็นาจะได เพราะวาความคิดเห็นของที่ปรึกษาหรือคนที่อานบางเรื่องเราก็รับที่

จะมาดําเนนิการ แตบางเรื่องเรากน็าจะชี้แจงได  

  ประธาน  :  อันนี้ตองใหรัฐสภาใหงานวิจัยและใหคนไปคน ยุงยากมากเลย 

นะครับ เร่ืองแบบนี้ไมใชเร่ืองงายเลย เวลาเรานอยดวย ถาอยางนั้นขอไมใส แลวก็เดีย๋วเราเรียน 

ในที่ประชุมครับ เรียนทานอภิชัยวามนัเรื่องยุงยากมากนะครับ ขอไมใสครับ ตอไปเราเติมรายงาน

การประชุม เชญิครับ 

  นายณัฐพล จนัทรศิริภาส  :  เพิ่มหมายเหตุขอ ๓ รายงานการประชมุ  

คร้ังที่ ๓๓ ครับ 

  ประธาน  :  คร้ังที่ ๓๓ ตอไปมาตรา ๑๗๕ ครับ 

  นายณัฐพล จนัทรศิริภาส  :  มาตรา ๑๗๕  เพิ่มรายงานการประชุม  

คร้ังที่ ๓๓ ครับ 

  ประธาน  :  ตอไปมาตรา ๑๗๖  

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                 นวพร ๑๑/๔ 

วันศุกรที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 

  นายณัฐพล จนัทรศิริภาส  :  มาตรา ๑๗๖  เพิ่มรายงานการประชุม  

คร้ังที่ ๓๓ ครับ 

  ประธาน  :  มาตรา ๑๗๗  

  นายณัฐพล จนัทรศิริภาส  :  มาตรา ๑๗๗  เพิ่มรายงานการประชุม  

คร้ังที่ ๓๓ ครับ 

  ประธาน  :  มาตรา ๑๗๘ ครับ 

  นายณัฐพล จนัทรศิริภาส  :  มาตรา ๑๗๘  เพิ่มรายงานการประชุม  

คร้ังที่ ๓๓ ครับ 

  ประธาน  :  ผมมีเร่ืองคอนขางฉุกเฉินแลว เพราะวาผมจะตองไปขึ้นเครื่องบิน มี

คนเตือนวาวนันี้รถจะติดมาก ๆ เพราะฉะนั้นผมจะขออนุญาตหารือครับ เราประชุมกันตอโดยที่

อาจารยโสมสุดาทานยงัในสภาใชไหมครับ ยัง Stand by อยูเลยใชไหมครับ อาจารยรัชฎาภรณ

กําลังมา ทนีี้เราประชุมกนัตอไดไหมครับ แตผมจะตองขออนุญาตออกไปกอน ทนีี้ทีป่ระชุม

อยากจะใหหารือวาใหใครเปนประธานตอใชไหมครับ  

  นางสาวปทมา สูบกาํบัง  :  จะอยูไดถึง ๑๔.๐๐ นาฬิกา   

  ประธาน  :  ยงัประชุมตอไดอยู 

  นางสาวปทมา สูบกาํบัง  :  มีประธานรันไปเร่ือย ๆ กอนก็นาจะได  

ประธาน  :  ทานประโภชฌครับ จะขอใหทานเปนประธานตอ ผมจะตองไปขึ้น 

เครื่อง ทนีี้เดี๋ยวมีอาจารยรัชฎาภรณมาและก็คุณปทมาจะอยูถึง ๑๔.๐๐ นาฬิกา คือหลาย ๆ 

มาตราก็ไมมีปญหามาก จะขออนุญาตใหทานประโภชฌเปนประธานตอ ไดไหมครับ ขอบพระคุณ

นะครับ ตอไปครับ    

  นายณัฐพล จนัทรศิริภาส  :  มาตรา ๑๗๙  เพิ่มรายงานการประชุม  

คร้ังที่ ๓๓ ครับ 

  ประธาน  :  มาตรา ๑๗๙  ผานไดนะครับ ตอไปมาตรา ๑๘๐ ครับ 

  นายณัฐพล จนัทรศิริภาส  :  มาตรา ๑๘๐  เพิ่มรายงานการประชุม  

คร้ังที่ ๓๓ ครับ 

  ประธาน  :  มาตรา ๑๘๑  

  นายณัฐพล จนัทรศิริภาส  :   มาตรา ๑๘๑  เพิ่มรายงานการประชุม  

คร้ังที่ ๓๓ ครับ 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                 นวพร ๑๑/๕ 

วันศุกรที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 

  ประธาน  :  ตอไปครับ มาตรา ๑๘๒      

  นายณัฐพล จนัทรศิริภาส  :  มาตรา ๑๘๒ มีแกไขตรงหมายเหตุ ๑ นะครับ  

เปนเพิ่มหลกัการในวรรคสามใหคณะกรรมการการเลือกตั้งสามารถสงเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญ 

เปลี่ยนจากใหศาลรัฐธรรมนญูพิจารณา เปน ใหศาลรัฐธรรมนูญวนิิจฉัยได ครับ  

  ประธาน  :  ถาจะเติมคําวา วินิจฉัย ก็คงคาํวา พจิารณาดวยไมไดหรือครับ  

คือถาไปศาลพิจารณาพิพากษา ถาเปนคดีรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิฉัย เพราะเปนคําวินจิฉัยไมใช 

คําพิพากษา ขอคงคําวา พิจารณา ไวดวย เติมคําวา วนิจิฉัย คงไมเปนไร คงไวทั้งสองคําไดไหม

ครับ ไดนะครับ คุณปทมาเห็นดวยไหมครับ โอ.เค. ตอไปครับ หมายเหตุ   

  นายณัฐพล จนัทรศิริภาส  :  หมายเหตุ ขอ ๓  เพิ่มรายงานการประชุม  

คร้ังที่ ๓๓ ครับ 

  ประธาน  :  ตอไปมาตรา ๑๘๓ ครับ 

  นายณัฐพล จนัทรศิริภาส  :  มาตรา ๑๘๓  เพิ่มรายงานการประชุม  

คร้ังที่ ๓๓ ครับ 

  ประธาน  :  ตอไปครับ มาตรา ๑๘๔ 

  นายณัฐพล จนัทรศิริภาส  :  มาตรา ๑๘๔  เพิ่มรายงานการประชุม  

คร้ังที่ ๓๓ ครับ 

  ประธาน  :  มาตรา ๑๘๕  เร่ืองพระราชกาํหนดเรื่องอะไรไมรูอภิปรายยาว 

ไหมครับ ไมมใีชไหมครับ แตเดิมไปอธิบายตัวบทไปอะไรใชไหมครับ ถาอยางนัน้ผานนะครับ 

มาตรา ๑๘๕ ครับ   

นายณัฐพล จนัทรศิริภาส  :  มาตรา ๑๘๕  เพิ่มรายงานการประชุม  

คร้ังที่ ๓๓ ครับ 

  ประธาน  :  ตอไปมาตรา ๑๘๖  

นายณัฐพล จนัทรศิริภาส  :  มาตรา ๑๘๖  เพิ่มรายงานการประชุม  

คร้ังที่ ๓๓ ครับ 

  ประธาน  :  ตอไปมาตรา ๑๘๗ 

นายณัฐพล จนัทรศิริภาส  :  มาตรา ๑๘๗  เพิ่มรายงานการประชุม  

คร้ังที่ ๓๓ ครับ 

  ประธาน  :  ตอไปมาตรา ๑๘๘ ครับ 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ               นวพร ๑๑/๖ 

วันศุกรที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 

นายณัฐพล จนัทรศิริภาส  :  มาตรา ๑๘๘  เพิ่มรายงานการประชุม  

คร้ังที่ ๓๓ ครับ 

  ประธาน  :  มาตรา ๑๘๙  

นายณัฐพล จนัทรศิริภาส  :  มาตรา ๑๘๙  เพิ่มรายงานการประชุม  

คร้ังที่ ๓๓ ครับ 

  ประธาน  :  ตอไปมาตรา ๑๙๐ 

  นายณัฐพล จนัทรศิริภาส  :  มาตรา ๑๙๐  เพิ่มรายงานการประชุม  

คร้ังที่ ๓๓ ครับ 

  ประธาน  :  ตอไปมาตรา ๑๙๑  

  นายณัฐพล จนัทรศิริภาส  :  มาตรา ๑๙๑  เพิ่มรายงานการประชุม  

คร้ังที่ ๓๓ ครับ 

  ประธาน  :  ตอไปมาตรา ๑๙๒ 

  นายณัฐพล จนัทรศิริภาส  :  มาตรา ๑๙๒  เพิ่มรายงานการประชุม  

คร้ังที่ ๓๓ ครับ 

  ประธาน  :  มาตรา ๑๙๓ 

  นายณัฐพล จนัทรศิริภาส  :  มาตรา ๑๙๓  เพิ่มรายงานการประชุม  

คร้ังที่ ๓๓ ครับ 

  ประธาน  :  ตอไปมาตรา ๑๙๔  

  นายณัฐพล จนัทรศิริภาส  :  มาตรา ๑๙๔  มีเพิม่เติมตรงเจตนารมณ เจตนารมณ 

กําหนดหลักการในการแยกขาราชการการเมืองออกจากขาราชการประจําและพนักงานของรัฐ 

เพราะในตัวบทมีเพิ่มพนักงานของรัฐเขามาครับ  

  ประธาน  :  กาํหนดหลกัการในแยกขาราชการการเมืองออกจากขาประจํา และ

พนกังานของรฐัครับ ไดครับ ตอไปหมายเหตุ 

  นายณัฐพล จันทรศิริภาส  :  หมายเหตุ ขอที่ ๑ กเ็พิ่ม พนกังานของรัฐ เชนกนั 

เปนหลกัการคงเดิมตามรัฐธรรมนูญแหงราชาอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๕๔๐  แตไดเพิ่มคําวา 

พนกังานของรฐั  

  ประธาน  :  เราใชคําวา แต ไหมครับ หรือแต หรือและ ผมถามนิดหนึง่ครับ  

แต หรือวาและดีครับ Format ของเราไมรูเปนอยางไร 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                 นวพร ๑๑/๗ 

วันศุกรที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 

  นายณัฐพล จนัทรศิริภาส  :  มาตราอืน่รูสึกจะใช แต ครับผม แตวาเปนเรื่อง 

คงเดิม แตวามีการเพิ่มเติม 

  ประธาน  :  ได ๆ แต ก็ แต แตไดเพิ่มเติมคําวา พนักงานของรัฐ เชิญครับ 

นางสาวปทมา สูบกาํบัง  :  ขออนุญาตสงสัยนิดหนึง่ คือเจตนารมณที่เรา 

ไปบอกวาตองการแยกขาราชการการเมืองออกจากขาราชการประจํา และพนกังานของรัฐ จริง ๆ 

อะไรที่มันอยูเบื้องหลงั ทําไมเขาถงึการแยก เทาทีฟ่งมาการที่จะแยกตรงนี้ก็เพื่อวาจะแยกหนาที ่

และไมใหมันมอีะไรความทับซอนหรือการใชอํานาจหนาที่มันไปพันกันตรงนั้น จะกําหนดใหชัด 

กวานี้ไมทราบวาจะเปนไปไดไหม เพราะวาการแยกมันมีเปาหมายหรอืวัตถุประสงคของ 

มันอยูในตัว 

            

    - ๑๒/๑ 

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ     สุรียรัตน ๑๒/๑ 

วันศุกรที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 

 ประธาน  :  ตกลงเสนอวาจะใหอธิบายเพิม่วาอยางไรดีครับ เขาใจวาไมไดให 

ตัดออก แตวาใหอธิบายเพิม่ใชไหมครับทานประโภชฌครับ 

 นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  ไมทราบในสวนนี้มกีารอภิปรายประเด็นสาํคัญอยางไร

บางหรือเปลา มีการอภิปรายบางหรือเปลาประเด็นนี ้

 นายณัฐพล  จนัทรศิริภาส  :  อันนี้สวนของพี่ออมฟงครับ ผมไมแนใจวาเขา

อภิปรายอะไรบางทานประโภชฌครับ มาตรา ๑๙๔ ไมมีการอภิปรายครับ เพราะวาเขาคงผานไป

เลยมาตรานี ้

 (นายประโภชฌ  สภาวส ุทาํหนาที่ประธานในที่ประชุม) 

  ประธาน  :  คุณปทมาลองแยกประเด็นนี้อยางที่เมื่อกี้นี้อภิปราย คือตรงนี้

เจตนารมณของการแยกคืออะไรใชไหมครับ ลองรางมาสิครับวาอยากจะใหเขียนวาอยางไร เรา

มองประเด็นอะไรบาง ทีนีม้นัจะเปนความเขาใจสวนตวัเราหรือเปลา เพราะวาอภิปรายก็ไมม ี

 นางสาวปทมา  สูบกําปง  :  ถาในสวนของการอภิปรายครั้งนี้ไมมี มันอาจจะ 

สืบเนื่องมาจากมันเปนบทบญัญัติที่มันมมีาแลวตั้งแตในอดีตคะ โอ.เค. วามันชัดเจน ไมจําเปน 

ก็ขามผานไปเลยก็ไดคะ 

 ประธาน  :  ลองใหนองเปดดูของอาจารยมนตรีไหมครับ 

 นายณัฐพล  จนัทรศิริภาส  :  เลมแดงไมมคีรับผม 

 นางสาวปทมา  สูบกําปง  :  ดวยประเดน็คือแยก หามขาราชการประจํามาเปน

ขาราชการการเมืองหรือผูดาํรงตําแหนงทางการเมืองไมไดคะ ก็ไดคะไมเปนไร เพราะวาไมมกีาร

อภิปรายมันกจ็ะกลายเปนไปเพิ่มข้ึน 

 ประธาน  :  อยางนัน้ไปมาตรา ๑๙๕ เลยครับ 

 นายณัฐพล  จนัทรศิริภาส  :  มาตรา ๑๙๕ เพิ่มรายงานการประชุมสภาราง

รัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๓๓/๒๕๕๐ ครับ 

 ประธาน  :  ผานนะครับ มาตรา ๑๙๖ ครับ 

 นายณัฐพล  จนัทรศิริภาส  :  มาตรา ๑๙๖ เพิ่มรายงานการประชุมสภาราง

รัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๓๓/๒๕๕๐ ครับ 

 ประธาน  :  ไมมีอะไรผานนะครับ ตอไปเปนหมวดที ่๑๐ ไหมครับ เร่ืองของศาล 

ใครเปนผูแกนะครับ 

 นายกอสิทธิ์  เสรีวัฒนา  :  อาจารยวิจิตรา 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ     สุรียรัตน ๑๒/๒ 

วันศุกรที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 

 ประธาน  :  ทานวัชรินทรทานดูแลอยู และผมอยากใหทานมาดู ถาแกไขเยอะ

อยางนัน้คอยทานวัชรินทรดกีวานะครับ ทานดูแลเร่ืองศาลโดยตรง นอกจากศาลแลวมีหมวดไหน

อีกครับ หมวด ๑๑ เลย องคกรอิสระ เยอะไหมครับ แกไขเยอะไหมครบัองคกรอิสระ อยางนัน้เอา

องคกรอิสระกอนก็ยงัดี หมวดที่ ๑๑ องคกรตามรัฐธรรมนูญ สวนที่ ๑ องคกรอิสระตามรัฐธรรมนญู 

๑. คณะกรรมการการเลือกตั้ง มาตรา ๒๒๙ ครับ 

 นางสาววลัยภรณ  แสงเพ็ชร  :  มาตรา ๒๒๙ แกไขแคเร่ืองเพิ่มรายงาน 

การประชุมสภารางรัฐธรรมนญู คร้ังที่ ๓๔/๒๕๕๐ คะ สวนขอ ๑ นีก่็แคตัดถอยคําออกคะ 

 ประธาน  :  หมายความวาตดัคําวา หลักการ นีห่รือครับ 

 นางสาววลัยภรณ  แสงเพ็ชร  :  คะ คือที่ตกลงกนัก็คือถาเกิดเขียนวาคงเดิมก็คือ

เหมือนหมดเหมือนเปะเลยคะ แตถาเปนหลักการนี่ก็คือจะมีแตวาแกไขอะไรอยางนีค้ะ ก็เลยทาํให

เหมือนกับมาตราอื่นคะ 

 ประธาน  :  นี่คือทางเราแกไขเองใชไหมครับ 

 นางสาววลัยภรณ  แสงเพ็ชร  :  คะ ใหสอดคลองกัน 

 ประธาน  :  ไมใชอาจารยแกใชไหมครับ 

 นางสาววลัยภรณ  แสงเพ็ชร  :  ไมใชคะ 

 ประธาน  :  โอ.เค. ครับ มาตรา ๒๓๐ ครับ 

 นางสาววลัยภรณ  แสงเพ็ชร  :  มาตรา ๒๓๐ เพิ่มรายงานการประชุมสภาราง

รัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๓๔/๒๕๕๐ เหมือนกนัคะ 

 ประธาน  :  มาตรา ๒๓๑ ครับ 

 นางสาววลัยภรณ  แสงเพ็ชร  :  มาตรา ๒๓๑ เพิ่มรายงานการประชุมสภาราง

รัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๓๔/๒๕๕๐ เหมือนกนัคะ 

 ประธาน  :  ผานนะครับ มาตรา ๒๓๒ ครับ 

 นางสาววลัยภรณ  แสงเพ็ชร  : มาตรา ๒๓๒ คือในชวงทายนีก่็มีการตัดออก 

เพราะวามนัจะซ้ํากับขางบนแลวคะ 

 ประธาน  :  ใครเสนอใหตัดออกครับ  

 นางสาววลัยภรณ  แสงเพ็ชร  :  ทานอาจารยทวิชาคะ สวนเรื่องวาระทีเ่ปนเพียง

วาระเดียวเนื่องจากตองการใหคณะกรรมการการเลือกตั้งไมจําตองกระทําการเพื่อใหไดความนิยม 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ     สุรียรัตน ๑๒/๓ 

วันศุกรที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 

จากบุคคลหรอืวาองคกรใดเพื่อใหไดมาซึง่การดํารงตําแหนงอีก และตรงนี้คือเหมือนเปนการขยาย

ความไปวา เพราะหากเปนเชนนัน้ คณะกรรมการการเลอืกตั้งจะไมมีความเปนอิสระในการปฏิบัติ

หนาที ่จะดําเนินการไปในทางที่ทาํใหบุคคลที่มีสวนในการสรรหาพอใจในผลงานของตน จนอาจ

ทําใหไดรับการสรรหาเขามาอีกคะ ก็คือคิดวามนัซ้ํากับขางบนแลวนะคะ 

 นางสาวปทมา  สูบกําปง  :  คณะกรรมการ ดึงใหติดกนันิดหนึ่งไดไหมคะ เรียน

ทานประธาน นอกจากตั้งวตัถุประสงคหลัก ๆ จริง ๆ ทีใ่หดํารงตําแหนงไดวาระเดียวแลวก็เปน

วาระที่ยาว นาจะเปนหลักประกันความเปนอิสระในการทาํหนาที่คะ จะไดทุมเวลาแลวก็ทาํงานได

เต็มที่โดยที่ไมตองกังวลวาจะถูกเลือกหรืออะไรกลับมาใหดํารงตําแหนงตรงนัน้อีกหรือเปลาคะ 

 ประธาน  :  ขอความสีดําเพยีงพอหรือยงัครับ 

 นางสาวปทมา  สูบกําปง  :  อยากจะขอปรับในสวนของ เปนการสรางความนิยม

อะไรพวกนี้คะ สวนเรื่องวาระที่ใหดาํรงตําแหนงไดเพียงวาระเดียวนัน้ เนื่องจากตองการให

คณะกรรมการการเลือกตั้งปฏิบัติหนาที่ไดอยางเต็มที่ภายในระยะเวลาที่กาํหนด โดยไมตองกังวล

วาจะไดเขาไปดํารงตําแหนงนั้นอกีหรือไมคะ ไมรูเปนคําพูดเกนิไปหรือเปลา โดยไมตองคํานงึก็ได 

โดยไมตองคํานึงถึงการที่จะกลับเขาดํารงตําแหนงในวาระตอไป 

 

         - ๑๓/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ     นวพร ๑๓/๑ 

วันศุกรที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 

 ประธาน  :  โอ.เค. ไหมครับ อาจารยอําไพครับ 

 รองศาสตราจารยอําไพ  อินทรประเสริฐ  :  จริง ๆ ก็ใชไดแลว ถาเราไมกังวล 

กับ Wording เล็ก ๆ นอย ๆ อิสระและเต็มที่เขามาดํารงตําแหนงอีก หรือไมอาจจะไมตองมีก็ยงัได 

คิดวาผานไดนะคะ คือบริหารจัดการใชอํานาจอยางเต็มที่อยางอิสระ ความหมายกอ็ยูแคนั้นนะคะ 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 ประธาน  :  ผานนะครับ หมายเหตุมีอะไรแกไขไหมครับ เชิญครับ 

 นางสาววลัยภรณ  แสงเพ็ชร  :  แลวก็มีเพิม่รายงานการประชุม คร้ังที่ ๓๔ คะ 

 ประธาน  :  ตอไปมาตรา ๒๓๓ ครับ 

 นางสาววลัยภรณ  แสงเพ็ชร  :  มาตรา ๒๓๓ มีการเพิ่มใหชัดเจนนะคะวาตางกบั

ป ๒๕๔๐ อยางไร ก็คือมีการเพิ่มเติมเรื่องประธานรัฐสภาสงคํารองซึ่งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

สมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกของทัง้สองสภารวมกันเขาชื่อรองขอตอประธานรัฐสภาวากรรมการการ

เลือกตั้งคนใดคนหนึ่งขาดคณุสมบัติหรือลักษณะตองหาม หรือกระทาํการอนัตองหามตามมาตรา 

๒๓๐ ไปยงัศาลรัฐธรรมนูญภายในสามวนันับแตวนัที่ไดรับคํารอง เพือ่ใหศาลรัฐธรรมนูญ 

วินิจฉัยคะ 

 ประธาน  :  ทานทวิชาเปนคน 

 นางสาววลัยภรณ  แสงเพ็ชร  :  ตรงนี้คือทานก็ใหไปดูมาใหชัดเจน หนกู็เลยเติม

ตรงนี้มาคะ ในเรื่องสามวนัคะ 

 ประธาน  :  ในเรื่องกีว่ันนะครับ 

 นางสาววลัยภรณ  แสงเพ็ชร  :  คือใหประธานรัฐสภาสงคํารองที่ไดรับมาให 

ศาลรัฐธรรมนญูภายในสามวัน 

 ประธาน  :  จํานวนสามวนันี้ใชไหมครับ 

 นางสาววลัยภรณ  แสงเพ็ชร  :  คะ ก็จาํกัดวันลงมาที่ตางจากป ๒๕๔๐ นะคะ 

 ประธาน  :  โอ.เค. ไหมครับ  ทานอนกุรรมาธิการครับ 

 นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  โอ.เค.  

 ประธาน  :  จะไดผานไปเลยนะครับ ผานนะครับ มาตรา ๒๓๔ 

 นางสาววลัยภรณ  แสงเพ็ชร  :  มีเพิ่มรายงานการประชุม มาตรา ๒๓๔ ก็มีการ

แกไขในสวนของตรงนี้เหมือนกนัที่ตางกับป ๒๕๔๐ คะ คือหลักการคงเดิมแตวามีการเปลี่ยนแปลง

ในเรื่องระยะการสรรหาในกรณีพนจากตําแหนง จากเดมิ  ภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่พนจาก 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ     นวพร ๑๓/๒ 

วันศุกรที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 

ตําแหนง ทั้งกรณีตามวาระและเพราะเหตอ่ืุนเปนภายในเกาสิบวัน ในกรณีพนจากตาํแหนง 

ตามวาระและภายในหกสิบวันในกรณีพนจากตําแหนงเพราะเหตุอ่ืน เนื่องจากในทางปฏิบัติ

ระยะเวลาเพียงสี่สิบหาวนันัน้ไมเพยีงพอตอการดําเนินการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง คือตรงนี้

ทานอาจารยทวิชากบ็อกใหอธิบายอยางละเอียดเหมือนกนันะคะก็เลยเพิ่มตรงนี้มา คือใหเพิ่ม

เหตุผลวาทาํไมถึงตองเปลี่ยนเปนเกาสบิวนั ก็คือ ในรายงานการประชุมอธิบายไววาเพื่อที่จะให

เพียงพอใหทางปฏิบัติคะ 

 ประธาน  :  ก็ดีนะครับ กระชับแลวก็ละเอยีด ขอ ๒ ตอเลยนะครับ 

 นางสาววลัยภรณ  แสงเพ็ชร  :  แลวก็เพิม่รายงานการประชุม คร้ังที่ ๓๔ คะ 

 ประธาน  :  โอ.เค. ครับมาตรานี้ผานนะครบั มาตรา ๒๓๕ ครับ 

 นางสาววลัยภรณ  แสงเพ็ชร  :  มาตรา ๒๓๕ ก็มกีารเพิม่ คือทานอาจารยทวิชา 

ก็ใหอธิบายใหละเอียดลงไปวา สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เปนหนวยงานที่เปนอิสระ

นั้น มีอิสระในเรื่องใดบางก็คอืเปนเรื่องงานบุคคลแลวก็งบประมาณคะ แตตรงนี้ในตวับทก็มีอยู

แลว ก็ไมทราบวาจะเหน็ดวยหรือเปลา คอืในป ๒๕๔๐ ไมมีตรงนี้คะ แตวาในตัวบทอธิบายไวอยู

แลววามีอิสระในเรื่องบริหารงานบุคคล งบประมาณแลวก็การดําเนนิการอยางอื่น ในเร่ือง

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนหนวยงานทีเ่ปนอิสระ ในวรรคสุดทายของมาตรานีก้็ได

เขียนไวแลว 

 นางสาวปทมา  สูบกําปง  :  ดูจากตรงนีห้มายความวา ตามรัฐธรรมนญู ป 

๒๕๔๐ ไมมีบอกหรือคะวาสาํนักงาน กกต. ใหเปนอิสระในการบริหารงานบุคคล 

 นางสาววลัยภรณ  แสงเพ็ชร  :  ไมมีคะ เพิง่เพิม่ในปนี้คะ 

 ประธาน  :  จริง ๆ ถาเราจะขยายความนาจะขยายความคําวา การดําเนินการ 

อ่ืน ๆ ครอบคลุมถึงอะไรบางมากกวา การดําเนนิการอื่น ในมาตราหมายถงึอะไร มีการอภิปราย 

ถึงไหม 

 นางสาววลัยภรณ  แสงเพ็ชร  :  ไมมีคะ มีแคอธิบายวาเปนอิสระแคนี้เอง ไมได

ระบุไปวาดําเนินการอื่นนี่มอีะไรบางคะ 

 ประธาน  :  จําไดวาที่สวนสามพรานเราเคยคุยถึงประเด็นนีก้ันนะวา เร่ืองนี ้

มันหมายถึงอะไรบางนะ ตอนนัน้มีใครยกประเด็นนี้ข้ึนมาวา การคัดเลือก  

 นางสาววลัยภรณ  แสงเพ็ชร  :  คือแลวในตัวบทบอกวา  ทัง้นี ้ตามที่กฎหมาย

บัญญัติ ก็เหมอืนกับวาจะตองไปตรากฎหมายลูกอกีทหีนึ่งคะ 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ     นวพร ๑๓/๓ 

วันศุกรที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 

 ประธาน  :  ตกลงที่ประชุมมีความเหน็อยางไรครับตัวแดงใน (๑) ครับ หมายเหตุ 

จะเพิ่มลงไปดีไหมครับ แตมีการเพิม่ให สํานักงานคณะกรรมการการเลอืกตั้งเปนหนวยงานที่เปน

อิสระ แลวก็อธิบายตรงนี้วาคืออะไร ซึ่งมีในมาตราแลว แตจะอธิบายลงไปใหละเอยีดขึ้นไหมตามที่

ทานทวิชาบอก เชิญอาจารยครับ 

 รองศาสตราจารยอําไพ  อินทรประเสริฐ  :  ทานอาจารยคะ เหน็ดวยวาจะตอง

เพิ่มลงไปในขอ ๑ เพราะวามันเปนเรื่องทีป่รากฏใหม ป ๒๕๔๐ ไมมี ก็เนนย้าํลงไปอีกครั้งหนึ่ง 

 ประธาน  :  ไมมีผูใดเหน็เปนอยางอื่น อยางนั้นผมก็ถือวาตามความเห็นทาน

อาจารยอําไพเลยนะครับ 

 นางสาวปทมา  สูบกําปง  :  ขออนุญาตคะทานประธาน ในเมื่อใสแลวนาจะตอง

ใสใหหมดการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการดําเนินการอืน่ กน็าจะตองใส ถึงแมวา

ขอบเขตของการดําเนนิการอื่นจะยงัไมชัดเจนกน็าจะตองใสใหหมดหรอืเปลา 

 นางสาววลัยภรณ  แสงเพ็ชร  :  คือในสวนของ ปปช. เขาไดมีการอธิบายเรื่องการ

ดําเนนิการอื่นไววาหมายความวา กิจการที่อยูในบริบทเทียบเทากับการบริหารงานบุคคล 

การงบประมาณ เชน การบริหารสํานักงานตาง ๆ การจัดโครงสรางภายในองคกร เปนตน ถาเกิด

จะใชถอยคําตรงนี้ไดไหมคะ 

 ประธาน  :  อันนี้คือที่เราเขยีนเอาเองใชไหมที่สวนสามพราน 

 นางสาววลัยภรณ  แสงเพ็ชร  :  ในสวนของ ปปช. คะ 

 ประธาน  :  คือถาเราจะอธบิายอยางนั้น อันนัน้อธิบายในหมายเหตุหรืออธิบาย 

ในตัวเจตนารมณ  

 นายกอสิทธิ์  เสรีวัฒนา  :  ในหมายเหตุ คอืทุกอันจะใชเหมือนกันหมดเลย  

ตอนนัน้เราคุยกันวาขอ ๑ คาํวา อิสระ หมายความวา อิสระในการบรหิารงานบุคคล 

การงบประมาณจากคณะกรรมการ... แลวเราก็อธิบายวาคําวา การดําเนินการอืน่ หมายความวา 

กิจการที่อยูในบริบทเทยีบเทากับการบริหารงานบุคคลการงบประมาณ เชน การบริหารสํานักงาน

ตาง ๆ การจัดโครงสรางภายในองคกร เปนตน คือจะให Copy เอามาใชกับ กกต. ดวยเลยไหมครับ 

เพราะวามนัจะแตกตางกนัไหมหรือวาอยางไร 

 ประธาน  :  ผมวาก็ดี อันนี้คอืที่ทาํกับทานอาจารยคมสนัใชไหม รูสึกเปนคนเขียน 

หลักความเปนอิสระนี ่ทานอาจารยคมสนัเปนคนตีกรอบไวให ผมวาก็ดีนะเปนมาตรฐานไหนลอง

เอามาวางดูสิครับ จะไดใหที่ประชุมดูดวย เชิญทานรัชฎาภรณครับ 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ     นวพร ๑๓/๔ 

วันศุกรที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 

 นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  ทานประธานคะ ดิฉันไมไดไปสวนสามพรานดวย  

แตยังคิดวาถาบอกวา การดําเนนิการอื่น กกต. เขาเกีย่วของกับกฎหมายหลายฉบบั อยางเชน  

เขาเกี่ยวของกบัพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง สส.  สว. แลวก็กฎหมาย 

กกต. กฎหมายพรรคการเมอืง แลวกก็ฎหมายออกเสยีงประชามติ กฎหมายเลือกตัง้สภาทองถิ่น

อะไรอยางนี้ แลวก็เปนนายทะเบียนพรรคการเมืองดวย เพราะฉะนัน้ถาเราพูดถึงความเปนอิสระนี่

ชัดเจนวาเรื่องบริหารบุคคลแลวก็งบประมาณ ทนีีพ้อการดําเนินการอืน่มันจะเกีย่วของกับ

กฎหมายทีเ่ขาตองดูแลโดยตรงดวยหรือเปลา  ถาเกี่ยวของกับกฎหมายดูแลโดยตรงดวย  

การดําเนินการอื่นที่ กกต. ตองเปนอิสระมนัก็อาจจะมากกวาทีพู่ดใน ปปช. ก็ได 

 ประธาน  :  ลองดูนะครับ นองเขาเอาคาํนีม้าวางลงไปแลว คําวา อิสระ  

ชวยกรุณาอานหนอยครับ 

 นางสาววลัยภรณ  แสงเพ็ชร  :  คําวา อิสระ หมายความวา อิสระในการ

บริหารงานบุคคล การงบประมาณจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 รองศาสตราจารยอําไพ  อินทรประเสริฐ  :  ทานประธานคะ จริง ๆ คงจะลอกับ

องคกรอ่ืน ๆ อะไรใหมันเปน Pattern เดียวกันนาจะไมไดนะคะ  

 ประธาน  :  ถาเปนวรรคหลงันีว่รรคทายทีเ่ห็น คําวา การดําเนินการอืน่ 

หมายความวา กิจการที่อยูในบริบทเทียบเทากับการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ เชน การ

บริหารสํานักงานตาง ๆ การจัดโครงสรางภายในองคกร เปนตน ตรงนีพ้อจะไดไหมครับถาจะเปน

วรรคนี้ 

 นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  ไมไดคะ ทานประธาน เพราะวาในที่นีเ้ราเอามาจาก 

ปปช. แลวก็บอกวากิจการทีอ่ยูในบริบทเทยีบเทากับการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ  

คือในที่นีม้ันจะมีนอกเหนือจากงานบริหารงานบุคคลและงานงบประมาณ เพราะวาเขาพูดชัดเจน

วาบริหารบุคคลกับงบประมาณนี่เขาพูดชดัเจนและการดําเนนิการอื่น เพราะถาในการดําเนนิการ

อ่ืน เลยบอกบริบทที่เทียบเทากับการบริหารงานบุคคลและการงบประมาณเทานั้น ไมได เชน 

บริหารสํานักงานตาง ๆ การจัดโครงสรางภายใน ดิฉันยงัคิดวามนัเปนอํานาจหนาทีท่ี่เขาจะตองทาํ

อยางอืน่ซึง่มันไมใชเฉพาะเรื่องงานบุคคลหรือการงบประมาณ อยางเชน ถาเขาเปนนายทะเบียน

พรรคการเมืองดวยอยางนี ้เขาตองเปนอิสระในการที่จะดําเนนิงานตามกฎหมายอืน่ที่มอบหมาย

ใหกับเขา กฎหมายที่ประธานกรรมการการเลือกตั้งตองรักษาการนี่อยางนอยมีอยู ๔ ฉบับ และ 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ     นวพร ๑๓/๕ 

วันศุกรที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 

มันจะมีภารกจิอ่ืนทีน่อกเหนือจากการบรหิารงานบุคคลและการงบประมาณ การจดัการ

ดําเนนิงานตามแผนการเลือกตั้งก็ตองเปนอิสระ คิดวาอยางนัน้นะคะ หรือวาเรื่องของเรื่องพรรค

การเมืองเร่ืองอะไรนี่ อิสระมันนาจะมากกวาเรื่องบรหิารบุคคลกับบริหารงบประมาณ 

 ประธาน  :  ถาอยางนัน้เราดูยอนขึ้นไป ขอภาพเมื่อกีห้นอย อันแรกเลยครับ 

หลักการเดิม อันนี้เราจะใสอยางไรถาอยางนั้นทานรัชฎาภรณวาเราจะใสอยางไร คือสามารถ

บริหารจัดการงานบุคคล และการงบประมาณไดเองโดยอิสระ ทานปทมาบอกวา การดําเนินการ

อ่ืนตองใสลงไปใหครบดวยตามมาตราถาคิดจะใสตองใสใหครบ ทนีี้กม็านกึขึ้นไดวาคําวา อิสระ 

เราเคยมีบัญญัติไววาความเปนอิสระนี่เปนอยางไร ทนีี้ถาเราจะตองรักษาหลักการเดิมตามมาตรา

อ่ืน ๆ หลังจากนี้มนัม ีเรากน็าจะเขียนไปในทาํนองนัน้ แตอาจจะมีถอยความที่แตกตางออกไป  

เราจะพอเขยีนไดไหมวาเราจะใหเกราะของความเปนอิสระในมาตรานีไ้วไดไหมครับ อยางนัน้ 

เราก็จะเอารูปแบบวิธีการเขียน แตเปลีย่นถอยความ ลองพิมพการงบประมาณไดเองโดยอิสระ 

นะครับ แลวกต็อตามมาตราเลยก็คือ และการดําเนนิการอื่น ทีนีเ้ราขึน้มาอกียอหนาหนึ่งลงมา

ขางลางครับ เมื่อกี้นีห้ายไปไหน หลกัการอสิระ คําวา อิสระ คําวา การดําเนนิการอื่น อันบนตัดทิ้ง

ไปเลย อันบนมัน ปปช. เดี๋ยวงง ตัดออกไปกอน คาํวาอสิระนั่นนะพวกนัน้เอาออกไปกอน ขีดฆา 

ไปกอนก็ได--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

         - ๑๔/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ     สุรียรัตน ๑๔/๑ 

วันศุกรที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 

คําวา “การดําเนินการอืน่” หมายความวา กิจการที่อยูในบริบทเทยีบเทากับการบริหารงานบุคคล  

การงบประมาณ อีกทัง้ยงัรวมถึงทะเบยีนอะไรนะครับทานรัชฎาภรณ หมายถงึวาทะเบียน 

พรรคการเมืองจะใสไดไหมครับถาจะใส 

 นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  เปลี่ยนใจแลวคะทานประธาน เอาอยางที ่

ทานประธานวานัน่แหละ เพราะวาอันนี้มนัหมายถงึสํานกังานมนัไมใชคณะกรรมการ มันหมายถงึ

สํานักงาน เอาเหมือนเดิมคะ 

 รองศาสตราจารยอําไพ  อินทรประเสริฐ  :  ตกลงก็ตองกลับไปตรงนั้น เพราะวา

มันเปนสํานักงาน ถาเรื่องของงานพรรคการเมือง ประธาน กกต. เปนนายทะเบียนพรรคการเมือง 

เปนคนดูแลบริหารจัดการและสํานกังานที่อิสระสามารถจัดโครงสรางภายในไดเองคะ 

 ประธาน  :  อยางนัน้ก็คือเราเอาอนันัน้มาลอไดถูกไหมครับ อยางนัน้เราก็เอามา

ลอได ก็สงมาได แตวาคําวา อิสระ หมายความวา อิสระในการบรหิารงานบุคคล การงบประมาณ

จากคณะกรรมการการเลือกตั้งถูกไหมครบั ไมใชหรือ  

 รองศาสตราจารยอําไพ  อินทรประเสริฐ  :  ประทานโทษนะคะทานประธาน  

จริง ๆ แลวก็ในการบรหิารนัน่ตัวประธาน กกต. กํากับดูแลสํานักงาน แตผูบริหารสูงสุดของ

สํานักงานคือตัวเลขาธิการ แตภายใตกํากบัดูแล และตองทาํงานภายใตมติ กกต. นะคะ 

 นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  ทานประธานคะ ปกติแลวองคกรอิสระกค็ืออิสระ 

ในการบริหารงานบุคคล อิสระในการดําเนนิงานดานงบประมาณ อิสระจากรัฐบาล จากการ

ควบคุมของรัฐ ไมใชอิสระจาก กกต. ก็คือรัฐบาลนี ่คือเดิมทีที่ไมไดกาํหนดเอาไวมนัก็จะปญหาวา 

เวลา กกต. ทาํงบประมาณก็จะตองผานมาทางรัฐบาล แมจะไมผานหนวยงานใดเฉพาะก็ตาม 

แลวก็เขาสภา แตถาอยางนีน้ี่ก็คือใหเปนอสิระเลย ในเร่ืองบริหารงานบุคคล กกต. ก็มีโครงสราง 

มีอะไรเขาเองทําไดเองหมดเลยนะคะ เพียงแตวารุนแรกที่มาขาราชการทั้งนั้นเลย กเ็ลยจัด

โครงสรางเหมอืนขาราชการ เหมือนกระทรวงมหาดไทย ๒ เดะเลยอยางนี ้เพยีงแตวาในความเปน

จริงที่บอกวาเปนอิสระก็คอื อิสระในการทีจ่ะบริหารงานบุคคลกับงบประมาณ ซึง่เขาเสนอสภาได

โดยตรง ฉะนัน้อิสระไมใชอิสระจาก กกต. นะคะ จากรัฐบาล 

 ประธาน  :  ตกลงเอาวรรคที่ขีดฆาเราจะเอาใสไวแลวแกไขถอยคํานะครับ หรือเรา

จะตัดออกไปเลยครับ อยากใหชวยพิจารณา เพื่อจะไดเปนมาตรฐานเดียวกนัทกุมาตราในสวนนี ้

เราจะขยายความไหมคําวา อิสระ เวลานี้เราขยายความในวรรคสอง คาํวา การดําเนนิการอืน่  

เราขยายแลว ทีนี้เราจะขยายความเปนอิสระไหม 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ     สุรียรัตน ๑๔/๒ 

วันศุกรที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

  

 นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  ที่จริงถาเราบอกวามันตางจากป ๒๕๔๐ ตรงที่มีการ

กําหนดวาสํานักงานคณะกรรมการการเลอืกตั้งเปนหนวยงานอิสระในการบริหารงานบุคคลและ

งบประมาณอยางนี้กน็าจะได คือใหเหน็วามันเปนความแตกตางแตไมตองไปอธิบายวาแตกตางวา

อิสระจากใคร เพราะวาตองก็ถือวาเปนที่รูกัน เมื่อสักครูนี้เหน็อานวา ปปช. นั้นสาํนกังานก็อิสระ

จาก ปปช. นี่ไมใชนะคะ 

 รองศาสตราจารยอําไพ  อินทรประเสริฐ  :  เรียนทานประธานนิดหนึง่ คือจากเดิม

ป ๒๕๔๐ สรร. อาจจะเขียนตรงนี้ตกไป แตวาสํานักงาน กกต. เปนอิสระมาตั้งแตป ๒๕๔๐ นะคะ 

แลวก็ดําเนินการอิสระทั้งงบประมาณ คน โครงสรางอะไรมาโดยตลอด ภายใตกํากับของตัว

ประธานเปนหลัก ทนีี้เมื่อตกเชนนั้นจงึมาบญัญัติไวในป ๒๕๕๐ ก็เทานั้นเอง แตไดดําเนนิการ 

ในลักษณะอิสระมาแลวนะคะ แตเราเขียนวาเพิ่มตรงนี้ทัง้ ๆ ในความเปนจริงก็ไดปฏิบัติในเชิง

อิสระมานานแลว 

 นางสาวปทมา  สูบกําปง  :  ขออนุญาตเสริมทานอําไพนะคะ คือในสวนของ

รัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ เราจะมีองคกรอิสระ ถาจัดจริง ๆ มันจะมี ๘ องคกร คือบางองคกรจะเขียน

ในลักษณะนี้เลยวาใหสํานักงานที่เปนอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณและการ

ดําเนนิการอื่น ยกเวน กกต. ไมมีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ แตทั้งนี้ทัง้นั้นในกฎหมายลกูซึ่งเปน

กฎหมายประกอบรัฐธรรมนญู เขียนไวดวยถอยคําอยางนี้เลย แตวาพอมาถงึรัฐธรรมนูญ  

ป ๒๕๕๐ เขาก็คงเล็งเหน็ความสาํคัญ ก็เลยจึงดึงยกถอยคําตรงที่อยูในกฎหมายลกูตรงนั้นมาใส

ไวในรัฐธรรมนญู แลวกท็ุกองคกรรูสึกวาจะมีลักษณะเดียวกนันีท้ัง้หมดเลยคะ 

 ประธาน  :  ตกลงที่ประชุมตองตัดสินใจนะครับ เราใชมาตรานีเ้ราใชเวลานาน

มากไปแลวนะครับ คําวา อิสระ ในที่นี้เราจะใหความหมายของคําวา อิสระ ไหมครับ 

 นางสาวปทมา  สูบกําปง  :  คิดวาไมนาจะเอามาใหนิยามความหมายไวตรงนี ้

นะคะ เนื่องจากวาในสวนของความเปนอิสระ มันก็จะมมุมองแลวกม็ีการวิพากษวิจารณ มีให

ขอบเขตเอาไวกันคอนขางมากนะคะ อยางเชน ในสวนของการทําวิจัยของสถาบนั มวีิจัยอยูตวัหนึง่

เหมือนกนัทีว่าหลักประกนัความเปนอิสระขององคกรอิสระอะไรอยางนี้ ซึง่แตกออกไปไดละเอียด

เยอะแยะมากมายเลย แลวก็ตามทฤษฎีตามอะไรหลาย ๆ เลมก็จะใหแนวทางที่แตกตางกันนะคะ 

เพราะฉะนัน้คดิวาในสวนของอนุกรรมาธิการเราคงจะไมสามารถดงึตรงนัน้ออกมา แลวก็เลือก 

เอามาใชตรงนี้ไดนะคะ 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ     สุรียรัตน ๑๔/๓ 

วันศุกรที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 

 ประธาน  :  คือที่สวนสามพรานนองจาํไดไหม ทานอาจารยคมสันทานให

แนวความคิดเรื่องความเปนอิสระไว จําไดไหม มีรายละเอียดตรงนั้นอยูไหม ลองกลบัไปดูสิวา 

ทานเขียนอยางไร เพราะวาถาตรงนัน้ ถาตดัตรงนี้มันตองตัดทุกอนันะครับ เพราะมนัจะตองเปน

มาตรฐานเดียวกันใชไหมครบั ถาเราคิดจะเขียนเราก็ตองเขียนใหครบทกุอัน ถาเราไมเขียนเราก็

ตองไมเขียนหมด ลองยอนกลับไปดูที่อาจารยคมสันเขยีนไวมีไหมครับ จําไดวามี อาจารยเขียน

เร่ืองหลักการความเปนอิสระ 

 นายกอสิทธิ์  เสรีวัฒนา  :  ทานประโภชฌครับ คือผมจําไดวาตอนนัน้อาจารย 

คมสันไมไดพดูนะครับ แตวาตอนทีเ่สนอกอนตอนที่จะแกไขเปนอันนี ้มีใชขอความนี้นะครับ เดี๋ยว

ขออานนะครับวามนัใชความหมายนี้หรือเปลา เราใชคาํวา ในการบริหารจัดการดานธุรการของ

คณะกรรมการ อันนี้ของ ปปช. กอนนะครับ ของคณะกรรมการปองกนัและปราบปรามการทุจริต

แหงชาติ ตองมีความเปนอสิระจากฝายบริหารและนิติบญัญัติ จึงตองจัดใหมีหนวยงานธุรการของ

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเอง โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการ

ปองกนัและปราบปรามการทุจริตแหงชาตเิปนผูรับผิดชอบ ซึ่งคําวา ทีเ่ปนอิสระ นี้ หมายความวา 

อิสระจากฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติ แตไมไดหมายความวา อิสระจากการกาํกบัดูแลของ

คณะกรรมการปองกันปราบปรามการทุจริตแหงชาติแตอยางใด 

 ประธาน  :  เอาคํานีม้าลงไดไหม เราถอดเอาคํานีม้าลงแลวใหความหมายคําวา 

อิสระ เสีย หลกัการนองลองอานเลยครับ  

 นางสาววลัยภรณ  แสงเพ็ชร  :  ในการบรหิารจัดการดานธุรการของ

คณะกรรมการการเลอืกตั้งตองมีความเปนอิสระจากฝายบริหารและฝายนิติบัญญัต ิจึงตองจัดใหมี

หนวยงานธุรการของคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลอืกตั้งเปน

ผูรับผิดชอบ ซึ่งคําวา ที่เปนอิสระ นีห้มายความวา อิสระจากฝายบรหิารและนิติบัญญัติ แตมิได

หมายความวา อิสระจากการกํากับดูแลจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 ประธาน  :  เปนอยางไรครับ คุณปทมาทันไหมครับ ถาผานก็จะไดผานเลย ผาน

นะครับ โอ.เค. ครับ ผานไป มาตรา ๒๓๗ ครับ 

 นางสาววลัยภรณ  แสงเพ็ชร  :  มาตรา ๒๓๖ คะ 

 ประธาน  :  มาตรา ๒๓๖ ขอโทษครับ ใจก็จะรีบ 

 นางสาววลัยภรณ  แสงเพ็ชร  :  ตรงนี้ตรงเจตนารมณนะคะ ทานอาจารยทวิชา 

ใหเพิ่มคําวา จดัการ เพื่อใหครอบคลุมมากขึ้น     - ๑๕/๑ 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ     นวพร ๑๕/๑ 

วันศุกรที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 

 ประธาน  :  ผมฟงแปลก ๆ นะ จัดการควบคุมหรือจัดการ ยงัคงควบคุมอยู 

ใชไหมครับ ใหทําหนาทีจ่ัดการควบคุม ติดกันหรือเปลาครับ 

 นางสาวปทมา  สูบกําปง  :  จัดการนาจะเปนบริหารจัดการอะไรประมาณนี้คะ 

 ประธาน  :  จัดการ แลวก็ควบคุม แลวก็ตรวจสอบ วาอยางไรครับ ตอนนี ้

อนุกรรมาธกิารเราเต็มหองเลยครับ ถาอยางนั้นผานนะครับ 

 นางสาวปทมา  สูบกําปง  :  หรือจะเปนบริหารจัดการมนัก็จะ 

 ประธาน  :  ผานนะ จริง ๆ ผมก็ไมคอยเขาใจวามันจะตางกนัอยางไรเทาไรนะ 

นอกจากนัน้มหีมายเหตุเปลีย่นแปลงไหมครับ เชิญครับ 

 นางสาววลัยภรณ  แสงเพ็ชร  :  ตรงนี้ก็อธบิายใหชัดเจนมากขึ้นคะเกี่ยวกับเร่ือง 

ที่ตางกับป ๒๕๔๐ อยางไร ใน (๑) โดยเพิม่เติม ใหมีอํานาจวางระเบยีบเกี่ยวกับการหาเสียง

เลือกตั้งและการดําเนนิการใด ๆ ของพรรคการเมือง ผูสมคัรรับเลือกตั้งและผูมีสิทธิเลอืกตั้ง เพื่อให

เปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมและกําหนดหลักเกณฑการดําเนนิการของรัฐในการสนับสนนุให

การเลือกตั้งมคีวามเสมอภาคและมีโอกาสทัดเทยีมกนัในการหาเสยีงเลือกตั้ง 

 ประธาน  :  (๑) ในนัน้คือ ตองเขียนอยางนัน้ดวยหรือครับ หมายเหตุ ขอ ๑ ใชไหม 

แลวมันม ี(๑) นี้ดวยหรือ 

 นางสาววลัยภรณ  แสงเพ็ชร  :  หมายถงึในอนุมาตรา ๑ คะ คือในป ๒๕๔๐  

จะเขียนไวแคออกประกาศหรือวางระเบยีบกําหนดการทั้งหลายอนัจาํเปนแกการปฏิบัติตาม

กฎหมาย สวนตรง รวมทั้ง ไมมีคะ กเ็ลยอธิบายใหละเอยีด  

 ประธาน  :  แกไขในวรรคหนึ่ง (๑) นี้ใชไหมครับ  

 นางสาววลัยภรณ  แสงเพ็ชร  :  คือจะเขียนไปเลยวาเปนมาตรา ๒๓๖ (๑)  

ดีไหมคะ 

 นางสาวปทมา  สูบกําปง  :  ตองวรรคหนึง่ดวยหรือเปลาคะ กอนจะเปน (๑) คะ 

 ประธาน  :  มีเพิ่มเติมอีกไหมครับ หมายเหตุ ขอ ๒ 

 นางสาววลัยภรณ  แสงเพ็ชร  :  แลวก็มีเพิม่ที่ตางจากป ๒๕๔๐ คือเพิม่ (๒) (๓) 

และ (๘) คะ แลวก็เพิ่มรายงานการประชุม คร้ังที ่๓๔ คะ 

 ประธาน  :  ผานเลยนะครับ มาตรา ๒๓๗ ครับ 

 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ      นวพร ๑๕/๒ 

วันศุกรที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 

 นางสาววลัยภรณ  แสงเพ็ชร  :  มาตรา ๒๓๗ เพิม่รายงานการประชุม  

คร้ังที่ ๓๔ คะ 

 ประธาน  :  มาตรา ๒๓๘ ครับ 

 นางสาววลัยภรณ  แสงเพ็ชร  :  ตรงนี้ก็มกีารเพิ่มใหชัดเจนมากขึ้นอีกนะคะ  

มีการเพิ่ม (๒) เพื่อใหสอดคลองกับระบบการสรรหาสมาชิกวฒุิสภา และเพิ่มรายงานการประชุม 

คร้ังที่ ๓๔ คะ 

 ประธาน  :  ผานนะครับ ตอครับ 

 นางสาววลัยภรณ  แสงเพ็ชร  :  มาตรา ๒๓๙ เพิม่รายงานการประชุม  

คร้ังที่ ๓๔ คะ 

 ประธาน  :  ผานครับ มาตรา ๒๔๐ ครับ 

 นางสาววลัยภรณ  แสงเพ็ชร  :  มาตรา ๒๔๐ คือตรงนี้ทานอาจารยทวชิาก็อยาก

ใหเนนในเรื่องของการสิ้นสุดสมาชิกภาพ  และกําหนดการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภา

กรณีศาลฎีกามีคําสั่งใหเพกิถอนการสรรหาหรือเพกิถอนสิทธิเลือกตัง้ของสมาชกิวุฒสิภาโดย 

ใหเร่ิมนับต้ังแตวันที่ศาลฎีกามีคําสัง่ 

 ประธาน  :  ที่ประชุมมีอะไรไหมครับ เหน็สมควรเพิ่มเตมิตามทานทวชิาไหมครับ 

อยากใหที่ประชุมไดพิจารณาดวยครับ 

 นางสาวปทมา  สูบกําปง  :  ขออนุญาตนดิหนึง่นะคะ นีม่าตรา ๒๓๙ ใชไหมคะ 

ทําไมดูจากเจตนารมณ แตตัวนี้มนัมีเฉพาะวฒุิสภานะคะ 

 นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  แลวที่จริงมาตรา ๒๓๙ นะคะ ถาเปนมาตรา ๒๓๙ 

นอกจากบอกวากาํหนดหลกัเกณฑการเพกิถอน การสรรหาหรือเพิกถอนสิทธเิลือกตัง้สมาชกิ

วุฒิสภา แลวนี่มันยังนาจะมี คือนอกจากกําหนดหลักเกณฑการเพกิถอนแลวนี่มนัยังมกีารพูดถงึ

หลักเกณฑที่จะตองปฏิบัติหลังจากที่เพิกถอนไปแลววา คนนัน้ตองทําหนาที่ตอไปไมไดนะจนกวา

ศาลฎีกาจะยกคํารอง หรือวาถาเขาปฏิบัติหนาที่ไมไดก็ไมใหนับบุคคลดังกลาวรวมเขาไปใน

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรอยางนี้ เพราะฉะนัน้มันนอกจากจะเปนหลักเกณฑการเพกิถอนแลว 

มันกน็าจะเปนวิธกีารปฏิบตัิหลังการเพกิถอนหรืออะไรทํานองนี ้

 นางสาวแววตา  สุขวาณิชวชิัย  :  เอาใหแนมาตรานี้  

 นางสาววลัยภรณ  แสงเพ็ชร  :  อันนีม้าตรา ๒๔๐ คะ มาตรา ๒๓๙ ไมมีการแกไข

ก็เลยเมื่อกี้ผานไปแลวนะคะ 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ     นวพร ๑๕/๓ 

วันศุกรที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 

  นางสาวแววตา  สุขวาณิชวชิัย  :  แตมาตรา ๒๔๐ มนัเริม่ตนดวยการคัดคาน 

การสรรหานะ ซึ่งมาตรา ๒๔๐ เจตนารมณมันนาจะเปน กําหนดหลักเกณฑในกรณีเกิดการ

คัดคานการสรรหา สว. ในมาตรานี้ไดกําหนดหลักเกณฑและข้ันตอนให กกต. ดําเนนิการอยางไร

ไมใชหรือคะ 

 นางสาวปทมา  สูบกําปง  :  คัดคานการสรรหาการเลือกตั้ง มนัจะเปน

กระบวนการในสวนของกระบวนการตอนแรกที่ริเร่ิมใหมีการเพิกถอนการสรรหา และเพิกถอนสทิธิ

นะคะ แตหัวใจสําคัญมันคือการเพกิถอนการสรรหาหรือเพิกถอนสิทธิของผูสมัครที่ไมสุจริต แตวา

สวนหนึง่กก็ระบวนการที่จะเริ่มตนไดก็คือตองมีการรองคัดคาน ตองมอีะไรตรงนั้น ตองมีการ

สอบสวนจงึเปนจุดเริ่มตน 

 นางรชัฎาภรณ  แกวสนทิ  :  ถาสมมุติมาตรา ๒๔๐ ถาสมมุติวาอยางที่อาจารย

พูดไปแลวถามันมีการกาํหนดดวยวา การที่จะทาํอยางนี้ คือเวลา กกต. บอกวาถอนแลว สืบสวน

สอบสวนเสร็จแลววินิจฉัยอยางไรสงใหศาลฎีกา แลวศาลฎีกาก็จะวินจิฉัย แลวก็ส่ังใหเพกิถอน

สิทธิอะไรอยางนี ้การที่ชวงนี้เขาก็บอกวา หามประธานกรรมการการเลือกตั้งจะรวมดําเนนิการหรอื

ส่ังการวินิจฉัยไมได อันนี้ไมเปนสาระสาํคัญใชไหมคะ ถามเฉย ๆ วาถาสมมุติวา กกต. สอบสวน

เสร็จแลวสั่งใหศาลฎีกาวนิจิฉัย แลวถาชวงที่ศาลฎีกาวนิิจฉัยนี่ประธาน กกต. หามไปยุงอะไร 

อยางนี้ ตรงอยางนี้มนัจะเปนสาระไหม เปนการแบงแยกอํานาจหรือวาอะไรหรือเปลา ถามันไมเปน

สาระสําคัญกไ็มติดใจคะ 

 นางสาวแววตา  สุขวาณิชวชิัย  :  เปนอํานาจหนาที่ของ กกต. ซึ่งจะอยูใน พรบ.  

 ประธาน  :  วรรคไหน 

 นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  มันอยูในมาตรา ๒๔๐ ในวรรคที่ส่ี การดําเนนิการ

ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ประธานกรรมการการเลือกตั้งจะรวมดาํเนินการหรือวินจิฉัยสั่งการ

มิได ก็เลยถามวามนัเปนสาระสําคัญไหม ถาไมใชสาระสําคัญก็ไมเปนไรคะ ยังนึกวาเขาเจตนา 

ที่จะแยกใหเหน็หรือเปลาวาถา กกต. สอบสวนแลวสงไปที่นัน่ก็เปนเรื่องของศาลฎีกานะอะไร 

อยางนี้ แลวศาลก็จะพิจารณาเอง 

  

         - ๑๖/๑ 

  

  



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ     สุรียรัตน ๑๖/๑ 

วันศุกรที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 

 นางสาวแววตา  สุขวาณิชวชิัย  :  อันนี้เปนการกําหนดเพื่อใหรูบทบาทวาไมควร

จะเขามาทาํหนาที่ทับซอนกนันะคะ ควรจะเวน เพราะวาตัวประธาน กกต. จะตองเปนผูมีสวนได

เสียในการใชอํานาจไงคะเขาก็เลยกาํหนดใหชัดเจนลงไปวา 

 นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  ก็เลยถามวา แลวเราจะเขียนไวในเจตนารมณตรงนี้

ไหม คลาย ๆ กับวาการเพิกถอนอะไรอยางนีน้ะคะ เหมอืนกับวาโดยที่จะมทีั้ง กกต. แลวก็ศาลฎีกา

อะไรอยางนี้ มอํีานาจ คือไมทราบนะคะวาจะตองเขียนไหมหรือจะเขียนอยางไร เพยีงแตวาอาน

เจอแลวก็เลยสงสัย 

 นางสาวแววตา  สุขวาณิชวชิัย  :  โอ.เค. อยางนัน้ทีพ่ี่เตมิไมตองเติมแลว แตทนีี้

ประเด็นที่คุณรัชฎาภรณคิดวานาจะเปนประเด็นสําคัญหรือเปลาใชไหมคะตรงนั้น ข้ันตอนวา

ประธานมาใชอํานาจทับซอน ก็คือประธานกรรมการ กกต. ทีแรกเขาจะมีอํานาจในการสรรหา ทนีี้

พอมาคัดคานการสรรหาก็แสดงวาเขาตกเปนผูตองสงสยั ก็จะเปนผูมสีวนไดเสียในกรณีการเพกิ

ถอน เพราะฉะนัน้เขาไมควรจะเขามาใชอํานาจหรือเขามามีสวนในการดําเนนิการพิจารณา ควรจะ

เปนประเดน็สาํคัญที่จะตองใสเอาไว 

 นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  พี่ถามวา ควรจะเปนประเด็นสําคัญไหมในบันทึก

เจตนารมณทีบ่อกวา ถามีคนคัดคานการสรรหา กกต. ก็จะเปนคนดําเนินการสืบสวนสอบสวนโดย

พลัน เมื่อสืบสวนสอบสวนเสร็จแลวก็เสนอไปที่ศาลฎีกา ศาลฎีกาจะวนิิจฉัย ตรงวนิจิฉัยนีห่าม

ประธาน กกต. เขาไปยุงอะไรอยางนี้ มนัเหมือนกับเปนการใหมองเหน็วามันแบงแยกอํานาจของ

คนที่จะตัดสนิหรือช้ีขาดอยูตรงนี้ก็เลยคิดวามนัจะเปนสาระสําคัญที่จะใสลงไปในเจตนารมณหรือ

เปลา ถาใสมนัอาจจะทาํใหคนมั่นใจมากขึ้นวาอยางไรก็มีศาลถวงดลุอยูนะไมใชมแีต กกต. จาก

กระบวนการตรงนีห้รืออะไรทํานองนี้นะคะ 

 ประธาน  :  ถาอยางนัน้ถาจะใสก็ตองใสในหมายเหตุ ผมเหน็ดวยวานาจะใสวา 

ตามวรรคสี่ 

 นางสาวแววตา  สุขวาณิชวชิัย  :  เปนการบัญญัติเพื่อกนับุคคลผูมีสวนไดเสียใน

กระบวนการพจิารณา 

 ประธาน  :  เขามามีสวนในกระบวนการพจิารณา 

 นางสาวแววตา  สุขวาณิชวชิัย  :  บุคคลผูมีอํานาจสรรหา 

 นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  อาจารยคะ กกต. เขาสรรหาแลวเขาเปนคนสืบสวน

สอบสวนในเบือ้งตนดวยนะคะ ไมใชสรรหาอยางเดียว 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ     สุรียรัตน ๑๖/๒ 

วันศุกรที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 

 นางสาวแววตา  สุขวาณิชวชิัย  :  ซึ่งในตอนนีก้ารสรรหาก็จะถูกคัดคานในการ 

สรรหา เพราะฉะนัน้คนที่อยูในกระบวนการสรรหาตองไมเขาไปอยูในกระบวนการตามมาตรา 

๒๔๐ เลย 

 นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  แตทีนี้เขาจะแยงไดวา กกต. นี่นะคะ อาจารยบอก 

กกต. เขาอยูในกระบวนการสรรหา เมื่อมคีนคัดคานขึ้นมานี ่คัดคานตอนแรกก็ยงั กกต. เปนคน

สืบสวนสอบสวนในเบื้องตน 

 นางสาวแววตา  สุขวาณิชวชิัย  :  หมายถงึตัวบุคคล ในคณะกรรมการสรรหาคือ

กรรมการคนเดียวคะ คือประธานกรรมการ เพราะฉะนัน้ในหมายเหตุอันนีก้็คือ ประธานกรรมการ

จะตองเปนบุคคลที่ถูกออกไปอยูนอกกระบวนการพิจารณาวินจิฉัย เขาตกเปนผูมีสวนไดเสีย 

 นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  ใช ๆ ขอบคุณคะ 

 นางสาวแววตา  สุขวาณิชวชิัย  :  ในกระบวนการพิจารณาวินจิฉัย เพราะตกเปน 

ผูมีสวนไดเสีย 

 ประธาน  :  ผมวา ตรงการนี ้ใชคําวา ปองกัน ไดไหม เพือ่ปองกัน คําวา ตกเปน 

ผูมีสวนไดเสีย ดูจะรุนแรง ใชคําวา ในฐานะผูมีสวนไดเสีย ไดไหมครับ 

 นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  แคนี้ก็พอแลว 

 ประธาน  :  เราจําเปนตองระบุตัวประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งลงไปให

ชัดเจนไหมวา ตามวรรคสี่เปนการบัญญัติเพื่อปองกนัประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึง่เปน

บุคคลที่มีอํานาจสรรหา สมาชิกวฒุิสภาเขามาในกระบวนการพิจารณาวินจิฉัย หมายเหตุครับ  

มีเพิ่มเติมอีกไหมครับ 

 นางสาววลัยภรณ  แสงเพ็ชร  :  คือตรงนี้ในสวนทีท่านอาจารยทวิชาใหเติมอันนี้

คงไวไหมคะ ตัวที่เปนสีแดงคะ คือตรงนี้ทานอยากเนนเรือ่งชวงเวลาทีน่ับนะคะ วาใหสมาชิกภาพ

ส้ินสุดตอนที่ศาลฎีกามีคาํสัง่ 

 ประธาน  :  ก็ไดนะครับ มนัจะไดครบถวนหนอย เขาติวาของเราสั้นไปนดิหนึง่  

คนชอบยาวกบ็อกสั้น คนชอบสั้นก็บอกยาว อยางนัน้คงไวครับ หมายหตุเรียบรอยแลวนะครับ  

มีอะไรอีกไหมครับ ไมมีก็จะไดผานเลย มาตรา ๒๔๑ ครับ 

 นางสาววลัยภรณ  แสงเพ็ชร  :  มาตรา ๒๔๑ เพิ่มเร่ืองรายงานการประชุมสภา

รางรัฐธรรมนญูครั้งที ่๓๔/๒๕๕๐ คะ 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ     สุรียรัตน ๑๖/๓ 

วันศุกรที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 

 ประธาน  :  มาตรา ๒๔๒ ครับ ไมทราบเราจะประชุมกี่โมงถงึกี่โมงครบั อาจารย

รัชฎาภรณครับทานม ีVISA ไดกี่ชั่วโมงครับ  

 นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  ถึงสกั ๑๖.๓๐ นาฬิกาก็ไดคะ เพราะวา ๑๗.๐๐ 

นาฬิกาตองไปอัดรายการ TV 

 ประธาน  :  คืออยางนี้ครับองคประชุมนอยแลวทนีี้เวลาการพิจารณาผมกลัวจะ

หลวม เราก็เอาแตเสร็จ ๆ ไป เสร็จแลวกม็าขอแกอีก อยางนีน้องเขาจะทาํ ๒ รอบ อยางเมื่อกีท้ี่เรา

เพิ่มเติมไปผมก็ไมแนใจวาทานอืน่เหน็อยางไร เพราะวาองคประชุมมนันอยเกนิ ความเหน็มนัก็จะ

บอดหัวเทียนไปเรื่อย ๆ นะครบั คือพอมันเปน Issue ใหญ ๆ แลวมนักจ็ะลังเลวาเราจะเอาอยางไร 

เดี๋ยวเราลองดูไปอีกสักนิดหนึ่งแลวกันมันมีแกไขเยอะไหมครับจากนี ้มาตรา ๒๔๒ นี้แกไข 

เยอะไหม ผูตรวจการแผนดิน อันนี้ทานทวชิาใชไหมครับ นองวลัยภรณลองเลาใหฟงสิแกไข 

เยอะไหม มาตรา ๒๔๒ หรือยังหาขอมูลไมเจอ ออ เปลี่ยนทีม กรอบที ่๓ 

 นายธราพงศ  สุขมาก  :   มาตรา ๒๔๒ นี่ไมมีการแกไขครับ เพิ่มแคหมายเหตุ

รายงานการประชุมนะครับ ผานนะครับ มาตรา ๒๔๓ กไ็มมีการแกไขเหมือนกันครับ คือทั้งหมด

ผูตรวจการแผนดินเขาไมไดแกครับ เขาจะแก ปปช. ครับ ไปที่ ปปช. ------------------------------------ 

 

          - ๑๗/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                 นวพร ๑๗/๑ 

วันศุกรที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 

ก็คือเขาขอแกตรงที่วาเขาอยากไดเหตุผลที่วาทาํไมตองมี ปปช. จังหวดั ซึ่งในการประชุมคร้ัง 

กอน ๆ มาเขาไมมีพูดถึง ปปช. จงัหวัดเลย พูดถึงในวนัทีท่านการุณเขาเสนอขึ้นมา แลวเขาก็ให

เหตุผลวา เอาเหตุผลอันนี้มาใส คือเนื่องจากคณะกรรมการปองกนัและปราบปรามการทุจริต

แหงชาติไมสามารถดําเนนิคดีไดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทําใหมีคดีสะสมและคดีจํานวนมาก

ตองขาดอายุความ และก็ตอดวยของเดิมครับ โอ.เค. นะครับ 

นายประโภชฌ สภาวสุ  :  มันมีภาษาสามารถทาํคดีนี ้ สามารถพิจารณาคดีได 

ไหมครับ สามารถทาํคดี ไมสามารถพิจารณาคดีไดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เดี๋ยวนะครับ ทําให

มีคดีสะสมนี่ผมวามนัแปลก มันเปนภาษาพูดเดี๋ยวกอน ทําใหยังมีคดีที่คงคางพิจารณาอยูเปน

จํานวนมาก ใชไหมครับ ทาํใหมีคดีที่ยงัคงคางพิจารณาอยูเปนจาํนวนมาก  

  นางรัชฎาภรณ แกวสนิท  :  ขอโทษนะคะ ที่จริงตัวแดงเราบอกวา เพราะวา  

ปปช. ระดับชาติไมสามารถพิจารณาไดรวดเร็วมันมีคดีคาง มันก็เลยตองไปมี ปปช. จังหวัด แต 

ในขณะเดียวกนัในมาตรา ๒๕๐ในอาํนาจหนาที ่(๓) ปปช. ไตสวนและวินิจฉัยเฉพาะระดับ

ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาขึ้นไป  ระดบัเด็ก ๆ ตอไปนี้ไมใชหนาที่ ปปช. แลว แลวมันจะหลุด

หายไปเลย มนัไมสอดคลองเลย เพราะวา (๓) หนาทีก่ย็ังแคคือ ลด เมื่อกอนมนัทุกระดับใชไหมคะ 

เดี๋ยวนีม้ันก็มาเอาระดับ ผอ. กองขึ้นไป กค็ือ ซี ๘ ข้ึนไป ซี ๑ ถงึ ซ ี๗ มันกห็ลุดหายไป ที่จะใหไป

อยูกระทรวงยตุิธรรมใชไหม ปปช. อะไรนัน้ แตมันตรวจคนละอยาง ทกีอนหนานี้ตอนรัฐบาลชุดที่

แลว กระทรวงยุติธรรมเขาพยายามจะตัง้ขึ้นมาคลาย ๆ กับเปน ปปป. อะไรเขาอยางนี้ แลวก็ทาํ

ระดับลาง อันนี้มันพูดกนัตั้งแตรัฐบาลที่แลว เพียงแตวารัฐธรรมนูญมนักําหนดใหทาํหมด แตวา

เขาก็จะเอาเฉพาะระดับสูงและระดับลางไปใหมีกรรมการชุดหนึ่งอยูทีก่ระทรวงยุติธรรม แตทีนี ้

พอมาถึงตอนนี้เขียนในรัฐธรรมนูญ  ๑. กค็ือวามนัเยอะมากกเ็ลยจะใหมีระดับจังหวัด และ

ขณะเดียวกนัอํานาจหนาทีข่อง ปปช. ก็ลดลง ระดับ ผอ. ข้ึนไป ทนีี้ถาสมมุติวามี ปปช. จงัหวัด

เหตุผลที่มนัคางคดีอยางเดยีวไมพอ 

  นายประโภชฌ สภาวสุ  :  ตกลงเราเอาคําวา สะสม ไวหรือเปลาครับ คงคางนี่

หมายถงึ สะสมหรือยังครับ ไดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทาํใหยังมีคดีที่ยังคงคางพจิารณาอยูเปน

จํานวนมาก และหลายคดีตองขาดอายุความ ถาจะเอาสะสมกท็ําใหมคีดีที่คงคางพจิารณาสะสม

อยูเปนจาํนวนมาก ถาจะใสสะสมก็ไปใสขางหนาอยูพิจารณาสะสมอยูเปนจาํนวนมาก และหลาย

คดีตองขาดอายุความ ทนีี้เนื่องจากขางบนตรงขางหนาเราไมคอยใสกนันะครับ เราจะใชคําวาอะไร  

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ               นวพร ๑๗/๒ 

วันศุกรที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 

หรือไมตองใสไปเลย  ผมเหน็หลายมาตรา เราก็จะตัด เนื่องจาก ออก ลองอานทัง้หมด ปอลองอาน 

ทั้งหมดอีกทีครับ 

  นางสาวแววตา สุขวาณิวิชยั  :  ปอขออนญุาตนิดหนึ่ง ปอไดรายงานการประชุม

คร้ังนี้มาหรือยงั ไดมาครบหมดแลวใชไหม แลวอันนี้มนัมีอยูในรายงานการประชมุแลวนะ  

  นายธราพงศ สุขนาถ   :  เอามาจากรายงานการประชุมครับ  คณะกรรมการ

ปองกนัและปราบปรามการทุจริตแหงชาตไิมสามารถพิจารณาคดีไดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

ทําใหมีคดีที่ยงัคงคางพิจารณาสะสมอยูเปนจํานวนมาก และหลายคดีตองขาดอายคุวาม จึง

กําหนดใหมีกรรมการปองกนัและปรามปราบทุจริตประจําจังหวัดเพื่อใหการใชอํานาจในการ

ควบคุมตรวจสอบ 

  นางสาวแววตา สุขวาณิวิชยั  :  โทษนะ ใหมีคณะกรรมการหรือเปลา นาจะมี

คณะกรรมการ จังหวัดนีเ่ขาถือเปนคณะไหม คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทจุริต

ประจําจังหวัด 

  นายธราพงศ สุขนาถ  :  ตัวในบทใชกรรมการครับ 

นายประโภชฌ สภาวสุ  :  อยางนัน้ก็ตองใชตามนี ้ 

  นายธราพงศ สุขนาถ  :  เพือ่ใหการใชอํานาจในการควบคุมตรวจสอบเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพ และประชาชนในแตละจังหวัดสามารถมีสวนรวมในการเปนหูเปนตาในการ

สอดสองการกระทําทุจริตมากขึ้นดวย เปนการแบงเบาภาระหนาที่ของคณะกรรมการปองกัน 

และปราบปรามการทจุริตแหงชาติ  ทัง้นี้ ใหเปนกลไกสวนหนึ่งของคณะกรรมการปองกนัและ

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติมิไดมุงหมายใหเปนองคกรอิสระแยกตางหากในทุกจังหวัด 

แตอยางใด โดยใหเปนไปตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ

ปองกนัและปราบปรามทจุริต  

  นางรัชฎาภรณ แกวสนิท  :  มิไดมุงหมาย เอาออกไปเลย แคเปนกลไกสวนหนึ่ง 

ก็ไดแลว มิไดมุงหมายใหเปนองคกรอิสระแยกตางหากในทกุจังหวัดแตอยางใด ไมตองมีเลยคะ 

  นายประโภชฌ สภาวสุ  :  ถาอยางนั้นกต็องเกลาขอความหนอย เพราะมันจะมี

คําวา ให ซ้ํากนั ๒ จุด  ทัง้นี ้ใหเปนกลไกสวนหนึง่ของคณะกรรมการปองกนัและปราบปรามการ

ทุจริตแหงชาต ิโดยใหเปน มนั ๒ ใหเปน ทัง้นี ้ใหเปนกลไกโดยใหเปนตามทีก่ฎหมายใช ตัดทิ้งไป

เลย โดยใหเปนไป ตัดทิง้ไป ตามทีก่ฎหมายบัญญัติไว เชิญครับ 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ               นวพร ๑๗/๓ 

วันศุกรที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 

  รองศาสตราจารย อําไพ อินทรประเสริฐ  :  ขออนุญาตนดิหนึง่ ดึงลงมาเลยคะ  

ไลลงมานิดหนึ่งขอแก Wording นิดหนอย ลงมาทั้งหมดเลย ตั้งแตคณะกรรมการเลย ตั้งแตตัวแดง

มาเลย สะสม ขออนุญาตเอาออก และหลายคดีตองขาดอายุความ ถกูตองแลว และก็จึงกําหนด 

ใหมีกรรมการปองกนัและปราบปรามการทุจริตประจําจงัหวัด เพื่อใหการตรวจสอบ เปนหูเปนตา

อะไรนี่เอาออกเลย ดิฉันคิดวา เพื่อใหการใชอํานาจเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และประชาชนใน

แตละจังหวัดสามารถมีสวนรวมในการสอดสอง คิดวาเปนหูเปนตาไมเอาดีกวา มสีวนรวมในการ

สอดสองการกระทําทุจริตมากขึ้น ดวยการแบงเบาภาระหนาที ่มากขึ้นก็พอแลว ทัง้นี ้ใหเปนกลไก

สวนหนึง่ของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ และก็นอกนัน้ก็ตัดออกได

หมดจึงจะกระชับข้ึนนะคะ จะเหน็ดวยหรือเปลา 

  นายธราพงศ สุขนาถ  :  อันนี้ตัดทิ้งหรือครับ 

  นางรัชฎาภรณ แกวสนิท  :  ทีจ่ริงยงัชอบตรงที่วาแบงเบาภาระหนาที่ เพราะวา

ขางบนบอกวาภาระหนาทีม่ันมากมาย และก็ตองมีระดบัจังหวัด ระดบัจังหวัดมีก ็๑. เพื่อแบงเบา

ภาระหนาที่ของสวนกลาง ๒. ก็คือใหอํานาจการตรวจสอบมีประสิทธิภาร  ๓. ประชาชนเขามามี

สวนรวมไดมากขึ้นอะไรอยางนี ้เพยีงแตวาจะเรียงอยางไร 

  นายประโภชฌ สภาวสุ  :  ตกลงมีการแกไข จะอานอกีครั้งไหมครับ นี่สุดทาย 

หรือยังครับ ทานอาจารยอําไพครับ  

  รองศาสตราจารยอําไพ อินทรประเสริฐ  :  เมื่อสักครูที่คยุทานรัชฎาภรณบอกวา

อยากใหคําแบงเบาภาระของ ปปช. อยากใหคงไว หรือถาเราคงไว เมื่อกีก้็เลยคดิวา และเปนการ

แบงเบาภาระหนาที่ของคณะกรรมการปองกนัและปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิเพราะฉะนั้นคาํ

วา กลไก นั้นนาจะเอาออกไดใชไหม มิฉะนั้นจะซ้ํา ๆ แลวเราก็เปนทีท่ราบจริง ๆ กต็ั้งขึ้นมาเพื่อ 

เปนกลไกของ ปปช. 

 

                - ๑๘/๑ 

   

 

 

 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ     สุรียรัตน ๑๘/๑ 

วันศุกรที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 

 ประธาน  :  ถาอยางนัน้ธราพงศอานอีกรอบสุดทาย 

 นายธราพงศ  สุขมาก  :  คณะกรรมการปองกนัและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

ไมสามารถพิจารณาคดีไดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทาํใหมีคดีที่ยงัคงคางพิจารณาอยูเปน

จํานวนมากและหลายคดีตองขาดอายุความ จงึกาํหนดใหมีกรรมการปองกนัและปราบปรามการ

ทุจริตประจําจงัหวัด เพื่อใหการใชอํานาจในการควบคุมตรวจสอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และ

ประชาชนในแตละจังหวัดสามารถมีสวนรวมในการสอดสองการกระทาํทุจริตมากขึน้ และเปนการ

แบงเบาภาระหนาที่ของคณะกรรมการปองกนัและปราบปรามการทุจริตแหงชาติตามที่บัญญัติไว

ในพระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยการปองกนัและปราบปรามการทุจริต 

 ประธาน  :  ตกลงเราตัดตรงนั้นออกดวยใชไหมครับ หมายเหตุครับ 

 นายธราพงศ  สุขมาก  :  ก็เพิ่มรายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญนะครับ 

ผานนะครับ 

 ประธาน  :  ผานเลยครับ เดีย๋วเราถึง ๑๕.๐๐ นาฬกิาแลวกันนะครับ 

 นายธราพงศ  สุขมาก  :  มาตรา ๒๔๗ ก็เพิ่มแคหมายเหตุนะครับ รายงาน 

การประชุมสภารางรัฐธรรมนญู 

 ประธาน  :  ครับตอไดเลยครับ 

 นายธราพงศ  สุขมาก  :  มาตรา ๒๔๘ เขาตองการใหอธบิายเพิ่มเติมในสวนที่

บอกวาใหประชาชนเขาชื่อถอดถอน อยากใหเพิ่มเหตุผล ก็เลยเพิ่มเปนวา เพื่อใหเปนอีกชองทาง

หนึง่ในการถอดถอนคณะกรรมการปองกนัและปราบปรามการทจุริตแหงชาติ ทัง้นีย้ังเปนการเพิ่ม

บทบาทในการมีสวนรวมของประชาชน 

 ประธาน  :  ใชคําวา ชองทาง ไดไหมครับ ชวยพจิารณานดิหนึง่วามีความ

เหมาะสมไหม มันจะใชคําอืน่ไดไหม แนวทาง ชองทาง ชองทางไดไหม ชองทางก็ไดนะ มนัก็

ชัดเจนดีครับ คงไวนะครับ มีเพิ่มอยางอื่นอีกไหมครับนอกจากขอ ๑ นี ้

 นายธราพงศ  สุขมาก  :  รายงานเทานี้ครับ ผานนะครับ  

 ประธาน  :  เชิญผาน ตอเลย 

 นายธราพงศ  สุขมาก  :  มาตรา ๒๔๙ อันนี้เขาใหเพิ่มในวรรคทายครับ ในเรื่อง

กรณีที่กรรมการมีไมครบองคประชุมครับ เขาตองการเหตุผล ก็เลยเพิม่ไปวา ในกรณีที่องคคณะ 

ไมครบ เพื่อใหมีกลไกใหสามารถทาํงานตอไปได เพราะถาปลอยทิง้ไวคดีจะขาดอายคุวามและเกิด

การสะสมคดมีากขึ้น 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ     สุรียรัตน ๑๘/๒ 

วันศุกรที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

  

 ประธาน  :  ในสวนนี้คือในกรณีที่องคคณะไมครบใชไหมครับ เพื่อใหมีกลไก  

ผมวาขอความตรงขางหลังนาจะตองมีการเปลี่ยนแปลงบางนะ เพื่อใหมีกลไกที่สามารถทาํงาน

ตอไปได เพราะถาปลอยทิง้ไวนี่ภาษาพูดจงัเลยนะครับ เหมือนปลอยผาไวไมยอมไปตากอะไร

อยางนีน้ะครับ ชวยกันหนอยนะครับ 

  รองศาสตราจารยอําไพ  อินทรประเสริฐ  :  ตั้งแตตรงนี้นะคะทานประธานคะ 

อานแลวก็ยงัไมคอยเขาใจ และเพิ่มวรรคทายเพื่อเปนบทแกไข คืออะไรนะคะ และเพิม่วรรคทาย

เพื่อเปนบทแกไขในกรณีที่ไมสามารถทํางานได คืออะไรคะ 

 ประธาน  :  และเพิ่มเติมวรรคทาย เพื่อเปนบท นีน่าจะเอาออกไดนะครับ เพื่อ

แกไข ไดไหมเพื่อแกไขในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติหนาทีไ่ด 

 รองศาสตราจารยอําไพ  อินทรประเสริฐ  :  มิฉะนัน้คดีจะขาดอายุความและ

สะสมมากขึ้น 

 นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  อันนีห้มายถงึวรรคสี่ไมใชหรืออาจารย ที่บอกวา 

วรรคสุดทายคอืวรรคสี่ ก็คือกรณีที่ ปปช. เหลืออยูนอยกวากึง่หนึง่ ก็ใหประธานศาลฎีกาอะไร 

หาคนมาเพิ่มชั่วคราว มันตอเนื่องมาจากวรรคสาม ถกูกลาวหา เพราะฉะนัน้อันสุดทายก็เลย 

ถามนัถูกกลาวหาแลวเหลืออยูไมนอยกวากึ่งหนึง่ก็ใหทานมาเพิ่มเตมิ 

 นายธราพงศ  สุขมาก  :  เพือ่แกไขในกรณีที่เกิดจากวรรคสามทาํให

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติอยูไมครบองคคณะ 

 นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  เหลืออยูไมครบองคคณะ เพราะถาอยูเฉย ๆ  

มันเหมือนกับอาจจะไมอยูอะไรอยางนี้ อาจจะไปไหนอะไรอยางนี ้เหลอือยู 

 นายธราพงศ  สุขมาก  :  จึงเพิ่มเติมวรรคทายเพื่อใหมกีลไกที่สามารถทาํงาน

ตอไปได มิฉะนั้นคดีจะขาดอายุความและสะสมมากขึ้น 

 ประธาน  :  โอ.เค. นะครับ ตอเลยนะครับ ขอ ๓ เพิ่มเติม 

 นายธราพงศ  สุขมาก  :  เพิม่รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญตอนทาย

ครับ ผานนะครับ 

 

 

 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ     สุรียรัตน ๑๘/๓ 

วันศุกรที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 

 

 ประธาน  :  เอาแคนี้กอนนะครับ ดีไหมครับ เพราะเหลือนอยแลวพิจารณา ผมก็

กลัวจะขาดตกบกพรอง เดีย๋วจะตองมาแกซ้ําไปซ้ํามา สมควรแกเวลานะครับ ปดประชุมครับ 

 

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๑๕ นาฬิกา 

 

กลุมงานชวเลข ๑ 

สํานักรายงานการประชุมและชวเลข 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


